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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเปด็ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

วันพุธที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๔.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๕.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ์  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๔.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๕.  นายภวัต  จันทร์แสง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
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๑๑.  นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรัญญา  ป้องสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๔. นางรักเล่  ปาละสานต์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 ๑๕. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๖. จ่าเอกอภิชาติ  พ่วงฉ่ า  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๗. นางนาฏญา  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๑๘. นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๙. พันจ่าเอกสมาน  รินทวุฒิ  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
๒๐. นายสันติ  ศรีจันทร ์   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
๒๑. นายถนอม  วงษ์สาจันทร์  นายช่างเขียนแบบอาวุโส 
๒๒. นายมานพ  ลาดโลศรี  นายช่างโยธาอาวุโส 
๒๓. นายประทีป  พรมภักดี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๒๔. นายอาทิตย์  เจริญสุข  นักสันทนาการปฏิบัติการ 
๒๕. นางสาวอมรรัตน์  จันลา  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
๒๖. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๗. นางสาวธิดารัตน์  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 ๒๘. นางสาวกรรณิการ์  แพงงา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
๒๙. นายพีรพัฒน์  สีชาเหง้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 ๓๐. นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทั่วไป 
๓๑. นายธีระพัฒน์  มาศยคง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

 ๓๒. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๓. นายส่งศักดิ์  จันทร์สุวงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 

๓๔. นายสุวรรณ  โพคา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๓๕. นายสมหวัง  จันทร์เทพย์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 ๓๖. นางชนิสรา  วงษ์ศิริ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๗. นายกิตติศักดิ์  แก้วไสย์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๘. นายศราวุธ  แดงน้อย  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๙. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  ก านันต าบลบ้านเป็ด 
 ๔๐. นายจิรนันท์  โคตรลุน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๙ 
 ๔๑. นางสาวเมธาพร  วงศ์ค าจันทร์ 
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 ๔๒. นางหนูลิ  กลิ่นอ าไพ  
 ๔๓. นางศรันย์พร  ชีวะประเสริฐ 
 ๔๔. นายวิเชียร  แพงมา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ได้กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้า

ร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงาน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ ตนขออนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล แนะน าข้าราชการที่ย้ายเข้ามาใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ย้ายโอนเข้ามาด ารง

ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ท่านแรกคือนางสาวอมรรัตน์  จันลา ต าแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนา
หนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มารับต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ปฏิบัติการ สังกัดงานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ ของกองคลัง 
จากนั้นไดแ้จ้งใหแ้นะน าตัวเพ่ือให้ทุกคนได้รู้จัก 

นางสาวอมรรัตน์  จันลา  กล่าวสวัสดีและแนะน าตัวต่อที่ประชุม ตนนางสาวอมรรัตน์  จันลา 
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ ไดโ้อนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอชุมแพ จังหวัด 
ปฏิบัติการ ขอนแก่น มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ตนมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติงานที่เทศบาลต าบล  
บ้านเป็ด อย่างไรก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอบคุณท่านมากที่ได้แนะน าตัวให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ได้รู้จัก ส่วน 
ประธานสภาเทศบาล ท่านที่ ๒ คือ พ.จ.อ.กิตติ  ทองขาล ย้ายมาเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน ซึ่งในวันนี้ทราบว่าท่านได้ติดภารกิจไม่ได้อยู่
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ในที่ประชุม อย่างไรเสียหากมีโอกาสคงจะได้ท างานร่วมกันและได้พบปะ
พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผ่านมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้ง

ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
ในที่ประชุม  
รับรอง ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่รับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

 

 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง

ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่า
บึง)) งบประมาณ ๓๒๔,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง)) 
งบประมาณ ๓๒๔,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๒๔,๘๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด 
(หน้าบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) ตั้งไว้ ๓๒๔,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านเป็ด (จากบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
   ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๘/๖๖ หนา้ที่ ๔ ข้อที่ ๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขออนุญาตหารือซึ่งตนไม่ได้ขออภิปราย ประเด็นคือเมื่อสักครู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ญัตติที่ ๓.๑ ท่านนายกเทศมนตรีใช้เวลา ๒.๕๖ นาทีในการอธิบายน าเสนอ

ญัตติ ถ้า ๗๘ ญัตติแล้วค านวณว่าจะเป็นเวลาเท่าไหร่ นี้คือขั้นตอนของการ
เสนอญัตติ ประเด็นแรกท่ีตนอยากจะขอหารือคือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ชุดนี้เป็นชุดที่ ๓ ของการยกฐานะเป็นเทศบาล เรามีเวลาการท างานมาแล้ว
จากวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เกือบ ๓๓ เดือน เหลืออีกประมาณ ๑๕ เดือน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งของสภาเทศบาลชุดนี้ ตนอยากจะให้ท่าน
ประธานสภาฯ พิจารณาในเรื่องของการบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตนจึงได้
น าเรื่องนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าวันนี้อาจจะเป็นการประชุมที่มีบางท่านว่าจะ
สนุกสนาน เพราะว่ามีผู้ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายตนก็ไม่แน่ใจส่งหน้า
เฟซบุ๊คของท่านรองประธานสภาฯ คือท่านรองชัยรัตน์ที่ท่านโพสต์เมื่อวันที่ 
๑๔ ธันวาคม เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ท่านแจ้งว่าหนังเรื่อง ๗ ประจัญบาน
ได้กลับมาฉายใหม่เพราะเพ่ิงรวมตัวนักแสดงได้ เข้าโรงฉายวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๖ โปรดติดตามสนุกแน่ ๆ ตนก็ไม่ทราบว่าสนุกที่ไหนหรือตรงไหน  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เอาเป็นว่าท่านไม่ได้ขออนุญาตน าเรื่องดังกล่าวนี้เข้าประชุม เรื่องนี้ 
ประธานสภาเทศบาล เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเอามาพูดในที่ประชุมแห่งนี้  เป็นสื่อของท่านรอง

ประธานสภาฯ และเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านรองประธานสภาฯ วันนี้เป็นการ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗ 

 

ประชุมสภาฯ ขอให้เป็นเรื่องของการประชุมสภาฯ เนื่องจากว่าท่านได้บอก
แล้วว่าระยะเวลาในการประชุมค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นบาง
เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ ตนคิดว่าไม่ควรที่จะน าเข้ามาในการ
ประชุม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขออนุญาตใช้เวลาไม่เกิน ๑ นาที ประเด็นที่จะหารือก็คือการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๖๖ การอภิปรายสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประ
ชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึง
กล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น ประเด็นที่เราได้ละเลยมาตลอดก็คือการอภิปรายใน
วรรคสุดท้ายที่ระบุว่า “และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น” ตนขอสรุปว่า
เวลาอภิปรายควรจะยึดในเรื่องนี้ของการกล่าวต่อหน้าประธานสภาฯ จะต้อง
หันหน้าไปทางประธานสภาฯ ไม่ใช่หันข้างหรือช าเลืองตาให้ประธานสภาฯ ที่
ตนอยากจะให้มีการน ามาบังคับใช้นั้นเป็นไปตามระเบียบ ในประเด็นที่ ๒ ก็
คือในข้อบังคับข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๒) เป็น
ประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่กล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น การตีความตรงนี้หลายแห่งตีความ
ว่าการเข้าอภิปรายก็คือการใช้สถานที่อีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ประธานจะนั่ง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะต้องเตรียมสถานที่ให้กับตน อันนี้ตนขอค้าน 
ประธานสภาเทศบาล เลยว่าก่อนหน้านี้ตนเคยพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วว่าข้อบังคับดังกล่าว

นี้ตนรับทราบ แต่โดยธรรมเนียมที่เราเคยปฏิบัติมาคือไม่มีท่านประธานสภาฯ 
ท่านใดลงไปอภิปราย และไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดคัดค้าน 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนจึงได้ขอเสนอว่าควรจะมีการบังคับใช้ ซึ่งการจัดสถานที่ไม่ใช่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หน้าที่ของตน ท่านจะต้องจัดเอง ไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้องไปจัด 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ถ้าเป็นเช่นนั้นตนก็จะขอลงไปอภิปรายข้างล่าง ถ้าหากจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ตนจะแจ้งให้ท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

เป็นระเบียบที่ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกสภาฯ แต่ว่า
ดังที่กล่าวไปแล้วว่าไม่เคยมีท่านใดคัดค้านเนื่องจากว่าตนเคยกล่าวเรื่องนี้ไป
แล้วในที่ประชุมแห่งนี้ และไม่มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดคัดค้านในการนั่งบัลลังก์
แล้วอภิปราย เนื่องจากว่าโดยการประชุมสภาฯ ของเราในหลายๆ สมัย 
หลายๆ ประธานสภาฯ ที่ผ่านมาท่านประธานสภาฯ ทุกคนก็มีพฤติกรรม
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เช่นเดียวกับที่ตนท ามา แต่ว่าในวันนี้ด้วยการที่มีเสียงขัดแย้งและก็มีเสียงที่
แจ้งมาว่าประธานสภาฯ ก็ควรที่จะท าตามระเบียบ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ตนจะ
ลงไปอภิปรายก็จะให้ท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ 
ชั่วคราว จึงแจ้งที่ประชุมได้ทราบโดยทั่วกัน จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามี
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  ก่อนที่เราจะอนุมัตกิารขอใช้จ่ายเงินสะสมก่อนอื่นก็อยากจะขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทราบแต่เกี่ยวกับระเบียบการใช้เงินสะสมจากทางผู้บริหาร และเรื่องของเงิน

สะสมเดิมที่มีอยู่ ๑๔๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ คือตนไม่แน่ใจว่าตัวเลข
นี้ใช้ได้ทั้งหมดหรือจะต้องกันไว้ก่อนหรือไม่ อยากจะให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อธิบายชี้แจงด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอให้ทางผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
ผู้อ านวยการกองคลัง การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๖๖ ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินสะสมสามารถด าเนินการได้โดยระเบียบที่
ก าหนดซึ่งเงินที่ทางกองคลังได้ท าการพิสูจน์ยอดออกมาเป็นเงินฝากธนาคาร
ที่มีในบัญชีเก็บรักษาไว้ของทางเทศบาล และมีการหักค่าใช้จ่ายรวมทั้งได้มี
การส ารองไว้ตามระเบียบฯ ไว้อย่างครบถ้วน จึงสามารถใช้เงินได้ตามรายงาน
ที่ได้แจ้งในที่ประชุม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงตัวเลขอีกครั้งได้หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่าเอกสารค่อนข้างที่จะเยอะท าให้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ

ตัวเลขเท่าที่ควร 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ขออนุญาตน าเรียนในเรื่องของการส ารองเงินตามระเบียบฯ เป็น  
ผู้อ านวยการกองคลัง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จ านวน ๒๑,๕๓๗,๙๐๙ บาท 

และระเบียบอีก ๑ ตัวคือจะต้องกันเงินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีกรณีการเกิดสาธารณภัย ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณรายจ่ายจ านวน 
๒๖๗,๖๐๖,๔๐๐ บาท ร้อยละ ๑๕ ที่จะต้องกันเงินไว้กรณีสาธารณภัย 
จ านวน ๔๐,๑๔๐,๙๖๐ บาท และกันเงินไว้ส่งสมทบ ก.ส.ท. ประจ าปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๓,๐๓๘,๕๗๑.๑๕ บาท รายการดังกล่าวนี้คือการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบของทางราชการ และหักจากเงินฝากธนาคารรวมทั้งยอดหนี้ภาระ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙ 

 

ผูกพันทั้งหมด ก็จะเป็นยอดที่ทางเทศบาลสามารถน าไปใช้จ่ายตามระเบียบ
ได ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   สรุปตัวเลขตอนนี้เราสามารถใช้เงินสะสมได้จ านวนเท่าใด 
ประธานสภาเทศบาล  

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  จ านวนเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน  
ผู้อ านวยการกองคลัง ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   จ านวนเงินดังกล่าวนี้คือช าระหนี้แล้วตามสิ่งที่จะต้องใช้จ่ายทั้งหมด 
ประธานสภาเทศบาล ตามก าหนดถูกต้องหรือไม่  

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  หักค่าใช้จ่ายที่กันไว้หมดแล้วนะคะสามารถที่จะเป็นยอดเงินสดที ่
ผู้อ านวยการกองคลัง สามารถจะน ามาบริหารในการใช้จ่ายเงินสะสมได้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขณะนี้เรามีเงินเหลือทั้งหมด ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล แล้วในวันนี้ขอใช้เงินสะสมทั้งหมดกว่า ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ 

จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  ก่อนอื่นต้องขอบคุณส าหรับข้อมูลระเบียบการการใช้จ่ายเงินสะสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ซึ่งมีประเด็นโครงการจ านวนมาก ตนขออภิปรายโดยรวมของโครงการ

ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ละโครงการเพ่ือการแก้ปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนทั้งหมด แต่จะมีบางโครงการหรือบางหมู่บ้านซึ่งตนไม่แน่ใจในการ
เลือกโครงการ การแก้ไขปัญหาของโครงการนี้ได้ลงพ้ืนที่ได้ไปตรงจุดหรือไม่
เพราะว่าบางโครงการก็ดูว่ายังไม่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนที่จะท าในเร็ววันนี้ ซึ่ง
บางโครงการก็อาจจะเป็นโครงการที่ไม่จ าเป็นในตอนนี้ ส าหรับตนเองมีอยู่ ๒ 
ประเด็นที่จะขอแสดงความคิดเห็นในโครงการทั้งหมด ๗๘ โครงการ ยอดรวม
ทั้งหมดประมาณกว่า ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมองแล้วโครงการก่อสร้าง
จ านวนดังกล่างในส่วนตัวตนคิดว่าเป็นยอดงบประมาณที่สูง และมีจ านวน
โครงการจ านวนมากส าหรับระยะเวลาในการท างาน ๑ ปี กับ ๗๘ โครงการ 
ตนคิดว่าคงจะต้องท างานกันหนักพอสมควรเพราะว่า ๗๘ โครงการนี้จะต้อง
น าไปรวมกับเทศบัญญัติของปีที่ผ่านมาและเงินสะสมของปีที่ผ่านมาที่ยังคง
ค้างและยังเหลืออีกอยู่หลายๆ โครงการ ซึ่งตนพิจารณาว่าการท างานในปีที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมี ๒ ประเด็นคือ ๑. การท างาน ณ ตอนนี้บางโครงการ
ยังไม่เริ่ม บางโครงการยังไม่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการพอสมควร 
แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือหากรวม ๗๘ โครงการภายใน ๑ ปีเข้ากับเทศบัญญัติ
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อีกเป็นเกือบ ๑๐๐ โครงการ จึงอาจจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรเราออกมาได้ไม่เต็มร้อยหรือไม่เรียบร้อย เพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมี
ปัญหาหน้างานที่เห็นๆกันอยู่  ยกตัวอย่างเช่น ๑. ท างานไม่ตรงแบบ ๒. 
อาจจะแก้ไขให้ชาวบ้านได้ไม่เต็มร้อย ส่วนประเด็นที่ ๒ ในการจัดซื้อจัดจ้างที่
ผ่านมาในหมวดค่าก่อสร้างของเทศบาลเราจะมีอยู่บริษัทหนี่งซึ่งท่านรอง
ประธานสภาฯ ได้เคยอภิปรายในที่ประชุมสภาแห่งนี้ไปแล้ว เป็นที่น่าสังเกต
ว่าจะมีอยู่หนึ่งบริษัทใหญ่รับงานเป็นส่วนมาก ซึ่งส าหรับตนแล้วการที่ผูกขาด
การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวเจ้าใหญ่ๆ นี้จะท าให้เขามีอ านาจหรือว่ามีภาษีใน
การต่อรองในการท างานได้ ตนก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลในการท างานของบุคลากร
ภายในเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเราหรือไม่  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตที่จะสอบถามทางผู้บริหารและผู้อ านวยการกองคลังว่า 
ประธานสภาเทศบาล ยังมีโครงการอะไรค้างอยู่หรือไม่ เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไป

แล้วจึงอยากทราบเป็นข้อมูลตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มาถูกต้องหรือไม่ 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ตนขออนุญาตน าเรียนในสถานะของเงินสะสมของปี ๒๕๖๕ และปี  
ผู้อ านวยการกองคลัง ๒๕๖๖ ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาผล ๑ โครงการ เรียกท าสัญญา ๓ 

โครงการ อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ๖ โครงการ นี้คือในส่วนของเงินสะสมปี 
๒๕๖๖ ส่วนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ ทีไ่ดก้ันเงินไว้อยู่ในระหว่างพิจารณาผล 
๒ โครงการ ระหว่างรอเรียกท าสัญญา ๑๒ โครงการ และอยู่ระหว่างการท า
สัญญา ๓ โครงการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  คือเริ่มด าเนินการแล้วแต่ว่ายังไม่มียังไม่ได้ผู้รับจ้างอย่างแท้จริง อยู่ 
ประธานสภาเทศบาล ในระหว่างด าเนินการใช่หรือไม ่

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย   ถ้ายังไม่ได้ผู้รับจ้างอย่างแท้จริงมีแค่ ๒ โครงการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาว่าโครงการในปีก่อนๆ ได้ 
ประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจง จากนั้นได้ถามในที่

ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายประทีป  เสาผล    วันนี้ตนขอน าปรึกษาในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าตอนนี้เราเข้าระเบียบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑ ซึ่งในระเบียบวาระที่ ๓ นี้มี ๗๘ ญัตติด้วยกันตามที่ท่าน

ธนดลได้อภิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าญัตติแรกเฉพาะท่านนายกเทศมนตรี
แถลง ๑ ญัตติใช้เวลาประมาณ ๒-๓ นาที ตนจึงอยากน าเรียนปรึกษาว่า
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ตามที่ท่านปัศนพลได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ว่าโครงการแต่ละโครงการนั้น บาง
โครงการไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอะไรประมาณนั้น ตนมองว่าในแต่ละ
โครงการที่เข้าสู่แผนพัฒนาหรือเข้าสู่เทศบัญญัติงบประมาณหรือเข้าสู่อะไร
ต่างๆ กระบวนการนั้นมาจากประชาคมของหมู่บ้านแล้วน ามาเรียงว่า ๑, ๒, 
๓, ๔ เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน แล้วการยื่นงบประมาณเข้าผ่านสภาฯ นั้นเป็น
อ านาจของคณะผู้บริหารโดยการน าของท่านนายกเทศมนตรี ตนจึงขอ
น าเสนอที่ประชุมแห่งนี้และน าปรึกษาว่าท่านปัศนพลบอกว่ามีทั้งหมด ๗๘ 
โครงการ อาจจะมีบางโครงการที่ไม่ส าคัญเร่งด่วนประมาณนั้นตนจึงขอน า
เรียนปรึกษาว่าเราจะพิจารณาทีละญัตติไปใช่หรือไม่ หรือเราจะยกขึ้นมาทีละ
ญัตติว่าโครงการนี้ไม่เร่งด่วนหรืออย่างไร ในส่วนตัวตนขอเสนอว่าถ้าหากการ
อภิปรายหรือการพิจารณาที่เยอะหรือยาวไปตนเห็นว่าโครงการใดที่ไม่ส าคัญ
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่านหนึ่งเสนอมาว่าโครงการนี้ยังไม่เร่งด่วน ยังไม่
ส าคัญ เสนอว่ายังไม่ให้ผ่านดีหรือไม่ อะไรประมาณนี้ ตนขอน าเรียนปรึกษา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นแนวคิดของท่านสมาชิกสภาฯ แต่ด้วยว่าระเบียบที่ท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาล เทศมนตรีได้น าเสนอเป็นญัตติเข้ามา ถ้าท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอว่าขอให้

ยุบญัตตินั้นเป็นเรื่องยากท่ีเราจะยุบญัตติของท่านนายกเทศมนตรี เนื่อง จาก
ว่าอ านาจของท่านนายกเทศมนตรีเป็นผู้เสนอให้เราพิจารณา อ านาจเรามี
เพียงอ านาจในการพิจารณาหากท่านจะไปยุบญัตติของท่านนายกเทศมนตรีดู
เป็นการก้าวล่วงอ านาจของท่าน แต่ว่าถ้าท่านมองว่าท่านจะเสนอในการยุบ
ญัตติท่านต้องหาผู้รับรองแล้วลงมติ ซ่ึงตนไม่แน่ใจว่าจะขัดต่อระเบียบหรือไม่ 
ในการที่สมาชิกสภาฯ จะยุบญัตติที่ทางผู้บริหารเสนอมา  

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  ตนขอเพ่ิมเติมอีกนิดเดียวเพราะว่าตนอภิปรายเป็นภาพรวมคงจะไม ่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลงรายละเอียด ในส่วนที่ตนได้แจ้งว่าบางโครงการไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วน

นั้นตนหมายถึงจ านวนโครงการมีจ านวนมากท าให้การท างานมันล าบาก และ
ส่วนประเด็นโครงการมีจ านวนมากตนชี้แจงในส่วนที่ว่าที่ตนได้แจ้งว่าไม่
จ าเป็นเร่งด่วนคืออยากให้ทางผู้บริหารได้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งในวันนี้
อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติในวันนี้อาจจะน ามา
เสนอใหม่ในโอกาสต่อไปก็ได้ เกี่ยวกับการท างานเพราะจ านวนโครงการที่
มากส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานออกมาจะไม่ดี ดังนั้นเพ่ือให้การ
ท างานลุล่วงไปด้วยดี มีคุณภาพ ได้ตามศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
เรา 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนมองว่าการอภิปรายเป็นเอกสิทธิ์ของทุกๆ ท่าน หากท่านใดเห็น 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรี หรือท่านใดจะไม่เห็นด้วย หรือท่านใด

จะอภิปรายอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ที่ท่านสามารถที่จะท าได้ในที่ประชุมแห่งนี้
เนื่องจากว่าอ านาจอยู่ในมือท่านความเห็นเป็นเรื่องส่วนตัว ในส่วนของการจะ
ลงมติหรือใดๆ ก็เป็นในเรื่องต่อไป เอาเป็นว่าเราไม่พาดพิงกันว่าใครจะ
อภิปรายอย่างไร ใครจะเห็นอย่างไร เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือน
ความรู้สึกกัน ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือคัดค้านกันในที่ประชุม
แห่งนี้ ท่านใดจะอภิปรายในวาระต่อๆ ไปขอให้ท่านได้อภิปรายตามความเห็น
ของท่าน ส่วนท่านใดจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเช่นไรจะสนับสนุนหรือค้าน
เป็นเอกสิทธิ์ของท่าน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตามท่ีท่านประทีปได้ปรึกษาหรือหารือมาพาดพิงไปทางผู้บริหารนั้น 
นายกเทศมนตรี ทางผู้บริหารยินดีที่จะปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาฯ หรือสมาชิกสภาฯ 

ในการพิจารณารวมญัตติหรือตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายคือถ้า
จะปรึกษาหารือในการรวมหรือกระชับญัตตินั้นทางผู้บริหารก็พร้อม และ
ขอให้ขึ้นอยู่กับอ านาจของทางสภาฯ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ถ้าเป็นเช่นนั้นคงจะต้องปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลเนื่องจากท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เป็นผู้มีความรู้สูงสุดของสภาฯ ในความเป็นตนประธานสภาฯ มองว่าถ้าเราจะ

รวมญัตติเราจะท าได้หรือไม่เพราะว่าโดยระเบียบแล้ว นายกเทศมนตรีเป็นผู้
เสนอญัตติ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้พิจารณา แต่การรวบญัตติแล้วจะรวบอย่างไร
ในเมื่อวันนี้มีทั้งหมด ๗๙ ญัตติจะรวบมาเหลือแค่ ๒ ญัตติ นายกเทศมนตรี
จะต้องเสนอญัตติเข้ามาใหม่หรือไม่ แล้วโดยกระบวนการเรามานั่งท าในวันนี้
มันจะมีความถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าหากระเบียบไม่เอ้ือหรือเราท าไปแล้วไม่
ถูกต้อง การอนุมัติในวันนี้อาจจะผิดและท าให้เสียเวลายิ่งกว่าเดิม แทนที่
โครงการจะได้รับการอนุมัติในวันนี้ แต่โครงการได้รับอนุมัติไปแล้วมีความ
ผิดพลาดหรือมีเหตุใดๆ เกิดขึ้น ตนเกรงว่าผู้ที่มารอเราลงมติของโครงการหมู่
ที่ ๑๙ ท่านอาจจะได้รับไปแบบไม่ถูกต้องแล้วจะต้องมาจัดการประชุมใหม่อีก
ครั้ง 

นายปรีดา  นิลสาคู   ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเป็นแค่ความเห็นไม่ใช่เรื่องการชี้ขาด 
ปลัดเทศบาล ตนเห็นว่าที่ประชุมอาจจะอนุญาตให้เสนอแบบย่อได้ แล้วยังลงมติเรียงกันไป

ตามญัตติเพราะได้มีการยื่นมาแบบนั้น อาจจะไม่อ่านรายละเอียดทั้งหมด
เหมือนกับญัตติที่ ๑ เนื่องจากเอกสารในมือท่านมีครบหมดแล้ว อาจจะ
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น าเสนอเฉพาะหัวข้อและงบประมาณ ถ้าหากสภาฯ อนุญาตตามนั้นก็ไม่
น่าจะผิดอะไร แล้วลงมติไปตามปกตินี้เป็นความคิดเห็นอาจจะไม่ถูกต้อง 
๑๐๐ %  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนก็เข้าใจได้ว่าท่านปลัดเทศบาลแจ้งว่าไม่สามารถที่จะท าการรวบ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการได้ เพราะสุดท้ายแล้วจะต้องลงมติรายโครงการหรือในวาระละญัตติ

เช่นเดิม การที่ท่านจะรวบก็จะเข้าใจกันได้แค่ในที่ประชุมแห่งนี้แต่ว่าออกไปสู่
สาธารณชนท่านก็ยังจะต้องลงมติเป็นรายโครงการเป็นรายญัตติตามที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอมาเช่นเดิมเพราะไม่เช่นนั้นจะผิดระเบียบ ตนขอ
เสนอในที่ประชุมแห่งนี้ว่าด้วยอ านาจของการเป็นประธานสภาฯ ตนขอเสนอ
ว่าให้คงไว้ซึ่งระเบียบวาระเช่นเดิม แต่การที่ท่านนายกเทศมนตรีจะชี้แจงนั้น
ท่านไม่ต้องอ่านทั้งหมดอ่านเฉพาะหัวข้อวาระ มีท่านใดจะอภิปรายก็อภิปราย 
วาระไหนไม่มีท่านใดจะอภิปรายก็ลงมติกันเลยเพ่ือให้กระชับขึ้น โครงการ
หนึ่งคงไม่เกิน ๕ นาที ท่านให้เวลาทั้งวันสักนิดสละเวลาให้กับการประชุม
สภาฯ เพราะฉะนั้นตนขอเสนอด้วยอ านาจของประธานสภาฯ ว่าให้
ด าเนินการตามนี้  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  ตนเกรงว่าจะพันไปถึงเรื่องรายงานการประชุมในฐานะที่ตนเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม จึงอยากได้ความชัดเจนตรงนี้

ก่อนว่าญัตติการประชุมเราจะให้เสนอแบบใดในระเบียบวาระที่ ๓.๒-๓.๗๘ 
หรือจะให้บันทึกเฉพาะส่วนที่ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอต่อที่ประชุม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  การประชุมจะมีการน าเสนอทีละวาระยังคงไว้เช่นเดิม ส่วนเนื้อหา 
ประธานสภาเทศบาล เอกสารจะยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ในการประชุมเรากระชับระยะเวลาการ
ประชุมโดยสุดแล้วแต่ท่านนายกเทศมนตรีจะน าเสนอ ซึ่งตนคิดว่าสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านคงจะอ่านมาบ้างแล้ว ท่านนายกเทศมนตรีไม่จ าเป็นต้องอ่าน
ทุกตัวอักษร เอาเป็นว่าถ้าตนบอกว่า ๓.๑ ท่านจะชี้แจงมากน้อยเพียงใดท่าน
ก็ชี้แจงต่อสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบ ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปราย
หรือไม่ก็เป็นไปตามระเบียบก าหนด และสมาชิกสภาฯ จึงลงมติเพราะว่าใน
รายงานการประชุมรายละเอียดของญัตติต้องมีอยู่แล้วและเป็นไปตามนี้ ไม่ได้
ตัดค าใดค าหนึ่งของท่านนายกเทศมนตรีออกถูกต้องหรือไม่ หรือว่าท่านจะ
เอาตามนั้น ถ้าท่านจะบอกว่าเอาตามที่ท่านนายกเทศมนตรีน าเสนอเฉพาะ ๓ 
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บรรทัดแรกในรายงานการประชุมท่านจะเอาแค่ ๓ บรรทัดแรก และออกสู่
สาธารณชนเช่นนั้น  

นายธนดล  ประเสริฐทรง  อาจจะสรุปเฉพาะตัวที่เป็นเนื้อหาเป็นปริมาณงานกับตัวเลขก็ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในรายงานการประชุมยังคงเป็นเท่าเดิมคือวาระที่เสนอมาก็ยังคง 
ประธานสภาเทศบาล เป็นวาระอยู่ ส่วนมติจะเป็นเช่นไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะยกมือ ส่วน

อ านาจในการที่จะอธิบายชี้แจงของท่านนายกเทศมนตรีก็ให้เอกสิทธิ์ท่านใน
การที่จะพูดมากหรือพูดน้อยตามที่ท่านต้องการ  

นายประทีป  เสาผล  การยกมือครั้งนี้ของตนเป็นการขอค าปรึกษาพอดีท่านธนดลเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ถ้าให้ถูกต้องจริงๆ ท่านประธาน

ควรจะขอมติในการที่จะเสนอท าตามที่ท่านปลัดเทศบาลให้ค าแนะน าแต่ก็
ไม่ได้ชี้ขาด แต่ถ้าจะให้มันถูกต้องท่านประธานควรจะขอมติเพราะว่าเป็นการ
ปรึกษาหารือกันก่อนที่เราจะเริ่มลงมติเพ่ือให้มันถูกต้อง ท่านธนดลก็ไปลง ๓ 
บรรทัดแรกในการตรวจเพราะว่าได้มีการปรึกษากันอยู่แล้ว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจว่าอย่างไร ตนบอกว่าเราจะให้คงไว้ซึ่งวาระ 
ประธานสภาเทศบาล เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมีมติใดๆ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง  ญัตติแรกคือระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ยังไมไ่ปไหนแต่มีข้อสงสัยกัน ตน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมแห่งนี้ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขอให้ไปตาม

ท าตามระเบียบที่ญัตติของท่านนายกเทศมนตรีได้ส่งญัตติเข้ามาเลย จะ
ประชุม ๑-๒ วันก็ประชุม ไม่เป็นไรจะเสร็จวันไหนให้เป็นไปตามนั้น ขอให้
เป็นไปตามระเบียบและรับทราบด้วยกัน อันนี้ตนขอทางสมาชิกสภาฯ ให้ท า
ตามระเบียบเพราะว่าตนเป็นห่วงหลายๆ ท่าน ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านธนดล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ท าอย่างไรจึงจะให้มันถูกต้องตามระเบียบ เรื่อง
จะอนุมัตหิรือไมอ่นุมัติก็เป็นไปตามเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนได้ชี้ขาดไปแล้วว่าให้เป็นไปตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น า 
ประธานสภาเทศบาล เสนอมาตามเดิม จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ

อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   เกี่ยวกับโครงการที่ทางฝ่ายผู้บริหารน าเสนอเก่ียวกับญัตติในการใช้ 
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รองประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสมเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลบ้านเป็ดของเรา แต่การ
น าเสนอเป็นการน าเสนอในห้วงที่กระชั้นชิดคือระยะเวลาที่น าเสนอมาเร็ว
เพียงไม่กี่วันในการที่จะให้สมาชิกสภาฯ ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
โครงการแต่ละโครงการคงจะล่าช้าแต่เราก็ไปสุ่มตรวจมาหลายๆ โครงการว่า
โครงการแต่ละโครงการที่ทางฝ่ายบริหารน าเสนอใน ๗๘ โครงการนี้มีบาง
โครงการที่ไม่ใช่ความเดือดร้อนที่แท้จริง ความเดือดร้อนชาวบ้านบางจุดบาง
แห่งไม่ต้องการก็มี ถ้าการน าเสนอการใช้จ่ายเงินสะสมเราน่าจะท าให้มี
ระยะเวลาพอที่จะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง
ในพ้ืนที่ ว่าถนนเส้นนี้ระยะทางแค่นี้บางทีเราไปดูระยะทางไปวัดมาบางทีก็
ขาด ตามโครงการ ๑๒๐ แต่ไปวัดดู ๑๒๕-๑๓๐ ก็มี แต่เวลาการท าขึ้นมาตาม
โครงการผู้รับเหมาเขาก็อ้างว่าท าตามแบบ แบบโครงการมาเช่นนี้ แต่เวลา
กองช่างออกไปวัดท าไมถึงขาด ท าไมถึงเกิน ท าไมถึงไม่มีประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับประชาชน อันนี้ก็น่าเป็นห่วงในหลายๆ โครงการ จึงอยากจะ
อภิปรายเพ่ือให้เป็นแนวทางท่ีจะปฏิบัติเพ่ือประชาชนได้รับผลประโยชน์ และ
ได้สิ่งดีๆ เข้ามาตามหมู่บ้านของตัวเอง เหมือนอย่างที่ท่านปัศนพลแจ้งว่า
โครงการของผู้รับเหมาบางรายทีเ่ข้าไปท าไม่ว่าจะเป็นบ้านหัวทุ่ง ซอย ๕ ข้าง 
PS ไม่ว่าจะเป็นบ้านสันติสุข ซอย ๖ อีกหลายๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน
โคกฟันโปง หมู่ที่ ๒๑ หลายๆ โครงการที่เกิดขึ้นกับความไม่เรียบร้อย กับการ
ไม่ได้มาตรฐานในการท างานของผู้รับเหมา อยากให้เอาตัวนี้มาพิจารณา มา
ปรึกษา ตนไม่รู้ว่าท่านปรึกษากับใคร แต่วันนี้ตนขอท าหน้าที่สมาชิกสภาฯ ให้
ดีให้ประโยชน์แก่ประชาชนในต าบลบ้านเป็ดต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ 
ประธานสภาเทศบาล อนุญาตเชิญท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

เนื่องจากตนมีข้อซักถามที่จะขออภิปราย 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ ตนมีข้อซักถามที่จะอภิปรายและอยากให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ท่านประธานสภาฯ ได้ให้ทางผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบค าถามที่

ตนจะสอบถาม ในโครงการทั้งหมด ๗๘ โครงการที่ทางท่านผู้บริหารได้
น าเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้กับเงินงบประมาณ ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทซึ่งถามว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่ มีความเร่งด่วนจริงหรือไม่  โครงการต่างๆ มี
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ประโยชน์หรือไม่ แม้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งที่ประชาชน
ต้องการเพราะมาจากการประชาคม แต่ในการประชาคมเรามีล าดับขั้นว่าปีใด
จะท าโครงการใด ความต้องการล าดับที่ ๑ เป็นโครงการใดใน ๗๘ โครงการ 
ตนขอสอบถามว่ามาจากปีใดบ้าง เนื่องจากที่ตนมองว่ามาจากทุกปีรวมทุก
โครงการที่ประชาชนต้องการจับมาใส่ใน ๗๘ โครงการในวันนี้ ๕ ปีกับการ
ท างานภายใน ๑ ปีถามว่าจะท าทันหรือไม่ ยกตัวอย่างพิจารณาได้จากข้อมูล
ที่ท่านผู้อ านวยการกองคลังได้ตอบมาแล้วว่า ๑ ปีที่ผ่านมาอนุมัติไปกี่
โครงการ ท าได้กี่โครงการ ส าคัญที่สุดคือวันนี้ตนอยากถามทางกองช่างว่า
โครงการวางท่อระบายน้ า จ านวน ๓๘ โครงการที่เราก าลังจะอนุมัติกัน บ่อ
พักท่ีท่านใช้ในโครงการแต่ละโครงการเป็นบ่อพักแบบไหน เหตุใดการที่ตนไป
ลงพ้ืนที่หน้างานจึงเห็นบ่อพักที่ไม่มีก้น ถามว่าวันนี้บ่อพักไม่มีก้นคืออะไร 
มาตรฐานบ่อพักอยู่ตรงไหน มีประโยชน์อะไรในการท าท่อระบายน้ าหากบ่อ
พักจะไม่มีก้นในโครงการวางท่อระบายน้ า การประมาณการท่านประมาณ
การในราคาใด มาตรฐานของบ่อพักควรที่จะเป็นสี่เหลี่ยมมีช่องให้ท่อลอดได้ 
๒ ข้างด้านบนท่านเปิดไว้เพ่ือที่จะท าเป็นฝาท่อระบายน้ า แต่ปัจจุบันบ่อพัก
ไม่มีก้นแปลว่าอะไร ท่านจะบอกว่าเราจะดาดคอนกรีตทีหลังถามว่ามาตรฐาน
ของบ่อพักได้หรือไม่ ในเมื่อไม่มีเหล็กรองมีเพียงปูนทาไว้เพ่ือให้รับน้ าแล้ว
ผ่านไปในหลายๆ โครงการที่ตนลงดูหน้างานบ่อพักเลื้อยเป็นงู ทุกท่านคงจะ
เข้าใจค าว่าเลื้อยเป็นงูก็คือไม่ตรงซิกแซกตามขนาดของท่อประปา บอกว่า
เจาะมีน้ าบ่อนี้มีท่อประปา ท าให้บ่อพักขาดช่วงบ่อพักไม่เทลีน (การฉาบปูน
รองพ้ืนทางระบายน้ าก่อนวางท่อระบายน้ า) ใต้ท่อ ถามว่าทุกวันนี้เทคโนโลยี
ดีขึ้นหรือไม่ ดีขึ้นแต่น าแผ่นพ้ืนมาใช้แทนซึ่งแผ่นพ้ืนไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น ใน
ความคิดเห็นส่วนตัวแผ่นพ้ืนไม่ได้เรียบเสมอกัน ท่านเอาแผ่นพ้ืนไปวางก็มี
ช่วงที่มันขรุขระแต่ถ้าท่านเทลีนมันจะเรียบเสมอกันถึงจะไม่ได้เรียบ ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์จะขรุขระเพียงเล็กน้อย แต่พอท่านใช้แผ่นพ้ืนส าเร็จการวางท่อ
ระบายน้ าพลิกซ้ายพลิกขวาได้ ส าคัญที่สุดคือยาแนวหรือไม่ ล่าสุดที่ตนลง
พ้ืนที่คือเทลีนในน้ า ถามว่าเทลีนในน้ าท าไม ท าไมไม่สูบน้ าออก ค าตอบคือ
สูบแล้วน้ าก็ขึ้นมาอีก เทแล้วได้อะไรวางท่ออยู่ ในน้ า  ถามว่ามันจะได้
มาตรฐานหรือไม่ มาตรฐานการท างานของเราท าไมไม่ได้มาตรฐาน การที่ท่าน
ผู้บริหารอนุมัติโครงการเป็นโครงการดีๆ สภาฯ อนุมัติงบประมาณก็เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนแต่สุดท้ายผลงานที่ออกมากระทบกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร แต่ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ ใคร 
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ผลประโยชน์ตกอยู่ที่ผู้รับเหมาที่ท างานที่ไม่ได้คุณภาพโดยเฉพาะโครงการ
ต่างๆ ที่ตนขอพูดเลยวันนี้ โครงการตกลงจ้างทั้งหมดใครจะได้ในเมื่อเป็น
อ านาจของผู้บริหารทั้งหมดในการที่จะเลือกและอนุมัติให้ผู้รับเหมาเข้ามา
ด าเนินการ งานวางท่อ ๓๐ กว่าโครงการที่ตนพูดไปเบื้องต้นถามว่ายังจะคงไว้
ซึ่งบ่อพักที่ไม่มีฐานรอง ขอใช้ค าว่าบ่อพักที่ไม่ได้มาตรฐานในที่ประชุมแห่งนี้  
ตนจะอธิบายว่าอะไรก็ช่างขอว่าในรายงานการประชุมเป็นบ่อพักที่ไม่ได้
มาตรฐานที่ไม่มีก้นที่ไม่มีฐานรอง เป็นค าถามที่ตนอยากจะถามในที่ประชุม
แห่งนี้เพราะว่าไม่มีใครสอบถามเลย หรือเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ลงพ้ืนที่กัน
ท่านจึงไม่เคยทราบถึงปัญหาเหล่านี้ มีหน้าที่อนุมัติก็อนุมัติอย่างเดียว มีหน้าที่
เสนอก็เสนออย่างเดียว มีหน้าที่ท างานบนโต๊ะก็ท างานบนโต๊ะไป แต่ไม่มีใคร
รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง และไม่มีใครคิดที่จะแก้ไข วันนี้ที่ตนขอน าเสนอปัญหา
นี้ในที่ประชุมแห่งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือที่ท่านจะได้รับทราบพร้อมกัน 
แล้วทราบถึงทิศทางพร้อมกันว่าเราจะท าอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น สาระส าคัญ
ของการลงมาอภิปรายวันนี้ยังคงไว้ซึ่งเรื่องเดิมคือมาตรฐานของงาน รางวีที่ไม่
เป็นรางวี รางวีที่เอาไม้ขีดเอาคืออะไร เมื่อไหร่รางวีจะหมดไปจากบ้านเป็ด 
เมื่อไหร่บ้านเป็ดจะได้บ่อพักท่อระบายน้ าที่เป็นฝาเหล็กหล่อ ทุกครั้งที่ประชุม
สภาฯ จะนั่งบนบัลลังก์หรือจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ ตนก็ยังมีข้อสงสัยว่าเมื่อไหร่
เราจะได้ชื่อว่าบ้านเป็ดพัฒนาจริงๆ สักที เราอยู่ในฝัน เราก็คิดว่ามันจะพัฒนา 
จะก้าวไปด้วยกัน จะดีกว่าเดิม หรือจะใดๆ แต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลย 
ก็ยังเป็นบ่อพักที่แตกเหยียบแล้วก็แตกรอ ๓ วัน ๘ วันก็ยังหล่อไม่เสร็จ
เพราะว่าใช้เวลา ๓ เดือนกว่าท่านจะได้บ่อพักฝาท่อระบายน้ าอันใหม่มาแทน
อันเก่า แล้วรถขับผ่านทีไรก็เหยียบแตกทุกครั้ง เราเคยคุยกันแล้วผ่าน
ประชาคมก็ผ่านแล้วเรื่องฝาท่อเหล็กหล่อ แต่วันนี้ก็ยังเป็นบ่อพักรางวี ส าคัญ
ทีสุ่ดขออภิปรายไปถึงวาระอ่ืนๆ เลยว่าพอท่านท าเป็นบ่อพักรางวีด้วยเหตุผล
ที่ท่านเคยบอกตนว่าถ้าไม่ท ารางวีน้ าจะไม่ไหล ตนอยากสอบถามต่อไปว่า
วันนี้ถ้าท่าน overlay ถนนไปแล้ว แล้วน้ าจะไหลไปที่ ไหนเพราะท่าน 
overlay ทับรางวีที่ท่านบอกว่าน้ าจะไม่ไหล ส าคัญที่สุดที่ตนเป็นห่วงเพราะ
ทันทีท่ าน  overlay ท่ านปิ ดฝาท่ อ ระบายน้ า  จึ ง มี ค าถ ามว่ า รถดู ด 
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทที่นายกเทศมนตรีซื้อท่านจะเอาไปดูดที่ไหน จะดูด
อย่างไร หรือว่าก าลังแรงดูดสามารถที่จะเอาลงไปในท่อที่ไม่ต้องเปิดฝาท่อก็
ได ้วันนี้ฝาท่อที่ถูก overlay ไปแล้วท าเพียงการใช้ท่อ PVC ไปเสียบลงไว้เป็น
วงกลมเพ่ือให้น้ าไหลลง บางฝาท่อระบายน้ ามี ๒ รู บางฝาท่อระบายน้ ามี ๓ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘ 

 

ร ูถามว่าน้ าจะไหลทันหรือไม่ ไม่แปลกเลยที่วันนี้บ้านเป็ดน้ าจะท่วมเพราะเรา 
overlay กันเยอะจึงเป็นค าถามที่ตนถาม ตนจะสรุปให้ประเด็นแรกข้อล่าสุด
คือ overlay แล้วน้ าจะไหลไปที่ไหนถ้าท่านปิดท่อระบายน้ า ข้อที่ ๒ รางวีที่
ไม่เป็นรางวีเมื่อไรจะหายไป ข้อที่ ๓ ฝาเหล็กหล่อเมื่อไหร่จะได้ ข้อที่ ๔ บ่อ
พักท่ีไม่มีก้นมีไว้ท าอะไร ราคาประมาณการของท่านเป็นบ่อพักแบบใด  

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายซักถาม ขอเชิญทางฝ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว บริหารหรือผู้ที่สามารถที่จะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้

อภิปรายไปแล้ว 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางกองช่างได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี   

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไม่มีท่านใดตอบข้อซักถามของตน ตนสอบถามแล้วแต่ไม่ได้ค าตอบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าค าถามก็คือค าถาม ค าตอบก็คือค าตอบ ที่ไม่ตอบก็คือ

ไม่รู้จะตอบว่าอะไร ตนจึงขอสรุปให้ก็ปล่อยให้บ้านเป็ดไม่พัฒนาอยู่อย่างนั้นก็
แล้วกัน  

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๙ 

 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านเป็ด (หน้าบ้านนางผ่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง)) งบประมาณ ๓๒๔,๘๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)) 
งบประมาณ ๒๐๒,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 

บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ) ) 
งบประมาณ ๒๐๒,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๐๒,๘๐๐ 
บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ด 
ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ) ตั้งไว้ ๒๐๒,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียน
บ้านเป็ด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ๑. ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐-๑.๖๐ เมตร ความยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๔.๐๐ ตารางเมตร  
๒. ไหล่ทางกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๐๐ ตารางเมตร 
รวมทั้งสองฝั่งมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๐ 

 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๘/๖๖ หน้าที่ ๖ ข้อที่ ๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

   ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๑ 

 

๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียน
บ้านเป็ด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)) งบประมาณ ๒๐๒,๘๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)) 
งบประมาณ ๒๘๑,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 

บ้านเป็ด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)) งบประมาณ 
๒๘๑,๑๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๘๑,๑๐๐ 
บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือ) ตั้งไว้ ๒๘๑,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเป็ด ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๒ 

 

   ๑. ไหล่ทางกว้าง ๒.๐๐-๒.๒๐ เมตร ความยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๑.๓๐-๒.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ไหล่ทางกว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร และไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๑.๗๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร 
รวมทั้งสองฝั่งมีพ้ืนที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๘/๖๖ หน้าที่ ๘ ข้อที่ ๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

   ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๓ 

 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (หน้าวัดท่าบึง 
ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)) งบประมาณ ๒๘๑,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบายน้ า จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้าง
ประตูระบายน้ าบึงกี)) งบประมาณ ๘๘๓,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอด

ระบายน้ า จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้างประตูระบาย
น้ าบึงกี)) งบประมาณ ๘๘๓,๔๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๘๓,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๔ 

 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบายน้ า จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ 
๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้างประตูระบายน้ าบึงกี) ตั้งไว้ ๘๘๓,๔๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบาย
น้ า จ านวน ๔ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้างประตูระบายน้ าบึงกี) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทาง 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร 
งานวางท่อลอดระบายน้ า 

ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จ านวน ๔ จุดๆ 
ละ ๑๐ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๘/๖๖ หน้าที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

   ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๕ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมยกดินคันทางและวางท่อลอดระบายน้ า จ านวน ๔ 
จุด หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (เส้นโนนบั้งไฟ ข้างประตูระบายน้ าบึงกี)) งบประมาณ 
๘๘๓,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (บ้านนางสมศรี บ้านเลขที่ ๕๓ ถึง
บ้านนางบุญร่วม บ้านเลขที่ ๕๒)) งบประมาณ ๑,๕๕๘,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (บ้านนางสมศรี บ้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้าน
นางบุญร่วม บ้านเลขที่ ๕๒)) งบประมาณ ๑,๕๕๘,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๖ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขอ
อนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๗ จ านวน 
๑,๕๕๘,๗๐๐ บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด 
(บ้านนางสมศรี บ้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้านนางบุญร่วม บ้านเลขที่ ๕๒) ตั้งไว้ 
๑,๕๕๘,๗๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (บ้านนางสมศรี บ้านเลขที่ ๕๓ ถึง
บ้านนางบุญร่วม บ้านเลขท่ี ๕๒) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
   ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๖๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง

ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๑๓ ข้อที่ ๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
   ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๗ 

 

๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านเป็ด (บ้านนางสมศรี บ้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้านนางบุญร่วม บ้านเลขที่ ๕๒)) 
งบประมาณ ๑,๕๕๘,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด (จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนาง
กุหลาบ)) งบประมาณ ๑๑๕,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑ บ้านเป็ด (จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนาง



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๘ 

 

กุหลาบ)) งบประมาณ ๑๑๕,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๑๕,๘๐๐ 
บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเป็ด 
(จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางกุหลาบ) ตั้งไว้ ๑๑๕,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านเป็ด (จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางกุหลาบ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๔๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๒๙ 

 

ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 
บ้านเป็ด (จากบ้านนางสมศรี ถึงบ้านนางกุหลาบ)) งบประมาณ ๑๑๕,๘๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๐ 

 

   ๓.๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึง
โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๒,๗๕๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๒,๗๕๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขอ
อนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๗ จ านวน 
๒,๗๕๔,๕๐๐ บาท เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด) ตั้งไว้ ๒,๗๕๔,๕๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียนเทศบาล
บ้านเป็ด) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๓๙๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๓๘๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๗๗๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๗/๖๖ หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๑ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๒ 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านเป็ด (บ้านนางหนูพลอย สิทธิ ถึงโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด)) งบประมาณ 
๒,๗๕๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ ถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๘๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ ถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๘๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป็ด) ตั้งไว้ 
๘๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ ถึง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเป็ด) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๓. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๓ 

 

๔. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๖๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๓๗๒.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๔ 

 

๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านเป็ด (ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๒ ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล     
บ้านเป็ด)) งบประมาณ ๘๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่ที่ 
๒ ถึงบ้านนายไพศิลป์ หาญสุริย์)) งบประมาณ ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒ 
ถึงบ้านนายไพศิลป์ หาญสุริย์)) งบประมาณ ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายไพศิลป์ หาญสุริย์) ตั้งไว้ 
๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๕ 

 

รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่
ที่ ๒ ถึงบ้านนายไพศิลป์ หาญสุริย์) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๓๓๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๘/๖๖ หน้าที่ ๒๐ ข้อที่ ๑๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๖ 

 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านเป็ด (จากสามแยกศาลาประชาคมหมู่ที่ ๒ ถึงบ้านนายไพศิลป์ หาญสุริย์)) 
งบประมาณ ๑,๑๕๕,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียน
เทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงส านักงานป้องกันเทศบาลต าบลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาล
บ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงส านักงานป้องกันเทศบาลต าบลบ้านเป็ด) ) 
งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าป ี



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๗ 

 

นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงส านักงานป้องกัน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด) ตั้งไว้ ๕๐๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึงส านักงานป้องกัน
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๔๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๒๑ ข้อที่ ๑๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๘ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านเป็ด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดทิศตะวันตก ถึง
ส านักงานป้องกันเทศบาลต าบลบ้านเป็ด)) งบประมาณ ๕๐๔,๐๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (สี่แยกจ่าสิบเอกวีระศักดิ์ ถึง
บ้านนายภานุทัต)) งบประมาณ ๖๐๘,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (สี่แยกจ่าสิบเอกวีระศักดิ์ ถึงบ้านนาย



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๓๙ 

 

ภานุทัต)) งบประมาณ ๖๐๘,๙๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๐๘,๙๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด 
(สี่แยกจ่าสิบเอกวีระศักดิ์ ถึงบ้านนายภานุทัต) ตั้งไว้ ๖๐๘,๙๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเป็ด (สี่แยกจ่าสิบเอกวีระศักดิ์ ถึงบ้านนายภานุทัต) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๗๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๒๓ ข้อที่ ๑๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๐ 

 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ 
บ้านเป็ด (สี่แยกจ่าสิบเอกวีระศักดิ์ ถึงบ้านนายภานุทัต)) งบประมาณ 
๖๐๘,๙๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด 
(บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม)) งบประมาณ ๗๔๐,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๑ 

 

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (บ้านศรีสมร ถึง
บ้านนางอุไร สอนถม)) งบประมาณ ๗๔๐,๔๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้
เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๗๔๐,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม) ต้ังไว้ 
๗๔๐,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด 
(บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๒.๖๐-๓.๗๐ เมตร ความยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๔.๗๒ ตารางเมตร 
งานวางท่อระบายน้ า 

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๒๓๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๑๕ ข้อที่ ๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล     
บ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๒ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๓ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด (บ้านศรีสมร ถึงบ้านนางอุไร สอนถม)) 
งบประมาณ ๗๔๐,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

๓.๑๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขท่ี ๒๑๗ เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัด
กองศรี)) งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขที่ ๒๑๗ เชื่อมกับท่อ
เดิมหน้าวัดกองศรี)) งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคก
ฟันโปง (บ้านเลขที่ ๒๑๗ เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี) ต้ังไว้ ๑๑๗,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขท่ี ๒๑๗ เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัด
กองศรี) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๔๙.๐๐ 

เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๔ 

 

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๕ 

 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ 
บ้านโคกฟันโปง (บ้านเลขที่  ๒๑๗ เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี ) ) 
งบประมาณ ๑๑๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากชุมชนวังทอง ๔ ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)) 
งบประมาณ ๓๘๑,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟัน

โปง (จากชุมชนวังทอง ๔ ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)) งบประมาณ 
๓๘๑,๕๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๘๑,๕๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากชุมชนวังทอง ๔ ถึง
ถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ) ต้ังไว้ ๓๘๑,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากชุมชนวังทอง 
๔ ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๑๕ ข้อที่ ๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๖ 

 

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล     
บ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๗ 

 

๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง (จากชุมชนวังทอง 
๔ ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)) งบประมาณ ๓๘๑,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตรช่วงครัวลุงเสม)) งบประมาณ 
๙๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง 

(ถนนรอบบึงหนองโคตรช่วงครัวลุงเสม)) งบประมาณ ๙๖๓,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๙๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตรช่วงครัว
ลุงเสม) ต้ังไว้ ๙๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๕ บ้านหัวทุ่ ง  (ถนนรอบบึงหนองโคตรช่วงครัวลุ งเสม ) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๒๙ ข้อที่ ๓๓ (กองช่าง) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๘ 

 

โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ

สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญท่านรอง

ประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เนื่องจากตนมีข้อ
ซักถามที่จะขออภิปราย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนมีข้อซักถามที่จะสอบถามทางคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบ

บึงหนองโคตรช่วงครัวลุงเสม) จึงขอสอบถามท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้
ออกส ารวจโครงการว่าโครงการนี้เท่าที่ดูในแบบแปลนตามความเข้าใจของตน 
ไม่แน่ใจจึงขอสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการนี้คือโครงการเส้นใด จึงขอให้
ทางกองช่างเป็นคนอธิบายชี้แจงว่าถนนนี้คือเส้นใด 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี  

นายมานพ  ลาดโลศรี   โครงการนี้จะเชื่อมโดยเริ่มจากถนนที่เป็นคอนกรีตด้านหลังบ้านฝรั่ง 
นายช่างโยธาอาวุโส  พอตรงไปจะเป็นสวนผักแล้วอ้อมมาจะเป็นถนนศรีจันทร์ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๔๙ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตอนนี้ถนนเส้นนี้มีคนใช้หรือไม่ ตอนที่ท่านออกไปส ารวจเห็นมีรถวิ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผ่านหรือไม่ 

นายมานพ  ลาดโลศรี   ตนไม่แน่ใจเพราะโครงการนี้ได้ผ่านการประชาคมเข้ามา จึงได้มีการ 
นายช่างโยธาอาวุโส เริ่มการท าโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งในตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าวยังไม่เป็นรูปของ

ถนนเลย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ค าถามที่ ๒ คือถึงแม้จะมีการผ่านการประชาคมมาแล้วว่าเป็นความ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ต้องการของชาวบ้าน แต่ถนนที่ยังไม่เป็นรูปถนน ถนนที่ไม่มีคนใช้ ถนนที่ดู

แล้วจะกลายเป็นที่จอดรถของร้านอาหารต่อไปถูกต้องหรือไม่ อันนี้คือ
ความเห็นและความเข้าใจส่วนตัวของตนเองว่าถ้าหากเราอนุมัติโครงการนี้ 
จะเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับร้านครัวลุงเสมหรือไม่ หรือชาวบ้านได้
ประโยชน์อะไรจากงบประมาณจ านวน ๙๖๓,๐๐๐ บาทที่เราจะอนุมัติไป 
เนื่องจากว่าช่างยังบอกว่าถนนยังไม่เป็นรูปของถนนเลย เป็นถนนที่ไม่มีรถวิ่ง
ผ่านและยังไม่มีคนใช้ จึงเป็นข้อที่ตนจ าเป็นต้องลงมาอภิปรายเพราะตนเกิด
ความสงสัย 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขอเชิญท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนน

รอบบึงหนองโคตรช่วงครัวลุงเสม) ปรากฏว่าไม่มีผู้ตอบค าถามดังกล่าว 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม
เกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๐ 

 

๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนรอบบึงหนองโคตร
ช่วงครัวลุงเสม)) งบประมาณ ๙๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 

   ๓.๑๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนร่วมมิตร)) งบประมาณ 
๖๕๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนนร่วมมิตร)) งบประมาณ 
๖๕๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๕๒,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัว
ทุ่ง (ถนนร่วมมิตร) ต้ังไว้ ๖๕๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง (ถนน
ร่วมมิตร) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๙๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๑ 

 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๓๐ ข้อที่ ๓๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๒ 

 

๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 
บ้านหัวทุ่ง (ถนนร่วมมิตร)) งบประมาณ ๖๕๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนแยกตลาดค าไฮ ถึง
บ้านเลขที่ ๖๙/๓)) งบประมาณ ๖๒๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนแยกตลาดค าไฮ ถึงบ้านเลขที่ 
๖๙/๓)) งบประมาณ ๖๒๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๒๖,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ 
(ถนนแยกตลาดค าไฮ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙/๓) ต้ังไว้ ๖๒๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนแยกตลาดค าไฮ ถึงบ้านเลขที่ ๖๙/๓) รายละเอียด
ดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๒๖๐.๐๐ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๓ 

 

เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้าน
เป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๙/๖๖ หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๔ 

 

๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 
บ้านค าไฮ (ถนนแยกตลาดค าไฮ ถึงบ้านเลขที่  ๖๙/๓)) งบประมาณ 
๖๒๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนหน้าร้านอ๊ีดข้าวสาร)) งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ 

(ถนนหน้าร้านอ๊ีดข้าวสาร)) งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้น
ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๗๓,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนหน้าร้านอ๊ีดข้าวสาร) ต้ังไว้ 
๒๗๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 
บ้านค าไฮ (ถนนหน้าร้านอี๊ดข้าวสาร) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๗.๕๐-๑๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๕๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๕ 

 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๙/๖๖ หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๖ 

 

๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านค าไฮ (ถนนหน้าร้านอ๊ีด
ข้าวสาร)) งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๑๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศ
ตะวันออก)) งบประมาณ ๒๘๙,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศตะวันออก)) 
งบประมาณ ๒๘๙,๔๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๘๙,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก 
(ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศตะวันออก) ต้ังไว้ ๒๘๙,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศตะวันออก) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๘๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๗ 

 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๑๖ ข้อที่ ๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๘ 

 

๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๓๒ ฝั่งทิศตะวันออก)) งบประมาณ ๒๘๙,๔๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้
หนองกอก)) งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)) 
งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔๐๒,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก 
(ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก) ต้ังไว้ ๔๐๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๑๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๕๙ 

 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๑๗ ข้อที่ ๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๐ 

 

๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝั่งทิศใต้หนองกอก)) งบประมาณ ๔๐๒,๐๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

นายชัยรัตน์  มัสมี   เนื่องจากมีการประชุมมานานพอสมควรจึงขอหยุดพักการประชุม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เป็นเวลา ๑๐ นาท ี

หลังจากพัก ๑๐ นาที 

   ๓.๒๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม)) งบประมาณ ๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอย
บ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม)) งบประมาณ 
๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้าน
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กอก ถึงวัดศรีอาราม) ต้ังไว้ ๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้าน
กอก ถึงวัดศรีอาราม) รายละเอียดดังนี้ 

    งานยกระดับถนน 
๑. งานลูกรัง ความกว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ 

เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ เมตร 
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๗.๐๐ 

เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕.๐๐ ตารางเมตร 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๘๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ฝั่งทิศตะวันออก) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๐ ข้อที่ ๑๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล     
บ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
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๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๑ ขออนุญาตที่จะสอบถามว่าการก่อสร้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ยกระดับถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเดิมมีสภาพต้องซ่อมแซมหรืออย่างไร

เหตุใดจึงต้องใช้ค าว่ายกระดับคอนกรีตขึ้น เข้าใจได้ว่าก่อนหน้านี้คือถนนเส้น
นี้น้ าท่วมบ่อยแต่ว่าเป็นขั้นตอนหรือว่าวิธีการของทางกองช่างที่จะต้อง
ยกระดับถนนขึ้นนอกจากการวางท่อระบายน้ า 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว    

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี    

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ส าหรับโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบาย 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง น้ า ซอยบ้านกอก ๑๑ หลังโรงเรียนบ้านกอก โครงการนี้สภาพถนนเดิมจะมี

บางช่วงที่ช ารุด เรายกระดับถนนและวางท่อนี้เพ่ือยกระดับน้ าให้สามารถที่จะ
ไหลเพราะสภาพตอนนี้คือท่ออยู่ต่ าจึงไม่สามารถที่จะผลักดันน้ าออกมาทาง
หน้าโรงเรียนบ้านกอกข้างโรงแรมชัยพฤกษ์ได้ เราจึงมีความจ าเป็นต้อง
ยกระดับถนนและยกระดับบ่อพักข้ึนมาด้วย เพื่อให้สูงกว่าถนนเส้นหลักซึ่งเรา
จะระบายน้ าลงมาทางบึงหนองโคตร   

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าเราจะต้องรื้อถนนเก่าออกหรือไม่ หรือว่าเททับ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  แล้วบ่อพักเก่าท่ีเรารื้อขึ้นมาคือจะน าไปท าอะไร 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ของเดิมเราจะรื้อ เราจะท าการยกระดับคือลงทั้งทรายและคอนกรีต 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หนา ๑๕ เซนติเมตร ส่วนท่อระบายน้ าเดิมถ้ารื้อมาแล้วช ารุดเราก็จะน าไปทิ้ง

แต่ท่อที่สามารถน ามาใช้งานได้เราก็จะน ามาเก็บไว้ที่ เทศบาล เผื่อว่ามี
ชาวบ้านเขามาขอท่อระบายน้ า เราจะได้บริการให้ชาวบ้านเขา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าจะต้องมีดินถมเพ่ิมเติมหรือไม่ในโครงการนี้  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพราะว่าถนนต่ าท่านจะต้องเสริมดินเข้าไปหลังจากที่ท่านขุดออก และขอ

สอบถามเพ่ิมเติมด้วยความเป็นห่วงคือถนนเส้นนี้ไปเชื่อมกับถนนเส้นหลัก
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ของบ้านกอกหรือไม่ เพราะว่า ณ ขณะนี้เส้นบ้านกอกน้ าท่วมหนักแล้วด้วยว่า
โซนทั้งหมดของช่วงนั้นตอนนี้เป็นจุดรับน้ า พอท่านท าท่อระบายน้ าใหม่น้ าจะ
ไปลงไหนไปลงบึงหนองโคตรหรือไม่ หรือว่าไปลงในจุดใดและน้ าจะไปทาง
ไหนต่อ 

นายมานพ  ลาดโลศรี   ถนนเส้นนี้ตามที่ได้มีการออกประชาคมการยกระดับถนนเส้นนี้ 
นายช่างโยธาอาวุโส ประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร เพราะว่าระดับน้ าที่มันท่วมถ้าเทียบแล้วก็จะ

เท่ากับถนนหลักเส้นหน้าโรงเรียนระดับความสูง ส่วนการไหลของน้ าก็จะไหล
มาที่บึงหนองโคตรเช่นเดิม เพราะว่าทางน้ าเราจะมาเชื่อมถนนเส้นหลักกับ
ถนนลาดยางบึงหนองโคตรจะมาเชื่อมกับเส้นข้างโรงเรียนแล้วไหลมาบึง
หนองโคตรหน้าหมู่บ้านชลดาบริเวณนี้ น้ าจะไหลมาท่ีเดิมคือทีบ่ึงหนองโคตร 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 

จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน์  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ซอยบ้านกอก ๑๑ หลัง
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โรงเรียนบ้านกอก ถึงวัดศรีอาราม)) งบประมาณ ๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๘)) งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนน
ซอยบ้านกอก ๓๘)) งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๘๑,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๘) ต้ังไว้ 
๓๘๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน
กอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๘) รายละเอียดดังนี้ 

    งานยกระดับถนน 
ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๓.๔๐ เมตร ความยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๑๖ ตารางเมตร 
    งานวางท่อระบายน้ า 

๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  

๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๖๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๑๒๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๕ 

 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๓๓ ข้อที่ ๓๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล     
บ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิ นสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ

ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๖ 

 

๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๘)) 
งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ 
บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๖)) งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนน
ซอยบ้านกอก ๓๖)) งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๘๕,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๖) ต้ังไว้ 
๓๘๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้าน
กอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๖) รายละเอียดดังนี้ 

    งานยกระดับถนน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๗ 

 

ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๓.๓๐ เมตร ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๘๖ ตารางเมตร 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก  
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๑๓๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๓๕ ข้อที่ ๔๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากภายในเขตเทศบาลต าบล     
บ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๘ 

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติ
ในที่ประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก ๓๖)) 
งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน 
ถึงบ้านนางเลิง)) งบประมาณ ๑,๙๕๑,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้าน
นางเลิง)) งบประมาณ ๑,๙๕๑,๙๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๖๙ 

 

นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๙๕๑,๙๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางเลิง) ต้ังไว้ ๑,๙๕๑,๙๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางเลิง) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศตะวันตก) พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๑ ข้อที่ ๑๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๐ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๔ โครงการวางท่อระบายน้ าของหมู่ที่ ๘ ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อนุญาตสอบถามว่าเชื่อมไปถึงในระเบียบวาระต่อๆ ไป ก็คือในระเบียบวาระที่ 

๓.๒๘ และ ๓.๒๙ สอบถามไปทางช่างที่ออกไปส ารวจงานว่าโครงการเหล่านี้
เชื่อมกันหรือไม่ เนื่องจากว่าดูจากในแผนที่ที่น าเสนอในเอกสารการประชุม
ค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจในการท าโครงการว่าโครงการทั้ง ๓ โครงการเชื่อม
ต่อเนื่องกันหรือไม่ เนื่องจากว่าแยกโครงการกันมา ถ้าโครงการเชื่อมกันท าไม
ท่านไม่ท าพร้อมกัน พอท่านแยกโครงการมาสิ่งที่ตนก าลังเป็นกังวลก็คือหาก
โครงการเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันแล้วท่านแยกโครงการ
ออกมาการที่ได้ผู้รับจ้างคนละร้านจะท าให้งานไม่สัมพันธ์กัน แล้วการไหลของ
น้ าหรือว่าในการเชื่อมระหว่างโครงการมีหรือไม่ ตนเป็นห่วงในเรื่องของการ
ออกแบบและการท างาน สรุปประเด็นคือเนื่องจากว่าเราเห็นหลายๆ โครงการ
ที่การออกแบบมีจ านวนท่อไม่ครบระยะทางหรือว่าปริมาณงาน ซึ่งเมื่อแยก
โครงการกันเช่นนี้หากมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอาจจะมีปัญหาได้  ขอให้
ท่านได้โปรดชี้แจงให้ทราบด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นการไหลของน้ าแล้ว
ทิศทางของน้ าเป็นเช่นไร 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขอเชิญทางฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๔ ด้วย  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอเชิญทางกองช่างอธิบายชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี   

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๔ โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักรางวี 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ จากบ้านนายประสานถึงบ้านนางเลิงนั้น ท่อ

ระบายน้ าเส้นนี้จะอยู่ฝั่งทิศตะวันตกของถนนบ้านหนองโจดซึ่งไม่มีการ
เชื่อมต่อกับโครงการที่วางจากหน้าประตูวัดมา โครงการนี้จะแยกออกอีก
ต่างหากไม่ได้เชื่อมต่อกัน ส่วนเรื่องน้ าจะไหลออกมาคือเราท า ๓๐๐ เมตรนั้น
น้ าจะไหลตามสภาพออกมาบริเวณไหล่ทางที่จะออกมาทางถนนเลี่ยงเมือง
ของโครงการนี้  แต่ว่าเป็นโครงการที่ยังไม่มีช่วงที่ ๒ ช่วงที่ ๓ เนื่องจาก
ระยะทางค่อนข้างยาว ดังนั้นเราจึงท าโครงการนี้ก่อน ๓๐๐ เมตร 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๑ 

 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้จ่าย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

นายปัศนพล  เมืองสนธิ์   ตนขอเสริมในโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ ๘ โครงการที่ ๒๔ จะอยู่ฝั่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตรงข้ามฝั่งตะวันตกของถนน ประเด็นคือโครงการที่ ๒๘ และ ๒๙ เป็น

โครงการที่ใกล้เคียงกัน มีประเด็นหนึ่งว่าพอมีโครงการที่ ๒๘ และ ๒๙ เชื่อม
กันแล้วมันจะไปทางไหนต่อ พอดูในแบบแปลนแล้วคิดว่าจะเชื่อมต่อกับ
โครงการที่ ๒๔ จึงขอเรียนถามไปยังผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขอเชิญทางกองช่างช่วยตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ด้วย 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว   

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ส าหรับโครงการที่ ๒๘ กับ ๒๙ โครงการนี้จะเริ่มจากประตูโขงของ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วัดถ้าเราตรงมามันจะออกมาถนนบ้านหนองโจด อีกโครงการจะอยู่ก่อนที่จะ

มาออกบ้านหนองโจดเลี้ยวขวาหักขึ้นไปทางทิศเหนือ โครงการทั้ง ๒ โครงการ
นี้เราจะดึงน้ าขึ้นไปทางทิศเหนือซึ่งระดับที่เราไปเช็คต่างกัน ๒๐ เซนติเมตร 
น้ าสามารถที่จะไหลได้ แต่ถ้าเราปล่อยลงมาฝั่งทิศใต้มันก็จะอ้อมกลับไปวัด
เหมือนเดิมซึ่งจะเป็นการเพ่ิมภาระให้กับท้ายโครงการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  น้ าจะไหลขึ้นสู่ที่สูงอีกแล้วใช่หรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   เมื่อเราดูสภาพถนนคือมันสูงแต่ระดับท้องท่อที่เราไปเช็คจากหน้า 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประตูโขงวัดมาบ่อพักที่เส้นบ้านหนองโจดระดับจะต่างกันประมาณ ๑๐-๒๐ 

เซนติเมตร ซึ่งตามสภาพถนนมันไม่ยาวมันสามารถท่ีจะระบายน้ าได้อยู่  

นายชัยรัตน์  มัสมี   ตนขออนุญาตอภิปรายซักถามและขอเชิญท่านประธานสภาฯ ขึ้นมา 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชุม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายวีระพงษ์ โคตรค าภา ตนได้ 
รองประธานสภาเทศบาล พูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านบอกว่าโครงการนี้เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเขา

ไม่เดือดร้อน เพราะว่าเขาอยู่ดีมีสุขแล้วอย่าไปท าหน้าบ้านเขาพังเลย เขาก็เคย
พูดมาในโครงการที่ ๒๙ ถึงบ้านนายค าตัน บุญจวง ที่ท่านบอกว่าโครงการ
จากประตูโขงวัดมาแยกร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นท่านทราบหรือไม่ว่าท่อตันหมดแล้ว 
ท่านก็วัดแค่เพียงว่าข้างหน้ามันเหลือ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร ตั้งแต่หัวมุมหน้า



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๒ 

 

เต็นท์รถตรงสามแยกบ้านพ่อประสานฝาท่อยังช ารุด เมื่อวานนี้ตนเจอเด็กเขา
บอกว่าตรงโค้งถนนให้เอาแผ่นเหล็กมาปิดด้วยมันเลี้ยวยาก ซึ่งทางเทศบาลได้
ไปปิดให้แล้วตนก็ขอบคุณเด็กที่เขาไปย้ายแผ่นเหล็กให้เพราะว่าแผ่นเหล็กซื้อ
ไว้น้อยเหลือเกิน ช่วงนี้ควรจะซื้อไว้เยอะๆ ตนจึงเกิดข้อสงสัยว่าน้ าถ้าไหลมา
ทางทิศเหนือนั้นท่านได้เข้าไปดูหรือยัง ท่อบริเวณสามแยกไปบ้านนามสกุล
สิมสวัสดิ์ตรงนี้ท่อไม่เชื่อมกันมันเป็นคนละเส้น อยากให้ทางกองช่างออกไปดู
ไม่ใช่ว่าไปดูแล้วบอกว่าน้ าจะไหลไปแบบนี้ ตนเคยพูดแล้วว่าถ้าหากท่านเอา
จากหน้าวัดไปลงหน้าบ้านพ่ออุทอง ก้อนเปิ้น น้ าจะไปลงที่ป่ากล้วยซึ่งตอนนี้
เขาขึ้นป้ายว่าห้ามบุกรุกที่ดินเอกชน แล้วถ้าหากน้ าไหลไปทางหลังวัดพอไป
หลังวัดแล้วลงทุ่งนาข้างเคียงนารีสอร์ท เราท าโครงการนี้เราจะท าจากสี่แยก
ตรงหน้าบ้านทางไปบ้านพ่อผู้ใหญ่วิชัยอดีตผู้ใหญ่บ้านมาถึงเส้นบ้านคุณแทน 
เพ่ือเชื่อมต่อให้มาลงตรงสี่แยกเพราะว่าเส้นเมนหลักจะไปสิ้นสุดตรงคลีนิค
รถยนต์ ๓๐๐ เมตร ใช้ท่อระบายน้ า ๑ เมตรแล้วน้ าจะไปลงที่ไหนในเมื่อไม่มี
การเชื่อมต่อ ท่านทราบหรือไม่ว่าในบ้านหนองโจดตอนนี้ฝั่งบ้านพ่อวิชัยน้ า
ท่วมประจ าทุกปี แล้วน้ าบ่อเดียวกับการสิ้นสุดทางน้ าที่จะไปลงชาวบ้านจะ
ได้รับความเดือดร้อนเพ่ิมเติม และบริเวณดังกล่าวเป็นที่นาของแม่ส ารวย คะ
ลา จะให้น้ าไปลงแถวนั้นเขาจะยินยอมหรือไม่ เพราะว่าตอนนี้เกี่ยวกับร่อง
ระบายน้ าและอีกหลายๆ อย่าง ในเมื่อการอนุมัติไปในส่วนนี้ถามว่าเกิด
ประโยชน์ เกิดแต่ไม่เต็มร้อย ตนมีข้อสงสัยว่าในเมื่อท่านไม่เอาโครงการวาง
ท่อระบายน้ าในระเบียบวาระที่ ๓.๒๘ และ ๓.๒๙ ไปเชื่อมต่อกันตนคิดว่า
น่าจะยาก ท่านยังไม่ท าเส้นเมนแต่ไปท าเส้นในซอยต่างๆ ตนไม่สนับสนุนใน
การท าโครงการแบบนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๓ 

 

๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองโจด (จากบ้านนายประสาน ถึงบ้านนางเลิง)) งบประมาณ 
๑,๙๕๑,๙๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๔ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านเลขที่ ๒๔๙ ถึง
บ้านเลขที่ ๓๓๗)) งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง

โจด (ซอย ๔ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านเลขที่ ๒๔๙ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๗)) 
งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๗๓,๗๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๔ ในชุมชนดวงตะวัน
จากบ้านเลขที่ ๒๔๙ ถึงบ้านเลขท่ี ๓๓๗) ต้ังไว้ ๖๗๓,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๔ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านเลขท่ี ๒๔๙ ถึงบ้านเลขที่ ๓๓๗) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๔ 

 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมที่ ๕/
๖๖ หน้าที่ ๔๒ ข้อที่ ๕๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๕ 

 

๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๔ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านเลขท่ี ๒๔๙ ถึงบ้านเลขท่ี ๓๓๗)) งบประมาณ ๖๗๓,๗๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๖ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 
๒๓๓)) งบประมาณ ๓๗๓,๓๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง

โจด (ซอย ๖ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓๓)) 
งบประมาณ ๓๗๓,๓๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๗๓,๓๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๖ ในชุมชนดวงตะวัน
จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓๓) ต้ังไว้ ๓๗๓,๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๖ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓๓) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๖ 

 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมที่  
๕/๖๖ หน้าที่ ๔๒ ข้อที่ ๕๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๗ 

 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๖ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ ๒๓๓)) งบประมาณ ๓๗๓,๓๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๙ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านเลขที่ ๓๙๗ ถึง
บ้านเลขที่ ๔๙๘)) งบประมาณ ๖๑๙,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนอง

โจด (ซอย ๙ ในชุมชนดวงตะวันจากบ้านเลขที่ ๓๙๗ ถึงบ้านเลขที่ ๔๙๘)) 
งบประมาณ ๖๑๙,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๖๑๙,๘๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๙ ในชุมชนดวงตะวัน
จากบ้านเลขที ่๓๙๗ ถึงบ้านเลขท่ี ๔๙๘) ต้ังไว้ ๖๑๙,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๙ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านเลขท่ี ๓๙๗ ถึงบ้านเลขที่ ๔๙๘) รายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๘ 

 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมที่ ๕/
๖๖ หน้าที่ ๔๓ ข้อที่ ๕๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๗๙ 

 

๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (ซอย ๙ ในชุมชน
ดวงตะวันจากบ้านเลขท่ี ๓๙๗ ถึงบ้านเลขท่ี ๔๙๘)) งบประมาณ ๖๑๙,๘๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๒๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนางส ารวย ถึง
บ้านนางจินตนา)) งบประมาณ ๕๔๘,๓๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนางส ารวย ถึงบ้านนาง
จินตนา)) งบประมาณ ๕๔๘,๓๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๔๘,๓๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองโจด (จากบ้านนางส ารวย ถึงบ้านนางจินตนา) ต้ังไว้ ๕๔๘,๓๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๐ 

 

เหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากบ้านนางส ารวย ถึงบ้านนางจินตนา) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๖๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๗๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๑๔๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๓ ข้อที่ ๖๐ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๘ เมื่อสักครู่ตนได้อภิปนสบแล้วเกี่ยวกับการ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๑ 

 

รองประธานสภาเทศบาล วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางส ารวยถึงบ้าน
นางจินตนา ซึ่งทางกองช่างได้ชี้แจงว่าท่อเส้นนี้จะขึ้นมาทางทิศเหนือแล้วมา
เชื่อมต่อท่อตรงทิศเหนือตรงสามแยกเพ่ือเลี้ยวซ้ายออกมาทางเต็นท์รถ อยาก
ให้โครงการนี้มีการวางท่อระบายน้ าถนนสายหลักเสร็จก่อนเพราะตอนนี้
ชาวบ้านในบริเวณนี้ยังไม่ได้เดือดร้อนจากการวางท่อระบายน้ า อยากให้
พิจารณาในโครงการอ่ืนไปก่อน ในความเห็นตนยังไม่ควรด าเนินการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าในจุดนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองโจด (จากบ้านนางส ารวย ถึงบ้านนางจินตนา)) งบประมาณ 
๕๔๘,๓๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๒ 

 

   ๓.๒๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (นายวีระพงษ์ โคตรค า
ภา ถึงบ้านนายค าพัน บุญจวง)) งบประมาณ ๙๒๗,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (นายวีระพงษ์ โคตรค าภา ถึงบ้าน
นายค าพัน บุญจวง)) งบประมาณ ๙๒๗,๔๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๙๒๗,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองโจด (นายวีระพงษ์ โคตรค าภา ถึงบ้านนายค าพัน บุญจวง) ต้ังไว้ 
๙๒๗,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (นายวีระพงษ์ โคตรค าภา 
ถึงบ้านนายค าพัน บุญจวง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๑๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๒๕๑.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๔ ข้อที่ ๖๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๓ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๒๙ คือโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม 
รองประธานสภาเทศบาล บ่อพักรางวีเสริมเหล็ก (จากบ้านนายวีระพงษ์ โคตรค าภา ถึงบ้านนายค าพัน 

บุญจวง) ระยะทางแค่ ๗๐ เมตรเท่านั้นที่ตนไปดูตรงหน้าตึกขาวบ้านนาย
บ ารุง ศรีภูมิพฤกษ์ โครงการนี้แต่ก่อนจะเอาไปออกหน้าวัดสระแก้ว บ้าน
หนองโจด ซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับบ้านพ่ออุทอง ก้อนเปิ้น เป็นโครงการที่ตนเคย
อภิปรายมาหลายครั้งแล้ว และตนได้ไปถามชาวบ้านในบริเวณนี้ว่าต้องการ
วางท่อระบายน้ าหรือไม่ เขาบอกว่าอย่าเพ่ิงมาท าเลยเพราะว่าน้ ายังมีที่ไปยัง
ไม่เดือดร้อนในการวางท่อระบายน้ าในจุดนี้  จึงมีข้อสงสัยว่าในเมื่อท าไปแล้ว
น้ าจะไหลออกไปทางศาลาประชาคมใช่หรือไม่ และเราไม่มีจุดเชื่อมตรงนั้นใช่
หรือไม่ ฝั่งซ้ายมือจะไปสิ้นสุดตรงบ้าน ผอ.เพชร มูลป้อม ตรงที่เราใช้รถ JCB 
ไปขุดลอกร่องน้ าทุกครั้ง แล้วที่ตรงนี้อีก ๕-๖ ไร่ที่เขาประกาศขาย หากน้ า
ของบ้านหนองโจดจะไหลลงไปตรงนั้นทั้งหมด ก็น่าเป็นห่วงในเมื่อเรามา
เชื่อมต่อแล้วไม่มีเส้นหลักน้ าจะไหลไปลงที่ดินแปลงดังกล่าว ตอนนี้ปัญหาน้ า
จากบ้านนายสมบูรณ์ที่ซอยบ้านพ่อบ ารุงที่โครงการเพ่ิงจะเสร็จไป จากบ้าน
นายบ ารุง ศรีภูมิพฤกษ์ไปบ้านนายอุทอง ก้อนเปิ้น มาเชื่อมต่อกันน้ าจุดนี้น้ า
ยังไหลไปลงที่ดินของเอกชน เราเป็นห่วงว่าต่อไปเกิดไม่มีการก่อสร้างวางท่อ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๔ 

 

ใหญ่ขึ้นมาปัญหามันจะเกิดขึ้น เผื่อเขามาปิดเขามาถมที่น้ าจะไหลไปที่ไหน 
ในจุดนี้ส่วนตัวแล้วตนไม่เห็นว่าอยากพิจารณายังไม่ควรด าเนินการ รอให้มี
การวาวงท่อระบายน้ าถนนสายหลักก่อนให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านก่อน
ค่อยท าโครงการนี้เข้าไปเชื่อมต่อชาวบ้านจะได้มีความสุขในการใช้ท่อระบาย
น้ าเสียลงในจุดต่างๆ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองโจด (นายวีระพงษ์  โคตรค าภา ถึงบ้านนายค าพัน บุญจวง)) 
งบประมาณ ๙๒๗,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากหน้าหมู่บ้านสิน
ธารา ถึงถนนเลี่ยงเมือง)) งบประมาณ ๒,๖๓๙,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๕ 

 

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากหน้าหมู่บ้านสินธารา ถึงถนน
เลี่ยงเมือง)) งบประมาณ ๒,๖๓๙,๕๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๖๓๙,๕๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน
หนองโจด (จากหน้าหมู่บ้านสินธารา ถึงถนนเลี่ยงเมือง) ต้ังไว้ ๒,๖๓๙,๕๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโจด (จากหน้าหมู่บ้านสินธารา ถึงถนนเลี่ยง
เมือง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๐๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๗/๖๖ หน้าที่ ๔ ข้อที่ ๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๖ 

 

ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๓๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ 
รองประธานสภาเทศบาล พักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าหมู่บ้านสินธาราถึงถนนเลี่ยงเมือง 

จุดนี้ตนเข้าใจว่าเป็นความเดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนที่แท้จริงที่ตนเข้าไป
พูดคุยสอบถามกับชาวบ้านเขาอยากได้ตั้งแต่บ้าน ผอ.ล าดวน โซนข้างใน
ออกมา ถ้าเรามาท าตรงจุดนี้เรายังต้องใช้เครื่องสูบน้ าอีก ๓-๔ เครื่องไปสูบอีก 
วันที่มาประชุมคณะกรรมการแผนฯ ตนได้นั่งคุยอยู่ว่าจุดนี้เดือดร้อนจริงหรือ 
โครงการจากหน้าสินธาราไปถึงเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาน้ าท่วมด้านในได้จริง
หรือ ตนว่าไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าตราบใดที่เราจะต้องเอาเครื่องมาตั้งอยู่
หน้าสินธาราอยู่แล้วใช้เครื่องสูบน้ าจากข้างในออกข้างนอก ท าไมเราไม่ท าข้าง
ในออกมาด้านนอก ส่วนบริเวณจากสินธาราไปเลี่ยงเมืองเราขุดขยายได้โดยที่
ไม่ต้องวางท่อก่อน ขอความร่วมมือจากชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเปลี่ยนจาก
ท่อ ๔๐ เปลี่ยนเป็นท่อ ๖๐ ได้หรือไม่เพ่ือความสะดวกให้เราขอร้องกับหอพัก
หรือบ้านเรือนที่อยู่แถวนั้น ด้านซ้ายมือก็มีหมู่บ้านจัดสรรตองแปดวิลล่าก่อน
จะถึงทางเลี่ยงเมืองท่อระบายน้ าจุดนี้มีขนาดใหญ่ ตอนนี้เรายังใช้รถ JCB ขุด
ตรงที่เขาถมที่ข้างสินธาราเอาท่อเขาออกให้น้ าไหลไป แต่สภาพที่เห็นคือน า
เครื่องสูบน้ าไปตั้งทีละ ๒ เครื่องแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ กี่ปีแล้วไม่ว่าชุดเก่า
หรือชุดใหม่ ก็อยากให้พิจารณาในส่วนนี้ด้วย ตนไม่ขัดข้องในการวางท่อ
ระบายน้ าเพ่ือเป็นแนวทางแต่เราเคยพูดกันว่าท าไมการวางท่อระบายน้ าของ
บ้านหนองโจด ประมาณการงบประมาณ ๘ ล้านบาท แต่ท่านมาบอกว่า ๘ 
ล้านบาทนั้นสูงไป ท่านแบ่งท าโครงการทีละ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเพ่ิมทีละ 
๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท เหตุใดไม่ท าครั้งเดียวให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ แล้วทีนี้จาก
ฝั่งขวามือสินธาราเข้ามาจากทางเลี่ยงเมืองมา แค่สินธารามาลงเลี่ยงเมืองแล้ว
ที่เหลือน้ าจะไปไหนอยากให้พิจารณา ทางผู้ที่ไปส ารวจดูแผนที่ดูโครงการ
น าเสนอสิ่งดีๆ บ้าง ไม่ใช่ว่าท่านเขียนแค่นี้  จะเอาแค่นี้ โครงการจบแค่นี้  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๗ 

 

ชาวบ้านไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย รอดูเลยปีหน้าถ้าฝนตกน้ าจะท่วมหรือไม่ 
จะเอาเครื่องสูบน้ าไปสูบอีกหรือไม่ รอดูได้เลยเพราะยังมีตอนต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง   ตนขอเสริมจากท่ีท่านรองประธานสภาฯ ได้อภิปราย ตนมีความ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คิดเห็นว่าอยากจะแนะน าในการจับระดับการไหลของน้ าเพราะว่าบ้านหนอง

โจดตามที่ตนเคยลงพ้ืนที่กับท่านรองชัยรัตน์มาโดยตลอด เกรงว่าเราจะไปท า
ที่ปลายเหตุต้นเหตุเราไม่ท า จึงอยากให้ฝ่ายบริหารดูให้ดีถึงการไหลของน้ า
จากหมู่บ้านไปถึงถนนเลี่ยงเมือง ก่อนที่ท่านจะลงโครงการตรงนี้ญัตตินี้จากสิน
ธาราออกไปถนนเลี่ยงเมืองตนอยากทราบว่าช่างส ารวจได้ตรวจสอบเรื่องนี้
หรือไม่ จากในหมู่บ้านไหลลงไปอย่างไรต้องวางท่อระบายน้ าเส้นหลักทั้ง ๒ 
ฝั่งคือทั้งฝั่งทิศตะวันออกและตะวันตกของบ้านหนองโจด อย่างไรเสียน้ าก็ต้อง
ท่วมเหมือนเดิม แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรก็ยังไม่จบจากการได้ลงพ้ืนที่น าโดย
ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านวิชัยจากมุมนี้ลงไปฝั่งทิศตะวันตกมาเลี่ยงเมือง ระดับจะ
ได้หรือไม่ ถ้าท าจากตรงนี้ไปงบประมาณก็ว่าไม่ถึง ปัญหาความเดือดร้อนของ
หมู่ที่ ๘ ถ้าหากฝ่ายบริหารทุ่มงบประมาณลงไปให้ได้ท่อระบายน้ าเส้นหลักสัก
ข้างหนึ่งก็ยังดี แต่ที่อ่ืนเรายังทุ่มงบประมาณได้ เช่น ถนนรอบบึงกเีรายังท าได้
แต่สาเหตุที่ตนหนักใจคือบ้านหนองโจดไม่น่าจะท่วมมากถึงขนาดนี้ซึ่งเรา
จะต้องลงทุนไปซื้อเครื่องสูบน้ าราคาหลักแสนหลักล้านบาท เราเอาไปลงตรง
นี้จะไม่ดีกว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร แต่ตนเป็นห่วงโครงการนี้ตนไม่ได้
ค้านหรือไมอ่นุมัตใิห้ ตนอยากอนุมัตใิห้อยู่แต่อยากให้เช็คระดับให้มันดีๆ  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ

อนุญาตท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตเสริมในส่วนที่ท่านชัยรัตน์และท่านสุพลได้อภิปรายไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมื่อสักครู่ ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเริ่มจากทางบ้าน ผอ.ล าดวน ตามที่ท่าน

บอก แม้แต่ผู้บริหารไปสูบน้ าในรอบที่ผ่านมาก็ยังมีว่ามีน้ าหนุนทั้งน้ าเหนือน้ า
ใต้ พอผู้บริหารสูบน้ าออกไปแล้วปัญหาก็ยังมีอยู่ว่าน้ าเหนือไม่ไหลออกไป 
ด้วยไม่มีใครมาสูบ ไม่มีใครดูแล ปัญหาจึงยังไม่จบ ประเด็นก็คือท าอย่างไร



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๘๘ 

 

ปัญหานี้มันจึงจะจบเสียทีเพราะว่าเราแก้ปัญหาเรื่องสินธารามาไม่น้อยกว่า ๓ 
ปี ไม่ว่าจะวางท่อระบายน้ าหลายๆ รอบซึ่งการวางท่อไปแล้วก็ไม่ได้ท าให้น้ า
ไหลลงท่อหรือว่าไม่ได้ท าให้น้ าออกจากโซนนั้นได้เลย เป็นสิ่งที่สมาชิกสภาฯ 
ส่งความห่วงใยไปถึงกองช่างในการที่จะออกแบบงานซึ่งสาระส าคัญท่ีลุกข้ึนมา
อภิปรายก็คืออยากให้มีการส ารวจทางของน้ าอย่างแท้จริง ไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่ ๘ 
เท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้วเคยพูดกับทางผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
ทางกองช่างว่าเหตุใดเรามีงบประมาณจ้างบุคคลภายนอกในการที่จะมาท า ไม่
ว่าจะเป็นที่ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรี ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบใดๆ ท าไม
เราไม่จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือศึกษาดูทางน้ า โยธาธิการและผังเมืองก็มีควรจ้าง
เขามา ท าไมท่านไม่จ้างเขามาดูการไปการมาเพ่ือที่น้ าจะได้เลิกท่วมบ้านเป็ด
เสียที มันน่าแปลกมากตรงที่เราอยู่ในพ้ืนที่ที่ใช้ค าว่าโคกเพราะไม่เช่นนั้นคง
ไม่ได้ชื่อว่าบ้านโคกฟันโปง แต่น้ าก็เคยท่วมบ้านโคกฟันโปงมาแล้ว มันเป็น
เรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้ว สาระส าคัญคือการแก้ปัญหาจะ
แก้ปัญหาอย่างไรอย่างถาวรหรือจะท าไปเพ่ือที่จะได้ชื่อว่าท าพอผ่านๆ ไปถือ
ว่าแก้แล้วแต่ไม่ได้แก้เลย แต่ในญัตตินี้ขออนุญาตที่จะบอกว่าตนจะต้องอนุมัติ
เนื่องจากว่าพอมีค าว่าสินธาราถ้าเราไม่อนุมัติ พรุ่งนี้โดนครหาต่อว่าแน่นอน  

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองโจด (จากหน้าหมู่บ้านสินธารา ถึงถนนเลี่ยงเมือง)) งบประมาณ 
๒,๖๓๙,๕๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

   ๓.๓๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อม
หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง)) งบประมาณ ๒,๗๕๖,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
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ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง)) งบประมาณ ๒,๗๕๖,๙๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้น
ได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๗๕๖,๙๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง) ต้ังไว้ 
๒,๗๕๖,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ 
๑๙ บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๗๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๐ 

 

ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เนื่องจากเป็นโครงการของหมู่ที่ ๙ ซึ่งอยากจะแจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ตนยินดีและดีใจเป็นอย่างมากที่วันนี้หมู่ที่ ๙ จะให้มี

โครงการเข้าในบ้านหนองขามเสียที เนื่องจากว่าในเทศบัญญัติเราไม่มีต้องขอ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่ากรุณายกมือให้ด้วย  

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม (ซอยอภิชนอุทิศ เชื่อมหมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวานข้างร้านเคี้ยง)) 
งบประมาณ ๒,๗๕๖,๙๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

   ๓.๓๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยทุ่งทอง ๕/๔)) 
งบประมาณ ๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยทุ่งทอง ๕/๔)) งบประมาณ 
๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๑ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๖๘,๖๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม (ซอยทุ่งทอง ๕/๔) ต้ังไว้ ๕๖๘,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม (ซอยทุ่งทอง ๕/๔) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๕ ข้อที่ ๖๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๒ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน์  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม (ซอยทุ่งทอง ๕/๔)) งบประมาณ ๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิต ๒ และ 
๓)) งบประมาณ ๓๓๗,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิต ๒ และ ๓)) 
งบประมาณ ๓๓๗,๑๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๓ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๗,๑๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน
หนองขาม (ซอยทองนิมิต ๒ และ ๓) ต้ังไว้ ๓๓๗,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิต ๒ และ ๓) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า (ซอยทองนิมิต ๒) 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๙๘.๐๐ เมตร 

    งานวางท่อระบายน้ า (ซอยทองนิมิต ๓) 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้ง ๒ ซอยความยาวรวม ๑๓๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๖ ข้อที่ ๖๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๔ 

 

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ 
บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิต ๒ และ ๓)) งบประมาณ ๓๓๗,๑๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๕ 

 

   ๓.๓๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)) งบประมาณ 
๑๙๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ 

(ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๙๓,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้าน
นายอนุชา ทองยา) ต้ังไว้ ๑๙๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ซอยแยกร้านปานใจ ถึงบ้านนาย
อนุชา ทองยา) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๓ ข้อที่ ๑๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๖ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ซอยแยกร้านปานใจ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๗ 

 

ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา)) งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนบ้านเลขที่ ๑๒๙/๓ ถึง
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์)) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนบ้านเลขท่ี ๑๒๙/๓ ถึงร้านซ่อม
มอเตอร์ไซต์)) งบประมาณ ๒๕๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
ค าไฮ (ถนนบ้านเลขที่ ๑๒๙/๓ ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์) ต้ังไว้ ๒๕๕,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนบ้านเลขที่ ๑๒๙/๓ ถึงร้านซ่อม 
มอเตอร์ไซต์) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๗๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๗ ข้อที่ ๖๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๘ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๙๙ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านค าไฮ (ถนนบ้านเลขที่ ๑๒๙/๓ ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์)) งบประมาณ 
๒๕๕,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึง
บ้านเลขที่ ๑๑)) งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึงบ้านเลขที่ ๑๑)) 
งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้าน
ค าไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึงบ้านเลขที่ ๑๑) ต้ังไว้ ๔๗๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านค าไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึงบ้านเลขท่ี ๑๑) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๗ ข้อที่ ๗๐ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๐ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๑ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านค าไฮ (ถนนร้านมหาชัย ถึงบ้านเลขที่ ๑๑)) งบประมาณ ๔๗๓,๐๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อย
สุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง)) งบประมาณ ๙๑๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ 
ถึงบ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง)) งบประมาณ ๙๑๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๙๑๗,๒๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
สันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง) 
ต้ังไว้ ๙๑๗,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อย
สุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตรหนองปิง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๔ ข้อที่ ๑๕ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๒ 

 

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๓ 

 

๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านสันติสุข (จากบ้านนายสันติ น้อยสุวรรณ ถึงบ้านนางจันทรา โคตร
หนองปิง)) งบประมาณ ๙๑๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๓๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย)) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติ

สุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย)) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์
ตลอดสาย) ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๑ บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๔๙ ข้อที่ ๗๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๔ 

 

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๕ 

 

๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อ
ไพฑูรย์ตลอดสาย)) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

   ๓.๓๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี)) งบประมาณ 
๑,๐๕๗,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก

น้อย (ซอยหน้าบ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี)) งบประมาณ ๑,๐๕๗,๘๐๐ บาท 
(กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๐๕๗,๘๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางค าผล 
ถึงรัตนาธานี) ต้ังไว้ ๑,๐๕๗,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๖ 

 

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขออนุญาตสอบถามท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารและกองช่างใน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าว เนื่องจากว่าดู

ในแผนที่ที่ท่านแนบมาในรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดูเหมือนว่าถนน
เส้นนี้จะไม่ค่อยมีบ้านคนถูกต้องหรือไม่ ประกอบกับถนนเส้นนี้ปกติน้ าท่วมจึง
ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมด้วย และขออนุญาตอภิปรายเรื่อยลงไป
เนื่องจากว่าเข้าสู่ในโครงการของหมู่ที่ ๑๒ ตนมีค าถามที่อยากจะถามทาง
ผู้บริหารและกองช่างว่าท่านเลือกโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน แต่เหตุใด
โครงการที่ตนและสมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้ใหญ่บ้านขอท่านจึงไม่เอาเข้ามาสัก
ครั้ง ขอไป ๓ ครั้งแล้วโครงการหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้าน น้ าท่วมจนไม่รู้ว่าจะ
ท่วมอย่างไรแล้ว ท่วมมา ๓-๔  ปีแล้ว ท่วมจนจะไปถึงหน้าบ้านท่าน
ปลัดเทศบาลอยู่แล้ว ณ ปัจจุบันเจ้าของที่ดินพ้ืนที่รับน้ าเอาป้ายมาติดตั้งแล้ว
ว่าห้ามใครบุกรุกหรือใดๆ ต่อไปเราจะไม่มีทางไปของน้ าแล้วเพราะเมื่อก่อนจุด
นี้คือจุดรับน้ า แล้วถ้าท่านไม่วางท่อเส้นดังกล่าวถามว่าน้ าจะไปตรงไหน ตนว่า
ท่านปลัดเทศบาลจะต้องเปลี่ยนบ้านเป็นคลองแทนแล้ว เป็นข้อสงสัยเพราะว่า



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๗ 

 

การประชุมชุมชนเราก็พูดมาหลายครั้งแล้วเส้นดังกล่าว ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อ
ถึงฝ่ายจเรซึ่งท่านได้รับปากแล้วว่าท่านจะเอาเข้าให้ ท่านก็ไม่เอาเข้า เป็น
ความรู้สึกที่ว่าเหตุใดรับปากแล้วท าไมไม่ รักษาสัจจะต่อกัน นี้คือความ
เดือดร้อนของชาวบ้านแต่ท่านไม่เอาความเดือดร้อนของชาวบ้านเข้ามา ตอน
แรกท่านก็อ้างว่าไม่ได้อยู่ในแผนตนก็เปิดให้ท่านดูว่าอยู่ในแผนแล้ว ท่านก็บอก
ว่าประมาณการไม่ทัน วันนี้ท่านยังประมาณการไม่ทันอีกหรือ ๗๘ โครงการ
ท่านประมาณการทัน แต่ท าไมโครงการเดียวท่านจึงประมาณการไม่ทัน ถ้า
ท่านแก้ปัญหาโดยไม่นึกถึงระยะยาวสิ่งนั้นจะไม่ใช่การแก้ปัญหา 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนเคยพูดเรื่องถนนหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านสืบศักดิ์ ซึ่งเคยพูดมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หลายครั้งแล้ว และได้มีการรับปากว่าจะเอาเข้าให้แล้วแต่ก็ไม่เอาเข้าให้ 

โครงการนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ครั้งก่อนแจ้งว่าท าไม่ทันเอาไว้โอกาส
หน้าดังนั้นตนจึงขอย้ าอีกครั้งหนึ่ง ท าให้มันทันตรงไหนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ตอนออกไปส ารวจชาวบ้านก็ได้ท้วงติงมา 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๓๙ ตนอยากได้ค าตอบตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ชั่วคราว เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย 

(ซอยหน้าบ้านนางค าผล ถึงรัตนาธานี) โครงการนี้มีบ้านคนกี่หลังเพราะว่าดู
ตามแผนที่แล้วมันไม่มี ไม่ทราบว่าช่างออกไปส ารวจแบบไหน 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์   ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยหน้าบ้านนางค าผลถึงรัตนา 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ธานีนั้น ส าหรับครัวเรือนมีอยู่ประมาณ ๒-๓ ครัวเรือน แต่ว่าในแผนประชาคม

หมู่ที่ ๑๒ เมื่อเราออกประชาคมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นโครงการ
ล าดับที่ ๕ ซึ่งล าดับที่ ๑-๓ บางโครงการเขาก็ได้ไปแล้ว แล้วปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้
เป็นโครงการแต่ว่ามีอยู่ในแผนแล้ว และได้มีการแก้ไขแผนมาเป็นครั้งที่ ๘/๖๖ 
เป็นข้อที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๕ ล าดับที่ ๕ ของโครงการนี้ของหมู่บ้านนี้ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   เราก็เข้าใจว่าอยู่ในแผนซึ่งการท าแผนขึ้นมาและผ่านการประชาคม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว มีล าดับ แต่เมื่อสักครู่ที่ท่านแสนศักดิ์ได้พูดมาซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านสืบศักดิ์ 

สาผิว ไปถึงซอยส าราญยุพินอันนี้มีในแผนแน่นอน ถามว่าความเดือดร้อน
ระหว่าง ๒ เส้นนี้เส้นไหนเดือดร้อนมากกว่ากัน เราต้องดูความเดือดร้อนดู
ความจ าเป็นไม่ใช่ว่ามีอยู่ในแผน เขาท าแผนมาแล้วเราก็ต้องอนุมัติ ตนอยาก
ให้ท่านพิจารณาในส่วนที่เป็นจริง เข้าใจว่ามีอยู่ในแผนเวลาออกไปประชาคม
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ตนก็ไปทุกครั้งน้อยครั้งนักที่ตนไม่ได้เข้า การประชาคมมาจากไหน มาจากคน
หมู่มากช่วยกันยกมือ หมู่บ้านหนึ่งมีไม่ถึง ๕๐ คน ถ้าพูดตามความจริง
ประชาคมที่ไม่เป็นประชาคม เหมือนกับการไปขอให้เขาช่วยยกมือให้หน่อย 
การประชาคมที่ไม่ใช่ประชาคม การลงพ้ืนที่ในการดูโครงการ การส ารวจท า
โครงการ ตนเข้าใจว่ามาจากประชาคมในล าดับที่ ๑ ล าดับที่ ๒ ล าดับที่ ๓ แต่
ความส าคัญคือความเดือดร้อนของประชาชน ตนต้องพูดว่าโครงการที่เข้ามา 
๗๘ โครงการนี้มันมาเร็ว ไม่มีเวลาตั้งตัวเพ่ือออกไปดู ไม่มีเวลาที่จะได้ไป
พูดคุยกับผู้น าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านว่าเขาต้องการ
อะไร ตนท้าได้เลยว่าท่านก็ไม่ไปถาม จึงขอฝากไว้ด้วย จากนั้นได้ถามในที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ
มติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยหน้าบ้านนาง
ค าผล ถึงรัตนาธานี)) งบประมาณ ๑,๐๕๗,๘๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๖ น. จึงขอพักการประชุมเพ่ือรับประทาน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๐๙ 

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว  อาหารกลางวันก่อน และขอนัดประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๒๐ น. 
 

หลังจากพักเที่ยง เวลา ๑๓.๒๐ น. 

   ๓.๔๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)) 
งบประมาณ ๘๘๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๒ บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)) 
งบประมาณ ๘๘๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๘๖,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
กอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน) ต้ังไว้ ๘๘๖,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๙๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๓๘๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๒๗ ข้อที่ ๑๗ (กองช่าง) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๐ 

 

โดยมีเหตุผลคือ  
     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ในระเบียบวาระที่ ๓.๔๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บ่อพักรางวี สี่แยกกลางบ้านกอกน้อย ตามทีต่นไปลงพื้นที่เพ่ือพบปะกับพ่ีน้อง

ประชาชนแถวๆ ที่จะไปลงโครงการ เขาบอกว่าไม่ได้รับความเดือดร้อน
เท่าไหร่เพราะว่าท่อหน้าบ้านก็มีแทบทุกหลังคาเรือน จะมีช่วงไม่กี่เมตร
เท่านั้นที่ไม่มีท่อ ในส่วนบ้านกอกน้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ คือเส้นหลัง
วัดบ้านกอกน้อย เช่น บ้านพ่อแสงลงมาเพราะว่าจะมีน้ าไหลตลอด ไม่มีบ่อพัก 
ไม่มีท่อระบายน้ า ซึ่งทางบ้านกอกน้อยเขาก็ขอมาจึงอยากให้ทางผู้บริหารได้
พิจารณาด้วย 

นางสาวปิวรรณ  จิตตะมัย  เส้นนี้คือเส้นหน้าวัดถูกต้องหรือไม่ ตามแผนที่ถนนเส้นนี้จะอยู่หน้า 
ประธานสภาเทศบาล วัด แต่ปัญหาจริงๆ ก็คือเส้นหลังวัดถูกต้องหรือไม่ ทางท่านผู้บริหารหรือว่า

ท่านผู้อ านวยการกองช่างจะตอบข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดตอบข้อ
ซักถามตนก็จะได้ขอมติที่ประชุม จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๑ 

 

ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในท่ีประชุม 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านกอกน้อย (สี่แยกศาลากลางบ้าน)) งบประมาณ ๘๘๖,๐๐๐ บาท (กอง
ช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอย ๔ บ้านกอกน้อย ถึงบ้านโคกฟันโปง)) งบประมาณ 
๕๙๒,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก

น้อย (ซอย ๔ บ้านกอกน้อย ถึงบ้านโคกฟันโปง)) งบประมาณ ๕๙๒,๙๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๒ 

 

นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๙๒,๙๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอย ๔ บ้านกอกน้อย ถึง
บ้านโคกฟันโปง) ต้ังไว้ ๕๙๒,๙๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอย ๔ บ้านกอกน้อย ถึงบ้าน
โคกฟันโปง) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๕๐ ข้อที่ ๗๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๓ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอย ๔ บ้านกอก
น้อย ถึงบ้านโคกฟันโปง)) งบประมาณ ๕๙๒,๙๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยนายชูศิลป์ ข้อยุ่น)) งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก

น้อย (ซอยนายชูศิลป์ ข้อยุ่น)) งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๔ 

 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยนางชูศิลป์ ข้อยุ่น) ต้ัง
ไว้ ๑๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยนายชูศิลป์ ข้อยุ่น) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๑๐/๖๖ หน้าที่ ๓ ข้อที่ ๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๕ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยนายชูศิลป์ 
ข้อยุ่น)) งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยข้างหมู่บ้านพิมานบุรี ทิศตะวันออก)) งบประมาณ 
๕๘๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอก

น้อย (ซอยข้างหมู่บ้านพิมานบุรี ทิศตะวันออก)) งบประมาณ ๕๘๗,๒๐๐ บาท 
(กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๖ 

 

นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๘๗,๒๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยข้างหมู่บ้านพิมานบุรี 
ทิศตะวันออก) ต้ังไว้ ๕๘๗,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยข้างหมู่บ้านพิมานบุรี ทิศตะวันออก) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๕๑ ข้อที่ ๘๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๗ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนขออภิปรายสอบถามเกี่ยวกับโครงการในระเบียบวาระที่ ๓.๔๓ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นเดียวที่ทะลุไปยังบ้านหนองโจด เพราะไปดูแล้วจะ

โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนที่เราท าไว้แล้วใช่หรือไม่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไม่มีท่านใดตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ได้ สุดแล้วแต่ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ที่จะพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติโครงการนี้ จากนั้นได้

ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านกอกน้อย (ซอยข้างหมู่บ้าน
พิมานบุรี ทิศตะวันออก)) งบประมาณ ๕๘๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๘ 

 

   ๓.๔๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ๑๑ ถึงชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)) งบประมาณ 
๑,๙๐๐,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน

พรสวรรค์ (ซอย ๑๑ ถึงชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)) งบประมาณ ๑,๙๐๐,๗๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๙๐๐,๗๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ๑๑ ถึงชุมชนทรัพย์
สมบูรณ์) ต้ังไว้ ๑,๙๐๐,๗๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ๑๑ ถึงชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 

๘/๖๖ หน้าที่ ๓๐ ข้อที่ ๒๐ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๑๙ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ๑๑ ถึง
ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)) งบประมาณ ๑,๙๐๐,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๐ 

 

   ๓.๔๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต ถึงสามแยกมันนี่อินรีสอร์ท)) งบประมาณ 
๑,๗๖๔,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้าน

พรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต ถึงสามแยกมันนี่ อินรีสอร์ท)) งบประมาณ 
๑,๗๖๔,๔๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๗๖๔,๔๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต ถึงสาม
แยกมันนี่อินรีสอร์ท) ต้ังไว้ ๑,๗๖๔,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต ถึงสามแยกมัน
นี่อินรีสอร์ท) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๑ ข้อที่ ๒๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๑ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ซอย ดร.สานิต 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๒ 

 

ถึงสามแยกมันนี่อินรีสอร์ท)) งบประมาณ ๑,๗๖๔,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว)) 
งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่ง

นคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว)) งบประมาณ 
๑๖๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว) ต้ังไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพัก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๕๓ ข้อที่ ๘๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๓ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๔ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพัก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ซอยเมืองแก้ว)) งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
(กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรซ)) งบประมาณ ๓๓๒,๗๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรซ)) งบประมาณ ๓๓๒,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๒,๗๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรซ) 
ต้ังไว้ ๓๓๒,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๕ เส้นธารินเฟรซ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๒ ข้อที่ ๒๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๕ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๖ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๕ เส้นธาริน
เฟรซ)) งบประมาณ ๓๓๒,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน)) งบประมาณ ๒๕๓,๘๐๐ 
บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน)) งบประมาณ ๒๕๓,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๕๓,๘๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวด
สมาน) ต้ังไว้ ๒๕๓,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้านหมวดสมาน) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๓ ข้อที่ ๒๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๗ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๘ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยข้างบ้าน
หมวดสมาน)) งบประมาณ ๒๕๓,๘๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก 

   ๓.๔๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยพ่อม้วน)) งบประมาณ ๙๓,๓๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยพ่อม้วน)) งบประมาณ ๙๓,๓๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๙๓,๓๐๐ บาท เพื่อน าไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยพ่อม้วน) ต้ังไว้ 
๙๓,๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านหนองขาม (ซอยพ่อม้วน) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๔ ข้อที่ ๒๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๒๙ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๐ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยพ่อม้วน)) 
งบประมาณ ๙๓,๓๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมู
กระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)) งบประมาณ ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะ 
ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)) งบประมาณ ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ    ในระเบียบวาระที่ ๓.๕๐ ถึงระเบียบวาระที่ ๓.๖๐ ตนขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี   มอบหมายให้ท่านจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด

ญัตติต่อที่ประชุม จากนั้นได้เชิญรองนายกเทศมนตรีอธิบายชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน
หนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)  ต้ังไว้ 
๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมู
กระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๑ 

 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๕ ข้อที่ ๒๕ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ในระเบียบวาระที่ ๓.๕๐ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม 
รองประธานสภาเทศบาล บ่อพักและรางวีเสริมเหล็ก จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะถึงสามแยกบ้านกอก

น้อย โครงการนี้ตนลงพ้ืนที่คือบริเวณตั้งแต่สามแยกมาถึงร้านเจนหมูกระทะ
ไม่มีท่อระบายน้ า อันนี้ก็เข้าใจแต่บริเวณหอพักกุญแจหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์
เขาไปลงทุนท าโดยใช้ท่อ PVC ๘ นิ้ว และบ่อพักเขาได้พูดคุยกับตนบอกว่า
ตอนนั้นบ้านเขาที่อยู่หน้าซอยหนองขาม ๖/๔ เกิดความเดือดร้อนของน้ าท่วม
ขัง เขาจึงลงมือท าเองจากหอพักกุญแจมาถึงร้านเจนหมูกระทะ โดยใช้
งบประมาณส่วนตัวประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ขนาดท่อเป็น
ท่อเล็กและบ่อพักของเขาก็ไม่ได้มาตรฐานเกิดการแตกและช ารุด ตนอยาก
ทราบว่าในส่วนที่เราไปวางท่อส่วนนี้น้ าจะไหลลงบริเวณไหน ถ้าออกไปสาม
แยกบ้านกอกน้อยท่านก็ไม่มีท่อระบายน้ ารองรับ แล้วออกมาทางร้านเจนหมู
กระทะไปเส้นหนองขาม ซอย ๖ ก็จะออกไปทางซีเจมอลล์ โลตัสเหล่านาดี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๒ 

 

ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราลาดยางปิดฝาท่อทุกท่อ น้ าจากในป่าทั้งสองข้าง
ทางจะลงไปขังตรงนี้ จะลงไปขังบริเวณโลตัสเหล่านาดีทั้งหมดเลย ถ้าเรายัง
เอาท่อไปลงร้านเจนหมูกระทะไปลงซอย ๖ ไปเหล่านาดีปัญหาเกิดแน่นอน 
เพราะว่าตอนนี้ที่เราไป overlay ลาดยางตนยังไม่ทราบเลยว่าท่อของเรายังมี
การใช้งานได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ ความลึกของการไหลของน้ ากี่เปอร์เซ็นต์ ขนาดตอน
ที่ยังไม่ไป overlay หรือว่าไปลาดยางน้ าก็ยังไหลไม่สะดวก ในเมื่อท่านไปปิด
ตาน้ าทั้งหมดแล้วปิดรางวีทั้งหมดแล้ว ตนคิดว่าสองข้างทางน่าจะหนัก หาก
ท่านบอกว่าจะให้น้ าไหลไปทางบ้านกอกน้อยเป็นไปไม่ได้อีกเพราะตอนนี้ไม่มี
ท่อคือท าไปเฉยๆ ท่านทราบหรือไม่ว่าความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๑๕ คือ
ตรงไหน ความเดือดร้อนของหมู่ที่ ๑๕ อยู่ที่หนองขาม ซอย ๕  บริเวณที่ตน
เคยร้องเรียนกรณีซ่อมแซมถนนคอนกรีตแต่ขอบปูนก่อนจะเลี้ยวซ้ายมือไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่รับโค้งถนน งบประมาณกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และท่านได้
เข้าไปซ่อมให้ท าให้สิ่งนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านยังคิดถึงชาวบ้านน้ าใจชาวบ้าน
อยู่ ถนนเส้นดังกล่าวทะลุเหล่านาดี ซอย ๕ เป็นสิ่งที่เดือดร้อนมากที่สุด 
เพราะตอนนี้ร่องระบายน้ าเกือบจะไม่มี ท่านไปส ารวจได้บริเวณศาลาหมู่ที่ 
๑๕ เป็นต้นไป แต่ท่านกลับมาท าตรงร้านเจนหมูกระทะไปถึงสามแยกบ้าน
กอกน้อย ถามว่ามันเป็นความเดือดร้อนของใคร ใครได้ประโยชน์ ท าไมท่าน
ไม่ลงพ้ืนที่ไปส ารวจความเป็นจริง ตนอยากอนุมัติแต่มันไม่ได้ประโยชน์กับ
ชาวบ้านเลย แต่ถ้าท่านมาท าหนองขาม ซอย ๕ ไม่ต้องถามเลยตนอนุมัติให้
อยู่แล้ว สิ่งนี้คือความรู้สึกของตนที่ลงพ้ืนที่ แล้วจากร้านเจนหมูกระทะไปถึง
ซอย ๓ ตนได้ลงพ้ืนที่กับช่างส ารวจกันบริเวณนี้จุดที่เดือดร้อนคือหนองขาม 
ซอย ๕ ไปถึงเหล่านาดี คือบริเวณส าคัญที่ควรแก้ไขเร่งด่วน ท่านลงพ้ืนที่ไปดู
พ้ืนที่บ้าง อยากให้ไปดูว่ามีความเดือดร้อนจริงหรือไม่ ชาวบ้านได้รับ
ผลประโยชน์จริงหรือไม่  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอสรุปว่าท่านจะบอกว่าเส้นนี้ท าไปแล้วมันอาจจะท่วมยิ่งกว่าเดิม 
ประธานสภาเทศบาล  เพราะว่าพอไปถึงสามแยกบ้านกอกน้อยคือเป็นจุดรับน้ าอยู่แล้ว ดังที่เราเห็น

ว่าถนนตรงนั้นจะพัง อันนี้คือตนไม่อภิปรายเป็นการสรุปแล้วก็ขอเสริมอีกนิด
ว่าตรงนั้นค่อนข้างที่จะท่วมอยู่แล้ว ถ้าท่านไม่ท าท่อระบายน้ าต่อลงไปเพราะ
ถ้าถึงแค่สามแยกบ้านกอกน้อยไม่ได้ไปถึงสามแยกบ้านกอก ถ้าถึงสามแยก
บ้านกอกแล้วน้ าไปลงบ้านกอกก็ยิ่งจะท่วมมากกว่าเดิมเพราะบ้านกอกทุก
วันนี้ก็รับน้ าอย่างหนักหนาสาหัส ถ้าพอไปเชื่อมแล้วเอาน้ าลงบึงหนองโคตร 
ต่อไปบึงหนองโคตรก็จะเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๓ 

 

จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม
เกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านหนองขาม (จากสี่แยกร้านเจนหมูกระทะ ถึงสามแยกบ้านกอกน้อย)) 
งบประมาณ ๒,๕๖๕,๕๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยครูดา)) งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๐ บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอยครูดา)) งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๔ 

 

รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๐๖,๖๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยครูดา) ต้ังไว้ 
๒๐๖,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านหนองขาม (ซอยครูดา) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๖ ข้อที่ ๒๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๕ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอยครูดา)) 
งบประมาณ ๒๐๖,๖๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๗ ถึงข้างรัตนาธานี)) งบประมาณ ๒,๕๑๖,๕๐๐ 
บาท (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง

ขาม (ซอย ๗ ถึงข้างรัตนาธานี)) งบประมาณ ๒,๕๑๖,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๖ 

 

รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒,๕๑๖,๕๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๗ ถึงข้างรัตนาธานี) 
ต้ังไว้ ๒,๕๑๖,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๗ ถึงข้างรัตนาธานี) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓.๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๗ ข้อที่ ๒๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๗ 

 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีตน

ขออนุญาตเชิญท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว
ต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้ตนมีข้อซักถามว่าในซอย ๗ เท่าที่ดูส่วนมากจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เป็นโครงการที่หมู่บ้านจัดสรรก าลังด าเนินโครงการถูกต้องหรือไม่ ค าถามที่ ๒ 

คือถ้าหากเป็นเช่นที่ตนสอบถามเหตุใดหมู่บ้านจัดสรรจึงไม่ท าถนนให้กับ
โครงการเอง ท าไมเราจะต้องไปท าโครงการให้กับหมู่บ้านจัดสรร หากตน
เข้าใจผิดขอให้ทางฝ่ายบริหารได้อธิบายชี้แจงข้อซักถามของตนด้วย 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ไม่มีท่านใดตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ จากนั้นได้ถามในที่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่
มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๘ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขาม (ซอย ๗ ถึงข้าง
รัตนาธานี)) งบประมาณ ๒,๕๑๖,๕๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก 

   ๓.๕๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์))  งบประมาณ 
๕๔๘,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์ ) ) 
งบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๔๘,๕๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จาก
บ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์ ) ต้ังไว้ ๕๔๘,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่น
พยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์) รายละเอียดดังนี้ 

    งานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร  
    งานวางท่อระบายน้ า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๓๙ 

 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๓๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๓๙ ข้อที่ ๒๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๐ 

 

๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่น
พยอม (จากบ้านอาจารย์ล าพูน ถึงบ้านอาจารย์วิสุทธิ์ ) ) งบประมาณ 
๕๔๘,๕๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์
เพลสตลอดสาย)) งบประมาณ ๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลสตลอด
สาย)) งบประมาณ ๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๖๘,๖๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้าน
แก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลสตลอดสาย) ต้ังไว้ ๕๖๘,๖๐๐ บาท เพ่ือ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๑ 

 

จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์เพลสตลอดสาย ) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๔๐ ข้อที่ ๒๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๒ 

 

๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านแก่นพยอม (จากหอพักอาภรณ์ เพลสตลอดสาย)) งบประมาณ 
๕๖๘,๖๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

    ๓.๕๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย)) งบประมาณ 
๑๐๖,๓๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ 

บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย)) งบประมาณ ๑๐๖,๓๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๐๖,๓๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิรนัน ถึง
ท้ายซอย) ต้ังไว้ ๑๐๖,๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๓ 

 

เหล็ก หมู่ที่  ๑๖ บ้ านแก่นพยอม (จากบ้านคุณจิ รนัน  ถึงท้ายซอย ) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. งานดินถมบดอัดแน่น ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑.๐๐ 

เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 

ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๔๓ ข้อที่ ๓๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๔ 

 

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จาก
บ้านคุณจิรนัน ถึงท้ายซอย)) งบประมาณ ๑๐๖,๓๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ ๕๐๙)) งบประมาณ 
๒๐๒,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ ๕๐๙)) งบประมาณ ๒๐๒,๑๐๐ บาท 
(กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๐๒,๑๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๕ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (หน้า
บ้านเลขที่ ๕๐๙) ต้ังไว้ ๒๐๒,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 
๕๐๙) รายละเอียดดังนี้ 

    งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๕๘ ข้อที่ ๙๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้าน เป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๖ 

 

๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม 
(หน้าบ้านเลขที่ ๕๐๙)) งบประมาณ ๒๐๒,๑๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

   ๓.๕๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ ๑๔๐/๖ ถึงอาคาร ๘ 
ชั้น)) งบประมาณ ๕๐๑,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขท่ี ๑๔๐/๖ ถึงอาคาร ๘ ชั้น)) งบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๗ 

 

๕๐๑,๔๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๐๑,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม (จาก
บ้านเลขที่ ๑๔๐/๖ ถึงอาคาร ๘ ชั้น) ต้ังไว้ ๕๐๑,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม 
(จากบ้านเลขที่ ๑๔๐/๖ ถึงอาคาร ๘ ชั้น) รายละเอียดดังนี้ 

    งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 

เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๐ ข้อที่ ๑๐๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๘ 

 

อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแก่นพยอม 
(จากบ้านเลขที่ ๑๔๐/๖ ถึงอาคาร ๘ ชั้น)) งบประมาณ ๕๐๑,๔๐๐ บาท 
(กองช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๔๙ 

 

   ๓.๕๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเดชา (บ้านเอ้ือธรรม ซอย ๒)) 
งบประมาณ ๗๗๑,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเดชา (บ้านเอื้อธรรม ซอย ๒)) งบประมาณ 
๗๗๑,๒๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๗๗๑,๒๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเด
ชา (บ้านเอ้ือธรรม ซอย ๒) ต้ังไว้ ๗๗๑,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านเด
ชา (บ้านเอื้อธรรม ซอย ๒) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๕๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศเหนือ) 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๕๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศใต้) 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๓ ข้อที่ ๑๐๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๐ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๑ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ 
บ้านเดชา (บ้านเอ้ือธรรม ซอย ๒)) งบประมาณ ๗๗๑,๒๐๐ บาท (กองช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล 
งามสะอาด)) งบประมาณ ๑,๒๒๙,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล งาม
สะอาด)) งบประมาณ ๑,๒๒๙,๙๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑,๒๒๙,๙๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้าน
เป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล งามสะอาด) ต้ังไว้ ๑,๒๒๙,๙๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล งามสะอาด) รายละเอียด
ดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๔๔ ข้อที่ ๓๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๒ 

 

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๓ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านเป็ด (บ้านนางสวาท ถึงนางวิไล งามสะอาด)) งบประมาณ ๑,๒๒๙,๙๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ 
ปากซอยบ้านนางรสสา)) งบประมาณ ๑๔๗,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอย
บ้านนางรสสา)) งบประมาณ ๑๔๗,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๔๗,๘๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้าน
เป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนางรสสา) ต้ังไว้ ๑๔๗,๘๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนาง
รสสา) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี  พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๑๐๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๔ 

 

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๕ 

 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนางรสสา)) งบประมาณ 
๑๔๗,๘๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบีบี)) งบประมาณ ๓๕๐,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด 

(ซอยบีบี)) งบประมาณ ๓๕๐,๗๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๕๐,๗๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบีบี) ต้ังไว้ ๓๕๐,๗๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบี
บี) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๑๐๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๖ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๗ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบีบี)) งบประมาณ 
๓๕๐,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางกุหลาบ)) งบประมาณ ๔๙,๗๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด 

(ซอยบ้านนางกุหลาบ)) งบประมาณ ๔๙,๗๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ
ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔๙,๗๐๐ บาท เพื่อน าไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางกุหลาบ) ต้ังไว้ 
๔๙,๗๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางกุหลาบ) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๔ ข้อที่ ๑๑๐ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๘ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางกุหลาบ)) 
งบประมาณ ๔๙,๗๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๕๙ 

 

   ๓.๖๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (จากบ้านกิตติมา ไปถึง
บ้านพักนางอนงค์ ใจสน)) งบประมาณ ๕๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนาง
อนงค์ ใจสน)) งบประมาณ ๕๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้าน
เป็ด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอนงค์ ใจสน) ต้ังไว้ ๕๒๗,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอนงค์ ใจสน) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
๑. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
๒. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๑๓๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 
รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม ๒๗๙.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๕ ข้อที่ ๑๑๒ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๐ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๑ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ 
บ้านเป็ด (จากบ้านกิตติมา ไปถึงบ้านพักนางอนงค์ ใจสน)) งบประมาณ 
๕๒๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน)) งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๘ บ้านเป็ด 

(ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน)) งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๕๕,๓๐๐ บาท เพื่อน าไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) 
ต้ังไว้ ๕๕,๓๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๘ บ้านเป็ด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) รายละเอียดดังนี้ 

    งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๖๖ ข้อที่ ๑๑๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๒ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๓ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จัน
ทะสอน)) งบประมาณ ๕๕,๓๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวาน (ซอยเปรมฤดี)) งบประมาณ ๗๗๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน 
(ซอยเปรมฤดี)) งบประมาณ ๗๗๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่าย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล ธีรภานุ    ในระเบียบวาระที่ ๓.๖๕ ถึงระเบียบวาระท่ี ๓.๗๘ ตนขออนุญาต 
นายกเทศมนตรี   มอบหมายให้ท่านจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด

ญัตติต่อที่ประชุม จากนั้นได้เชิญรองนายกเทศมนตรีอธิบายชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๗๗๒,๐๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยเปรมฤดี) ต้ังไว้ ๗๗๒,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน 
(ซอยเปรมฤดี) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร  
    งานวางท่อระบายน้ า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๔ 

 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๑๕๓.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๔๙ ข้อที่ ๓๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้ขออนุญาตที่จะเกริ่นว่าด้วยโครงการดังกล่าวนี้น า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาซึ่งการแยกโครงการในการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ เนื่องจากการ

ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา มีโครงการของซอยเปรมฤดีเข้ามารวมเป็นโครงการ
ขออนุมัติเงินสะสม แต่เนื่องจากว่าเป็นการรวมโครงการเป็นวาระเดียวซ่ึงเวลา
พิจารณาเราก็จะต้องพิจารณารวมทุกโครงการเข้าด้วยกันครั้งเดียว ยกมือครั้ง
เดียว ด้วยว่ามีหลายๆ โครงการที่เหมือนดังเช่นที่วันนี้ที่เราได้อภิปรายกันมา 
มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงน ามาสู่การแยกโครงการในวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็ต้อง



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๕ 

 

ขอเอ่ยนามท่านผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณแม่จีรนันท์ โคตรลุน ที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ซึ่งท่านอดทนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพ่ือที่จะมารอฟังค าตอบท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านว่าท่านจะอนุมัติซอยเปรมฤดีให้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ ซึ่งตนเป็นหนึ่ง
ในสมาชิก ๑ ท่านที่เห็นว่าซอยนี้มีปัญหามายาวนาน ถนนช ารุดทรุดโทรม
สภาพน้ าท่วมขังตลอดเวลา เนื่องจากว่าไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเวลา
หลายปีมากๆ ซึ่งหากเทียบไปก็ตั้งแต่ไปหาเสียงรอบที่แล้วก็ ๑๐ ปีแล้ว ก็ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขถูกเลื่อนมาเรื่อย ๆ จนวันนี้มีโอกาสได้เข้าสู่สภาแห่งนี้ซึ่ง ๑ 
ในเสียงที่จะอนุมัติก็คือตนแน่นอน แต่สิ่งหนึ่งที่ตนอยากจะฝากทางผู้ช่างคุม
งานในโครงการดังกล่าวและคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านในการที่จะควบคุมการท างาน 
ด้วยว่าเหตุผลที่ตนไม่ได้ยกมืออนุมัติในโครงการวางท่อระบายน้ าทุกโครงการ
ก็ดังเช่นที่ได้อภิปรายไปแล้วว่าท่อระบายน้ าที่ไม่มีก้นให้ตนจะไม่อนุมัติ ก็ฝาก
แม่ผู้ใหญ่บ้านด้วยว่าท่อระบายน้ าของท่านจะมีก้นให้กับโครงการของท่าน
หรือไม่ หากท่านมองว่ามันได้มาตรฐานตนก็คงไม่ติดใจเพราะว่าเป็นอ านาจ
ของคุณแม่ที่จะตรวจรับ แต่หากท่านมองว่าไม่ถูกต้องก็อยากให้ท่านได้การท า
การโต้แย้งในระหว่างที่ผู้รับเหมาได้ลงงาน 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
  เห็นชอบ ๑๒ เสียง คือ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยเปรมฤดี)) 
งบประมาณ ๗๗๒,๐๐๐ บาท (กองช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

   ๓.๖๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (บ้านเลขท่ี ๑๔๓/๕๔ ถึง
บ้านพ่อร าไพ)) งบประมาณ ๑๓๒,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ ๑๔๓/๕๔ ถึงบ้านพ่อ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๖ 

 

ร าไพ)) งบประมาณ ๑๓๒,๕๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๓๒,๕๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้าน
กังวาน (บ้านเลขที่ ๑๔๓/๕๔ ถึงบ้านพ่อร าไพ) ต้ังไว้ ๑๓๒,๕๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๑๙ บ้านกังวาน (บ้านเลขที่  ๑๔๓/๕๔ ถึงบ้านพ่อร าไพ) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว ๕๕.๐๐ 

เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๐ ข้อที่ ๑๒๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๗ 

 

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ ๑๔๓/๕๔ ถึงบ้านพ่อร าไพ)) งบประมาณ ๑๓๒,๕๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน ๖)) งบประมาณ ๑๑๙,๖๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๘ 

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน ๖)) งบประมาณ ๑๑๙,๖๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๑๙,๖๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน ๖) ต้ังไว้ 
๑๑๙,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ 
บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน ๖) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยกระดับผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๐ ข้อที่ ๑๒๔ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๖๙ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์
เงิน ๖)) งบประมาณ ๑๑๙,๖๐๐ บาท (กองช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๘)) งบประมาณ 
๑๖๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๐ 

 

ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้าน
สุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่ ๑๕๘)) งบประมาณ ๑๖๗,๒๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๖๗,๒๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒๐ บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้า
บ้านเลขที่ ๑๕๘) ต้ังไว้ ๑๖๗,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่ 
๑๕๘) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๑ ข้อที่ ๑๒๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๑ 

 

ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบัน
หน้าบ้านเลขที่ ๑๕๘)) งบประมาณ ๑๖๗,๒๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

   ๓.๖๙  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (จากซอยสุภัทรา ๘ ถึงแยกวังทรัพย์สิน)) 
งบประมาณ ๓๙๗,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๒ 

 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๖๙ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่

ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (จากซอยสุภัทรา ๘ ถึงแยกวังทรัพย์สิน)) งบประมาณ 
๓๙๗,๔๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๙๗,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา (จากซอย
สุภัทรา ๘ ถึงแยกวังทรัพย์สิน) ต้ังไว้ ๓๙๗,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา 
(จากซอยสุภัทรา ๘ ถึงแยกวังทรัพย์สิน) รายละเอียดดังนี้ 

    งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ 

เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวม
ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร  

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร 
ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ด
ก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๒ ข้อที่ ๑๒๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๓ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๔ 

 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา 
(จากซอยสุภัทรา ๘ ถึงแยกวังทรัพย์สิน)) งบประมาณ ๓๙๗,๔๐๐ บาท (กอง
ช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๐  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอยหนองหว้า ท้ายซอย)) งบประมาณ 
๑๑๘,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๐ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคก

ฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอยหนองหว้า ท้ายซอย)) งบประมาณ ๑๑๘,๔๐๐ บาท 
(กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๑๑๘,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอยหนองหว้า 
ท้ายซอย) ต้ังไว้ ๑๑๘,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอยหนองหว้า ท้ายซอย) 
รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๕๐ ข้อที่ ๓๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๕ 

 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง   ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกสภาฯ ที่อยู่หมู่ที่ ๒๑ เขตที่ ๑ เพราะว่าหมู่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่ ๒๑ ถ้าพูดไปก็ท าตามแผนพัฒนา แผนทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันล าบากมัน

ยากแทบจะตกไปเอาคืนมาก็มีก็ไม่ท า อันนี้ท าแล้วไม่สุดจะไปท าอีกมีบ้าน
ประมาณ ๑ หลัง ไม่มีความจ าเป็น ตนในฐานะเป็นสมาชิกอยู่หมู่ที่ ๒๑ ตนไม่
เห็นด้วยกับโครงการนี้ 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเคิมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๖ 

 

๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (ชุมชน ๓ ซอย
หนองหว้า ท้ายซอย)) งบประมาณ ๑๑๘,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก 

   ๓.๗๑  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (แฟนซีรีสอร์ท ซอย ๑)) งบประมาณ 
๘๖๙,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๑ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคก

ฟันโปง (แฟนซีรีสอร์ท ซอย ๑)) งบประมาณ ๘๖๙,๙๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๖๙,๙๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (แฟนซีรีสอร์ท ซอย ๑) 
ต้ังไว้ ๘๖๙,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๒๑ บ้านโคกฟันโปง (แฟนซีรีสอร์ท ซอย ๑) รายละเอียดดังนี้ 

    งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑. งานถมดินปรับระดับ ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร

ดินรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ลูกบาศก์เมตร 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๗ 

 

๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ความยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย
กว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๔ ข้อที่ ๑๓๐ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง   ขออนุญาตไม่ได้กล่าวอะไรมาก มันก็เหมือนเช่นเดิมคือน ามาบรรจุ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เข้าแผนในปีนี้ แต่ตนไม่ได้คัดค้านอะไรจะอนุมัติให้อยู่ ให้ดูเอาส าหรับการ

บริหารจัดการระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ ตนเคยบอกแล้ว
ว่าแผน ๕ ปีมีตั้งเยอะแยะที่มันเดือดร้อน ตรงนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกัน ตนคิด
ว่าการท างานมันไม่สอดคล้องกับแผน โครงการแต่ละโครงการไม่ได้สับถ้ากิน
ก้อยมีแต่ซอยอย่างเดียว 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๘ 

 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม ่ปรากฏว่าไม่

มี จึงขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (แฟนซี
รีสอร์ท ซอย ๑)) งบประมาณ ๘๖๙,๙๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 

   ๓.๗๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (จากป้ายโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ถึงหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)) งบประมาณ ๓๔๕,๘๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคก

ฟันโปง (จากป้ายโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ถึงหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)) 
งบประมาณ ๓๔๕,๘๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๗๙ 

 

รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๓๔๕,๘๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (จากป้ายโรงเรียนบ้าน
โคกฟันโปง ถึงหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ต้ังไว้ ๓๔๕,๘๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (จากป้าน
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ถึงหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๔ ข้อที่ ๑๓๑ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๐ 

 

ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงขอ

มติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๒๑ บ้านโคกฟันโปง (จากป้าย
โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง ถึงหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)) งบประมาณ ๓๔๕,๘๐๐ 
บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๓  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)) 
งบประมาณ ๘๖๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมู่ที่  ๒๒ บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)) งบประมาณ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๑ 

 

๘๖๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง)  จากนั้นได้ เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๖๔,๕๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒๒ บ้าน
แก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร) ต้ังไว้ ๘๖๔,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒๒ บ้าน
แก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร) รายละเอียดดังนี้ 

    งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๗.๗๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร  
    งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 

๑. ผิวจราจรกว้าง ๗.๗๐ เมตร (กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๐+๑๙๔) ความ
ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร 

๒. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร (กม.๐+๑๙๔ ถึง กม.๐+๒๗๕) ความ
ยาว ๘๑.๐๐ เมตร 
ความยาวรวมทั้งหมด ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า ๑.๙๗๙.๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๕๒ ข้อที่ ๓๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๒ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม ่ 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  เรื่องโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางของหมู่บ้านกมลฉัตร อยากจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ฝากทางกองช่างเพราะเรามีตัวอย่างมาแล้วคือถนนเส้น ร.๘ และถนนเส้น

รัตนาธานีที่ท ามาแล้ว กรณีที่เรามีท่อระบายน้ าแต่น้ าไม่ไหลนี้เราจะท า
อย่างไรต่อไป สมมุติว่าบริษัทที่ได้งานตอนนี้มาเสนองานอีกกองช่างจะท า
อย่างไรเพราะเรามีข้อมูลประวัติมาแล้ว ส่วนเรื่องน้ าที่ไหลมารวมที่กมลฉัตร
มาจากสนามบินบ้างมาจากค่าย ร.๘ บ้างแล้วก็มาเอ่อที่ตรงนั้น ถ้าลาดยางไป
แล้วควรท าบ่อพักให้มีรูเยอะๆ จะได้หรือไม่จึงขอฝากกองช่างไว้ เรื่องที่ ๒ คือ
การวางท่อระบายน้ าจากหมู่บ้านผ่องอ าไพเส้นนี้ตนก็ยินดีที่ทางช่างออกแบบ
มาแล้วเวลาไปเชื่อมกับท่อใหญ่เส้นหน้า ร.๘ จะมีวิธีการเชื่อมอย่างไร ขอให้
ทางกองช่างช่วยกันพิจารณาดีๆ  

นายชัยรัตน์  มัสมี   อย่างที่ท่านแสนศักดิ์ได้อภิปรายในการ overlay ถนนแต่ละเส้นเมื่อ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ผู้รับเหมาไปท า overlay ถนนลาดยางทุกที่ก็เกิดปัญหาขึ้นในการปูทับฝาท่อ 

แล้วก็เหลือไว้ไม่ก่ีรูในการที่จะให้น้ าไหลลงไป จะเกิดปัญหาในเมื่อเราไม่มีราง
วีเพราะรางวีช่วยระบายน้ าอีกส่วนหนึ่ง แต่เมื่อไม่มีรางวีปัญหาก็จะเกิดข้ึน เรา
ควรจะมองการณ์ไกลไปด้านหน้าเพราะตนเข้าใจว่าถ้าท าการลาดยางมะตอย
แล้วเกิดมีน้ าขังนานๆ ก็จะเกิดการสึกกร่อนได้ จะท าได้มาตรฐานแต่เมื่อถนน
ถูกน้ าท่วมขังระยะหนึ่งอยู่ไปไม่กี่เดือนหรือว่ากี่ปีมันก็จะทรุดและช ารุด เมื่อ
ช ารุดแล้วในการที่เราจะเป็นตามผู้รับเหมามารับผิดชอบซึ่งมีวงเงินค้ าประกัน



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๓ 

 

โครงการเพียงร้อยละ ๕ ของโครงการ บางโครงการผู้รับจ้างก็ทิ้งเงินประกัน
ดังกล่าวเพราะค่าซ่อมแซมสูงกว่า จึงอยากจะขอฝากด้วยในการที่เราจะท า 
overlay ถนนเส้นบ้านกอก หมู่ที่ ๗ ฝาท่อตรงนี้ก็ยังมีปัญหาซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน
ก็เคยพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราท า overlay ลาดยางไปแล้วฝาท่อเราจะอยู่แบบใด 
และเราจะเอาอะไรมาทดแทนของเก่าโดยที่ถนนเส้นนี้จะได้มาตรฐาน 
เพราะว่าเส้นหน้าโรงเรียนบ้านกอกน้ าท่วมตลอดเวลาไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้ว ในเมื่อ
เราท าท่อระบายน้ าเพ่ิมขึ้นน้ าก็จะไหลเร็วขึ้น น้ าอาจจะหนุนขึ้นแต่ระบาย
ออกได้จึงขอฝากให้ท่านพิจารณาด้วย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก
สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติใน
ที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒๒ 
บ้านแก่นทอง (หมู่บ้านกมลฉัตร)) งบประมาณ ๘๖๔,๕๐๐ บาท (กองช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๔ 

 

   ๓.๗๔  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ 
ถึงทางเข้าซอยนวลหง ๒)) งบประมาณ ๘๕๕,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๔ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึง
ทางเข้าซอยนวลหง ๒)) งบประมาณ ๘๕๕,๑๐๐ บาท (กองช่าง) จากนั้นได้
เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๕๕,๑๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้าน
แก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึงทางเข้าซอยนวลหง ๒) ต้ังไว้ ๘๕๕,๑๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึงทางเข้าซอย
นวลหง ๒) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี (ฝั่งทิศใต้) พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๘/๖๖ หน้าที่ ๕๓ ข้อที่ ๓๙ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๕ 

 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึง

ขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๖ 

 

บ้านแก่นทอง (จากซอยหน้าค่าย ร.๘ ถึงทางเข้าซอยนวลหง ๒)) งบประมาณ 
๘๕๕,๑๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๕  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (หลังโรงเรียนบ้านพร้อม
บุญ ระหว่างซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงานแก๊ส)) งบประมาณ ๘๐๓,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๕ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (หลังโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ 
ระหว่างซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงานแก๊ส)) งบประมาณ ๘๐๓,๑๐๐ บาท (กอง
ช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๘๐๓,๑๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้าน
ไทรทอง (หลังโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ระหว่างซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงาน
แก๊ส) ต้ังไว้ ๘๐๓,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (หลังโรงเรียน
บ้านพร้อมบุญ ระหว่างซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงานแก๊ส) รายละเอียดดังนี้ 

    งานวางท่อระบายน้ า 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 

๒๑๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๗ ข้อที่ ๑๓๖ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

     ๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๗ 

 

 ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึง

ขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๘ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ 
บ้านไทรทอง (หลังโรงเรียนบ้านพร้อมบุญ ระหว่างซอยจิตตะมัย ๑-๒ โรงงาน
แก๊ส)) งบประมาณ ๘๐๓,๑๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๖  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ 
บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภาภิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย ๒)) งบประมาณ ๒๔๓,๒๐๐ บาท (กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๖ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง 
(บริเวณหมู่บ้านภาภิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย ๒)) งบประมาณ ๒๔๓,๒๐๐ 
บาท (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๔๓,๒๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภาภิรมย์ บ้าน
ไทรทอง ซอย ๒) ต้ังไว้ ๒๔๓,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภาภิรมย์ บ้าน
ไทรทอง ซอย ๒) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร  
    งานวางท่อระบายน้ า 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๘๙ 

 

ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาว 
๓๘.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๘ ข้อที่ ๑๓๗ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มา และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึง

ขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๙๐ 

 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภา
ภิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย ๒)) งบประมาณ ๒๔๓,๒๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๗  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ ๑)) งบประมาณ ๒๕๐,๑๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๗ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทร

ทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ ๑)) งบประมาณ ๒๕๐,๑๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๕๐,๑๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ ๑) ต้ัง
ไว้ ๒๕๐,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๒๓ บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ ๑) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๙๑ 

 

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๖๖ หน้าที่ ๗๘ ข้อที่ ๑๓๘ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึง

ขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๙๒ 

 

ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชา
รักษ์ ๑)) งบประมาณ ๒๕๐,๑๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๗๘  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ข้างอู่ช่างด าบ้านนายเสถียร)) งบประมาณ ๒๗๙,๔๐๐ บาท 
(กองช่าง) 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ระเบียบวาระท่ี ๓.๗๘ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด 

(ข้างอู่ช่างด าบ้านนายเสถียร)) งบประมาณ ๒๗๙,๔๐๐ บาท (กองช่าง) 
จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) โดยมีหลักการ คือ ขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๗๙,๔๐๐ บาท เพ่ือน าไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ข้างอู่ช่างด าบ้านนายเสถียร) ต้ัง
ไว้ ๒๗๙,๔๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๑๘ บ้านเป็ด (ข้างอู่ช่างด าบ้านนายเสถียร) รายละเอียดดังนี้ 

    งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งท่ี ๑ ๑๙๓ 

 

ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านเป็ดก าหนด 

     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๒) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๙/๖๖ หน้าที่ ๕ ข้อที่ ๓ (กองช่าง) 
โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ
สัญจรไป-มาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

๒. เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ แล้ว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่น าไปใช้ได้ จ านวน ๑๔๖,๙๓๖,๑๗๓.๐๕ บาท โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับการขออนุมัติใช้ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึง

ขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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ไม่เห็นชอบ ๗ เสียง คือ  
๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านเป็ด (ข้างอู่ช่างด าบ้านนาย
เสถียร)) งบประมาณ ๒๗๙,๔๐๐ บาท (กองช่าง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

นายชัยรัตน์  มัสมี   เนื่องจากมีการประชุมมานานพอสมควรจึงขอหยุดพักการประชุม 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  เป็นเวลา ๑๐ นาท ี

หลังจากพัก ๑๐ นาที 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอแจ้งแก้ไขระเบียบวาระที่ ๓.๗๙ เป็นระเบียบวาระท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่าในวาระนี้เป็นการตั้งกระทู้ซึ่งไม่มีการพิจารณาลงมติ จึงต้อง

เปลี่ยนมาเป็นระเบียบวาระท่ี ๔ แทน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไป (นายชัยรัตน์  มัสมี) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปซึ่งท่านชัยรัตน์   
ประธานสภาเทศบาล มัสมี เป็นผู้ยื่นเสนอญัตติ จากนั้นได้เชิญรองประธานสภาฯ น าเสนอญัตติต่อที่

ประชุม 

นายชัยรัตน์  มัสมี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกเทศมนตรี 
รองประธานสภาเทศบาล ต าบลบ้านเป็ดได้ตอบข้อซักถาม เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการจัดการ
แข่งขันบ้านเป็ดซุปเปอร์ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๑๒ ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ในช่วงที่ผ่านมา โดยขอทราบรายละเอียดพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 ๑. รายรับรายจ่ายทั้งหมดของทั้ง ๒ โครงการ  
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๒. รายละเอียดของการด าเนินงานรวมถึงผลการด าเนินงานทั้ง ๒ 
โครงการ  
ขอได้โปรดน าเสนอต่อประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อพิจารณาต่อไป  

จากนั้นได้อ้างถึงระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
มีทั้งหมด ๖ หมวด หมวดที่ ๑ บททั่วไป หมวดที่ ๒ การจัดงานและการจัด
กิจกรรมสาธารณะ หมวดที่ ๓ ค่าใช้จ่ายและการจัดงานและจัดกิจกรรม
สาธารณะการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬา หมวดที่ ๕ ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมและแข่งขันกีฬา หมวดที่ ๖ เบ็ดเตล็ด ตนอยากให้ทางผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับโครงการนี้ชี้แจงตั้งแต่โครงการลอยกระทง ตามที่ทางสภาฯ เราได้
อนุมัติโครงการประเพณีลอยกระทงไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยทั้งหมด ๒๓ 
หมู่บ้าน และสนับสนุนทั้งหมด ๒๓ หมู่บ้านหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตนก็
ได้ยินว่ามีบางหมู่บ้านที่ไม่ได้ส่งขบวนแห่ไม่ได้ส่งกิจกรรมเข้ามาร่วม อีก
ประเด็นเรื่องการจัดเวทีหรือว่าให้มีการแสดงบนเวทีมีระเบียบเบิกจ่ายอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ตนอยากให้ทางผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ
ประเพณีลอยกระทง และรายละเอียดโครงการบ้านเป็ดซุปเปอร์ฮาล์ฟ
มาราธอนซึ่งการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทคือ วิ่งฟันรัน วิ่งมินิมาราธอน และ
วิ่งฮาล์ฟมาราธอน มีผู้สมัครจ านวนเท่าใด มีผู้เข้าร่วมการวิ่งจ านวนเท่าใด 
เพราะว่าในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ตนรู้สึกว่าเราจัดได้ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดี แต่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็น
ไฟฟ้าตามทางวิ่ง ไฟฟ้าตามถนนฝั่งบึงกีมีการติดตั้งไฟจ านวน ๓๖ ต้น บึง
หนองโคตร ๗ ต้น ตนไปนับมาบางจุดก็เป็นไฟผีหลอกวิ่งไปติดไปสว่าง
ตามหลังบ้างจึงเกิดเป็นข้อสงสัยของชาวบ้าน และชาวบ้านแถวบึงกีก็
สอบถามมาว่าไหนเคยบอกว่าจะขยายเขตไฟฟ้า แต่ท าไมจึงติดตั้งระบบไฟโซ
ล่าเซลล์แทน แล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไร ตนอยากให้ทางผู้ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับโครงการนี้ได้ชี้แจงทั้ง ๒ โครงการด้วย  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอแยกเป็น ๒ เรื่องคือ ๑. การจัดงานโครงการงานลอยกระทง  ๒.  
ประธานสภาเทศบาล การจัดการแข่งขันบ้านเป็ดมินิมาราธอนตามโครงการในเทศบัญญัติ จากนั้น

ได้เชิญทางผู้บริหารได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตมอบหมายให้ ส.ต.อ.คมสินธุ์ ประสมพืช รองปลัด 
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นายกเทศมนตรี เทศบาล, ผู้อ านวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกัน
อธิบายชี้แจงรายละเอียด 

นายประทีป  พรมภักดี    ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัด 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ งานลอยกระทงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ซึ่งในปีนี้เทศบาลต าบล  

บ้านเป็ดของเราจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณ
ชายหาดบึงหนองโคตรของเรา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนทุก
ชุมชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา ส่วนรายละเอียดของการจัดโครงการในครั้ง
นี้ขอน าเรียนว่ามีท้ังหมด ๑๖ รายการดังนี้ รายการที่ ๑ เกี่ยวกับการจ้างเหมา
เวทีพร้อมเครื่องเสียงตลอดระยะเวลาการจัดงาน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านมีเอกสารให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่วมด้วยหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่าเวลาที่ท่านอธิบายชี้แจงรายละเอียดมาจะได้เห็นภาพไปพร้อมกัน

ในครั้งเดียว เพราะว่าอ่านไปเรื่อย ๆ บางทีไม่เห็นตัวเลขอะไร เท่าไหร่ รวม
แล้วเท่าไหร่ รับจ่ายอะไร อย่างไร ซึ่งญัตตินี้เสนอมาเพ่ือขอทราบรายรับ
รายจ่าย ไม่ทราบว่าท่านได้เตรียมไว้ให้ท่านสมาชิกสภาฯ หรือไม ่

นายประทีป  พรมภักดี    เนื่องจากตนไม่ได้เตรียมไว้ท าไว้ชุดเดียว ไม่ได้เตรียมไว้ให้ที่ประชุม 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ตนต้องขออภัยด้วย ส าหรับรายการที่ ๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาเวที

พร้อมเครื่องเสียงตลอดระยะเวลาการจัดงาน ซึ่งในรายละเอียดจะประกอบ
ไปด้วยเวทีกลางประดับตกแต่งแล้วก็มีระบบเครื่องเสียง ระบบไฟ มีเอฟเฟค
แล้วก็มีวงดนตรีที่ขึ้นมาสลับในช่วงระหว่างการประกวดนางนพมาศ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ก็คือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเราด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดกิจกรรมสาธารณะการ
ส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ ๒๕๖๔ หมวดที่  ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้วก็การจัดกิจกรรมสาธารณะข้อ ๑๕ (๒) ก็คือค่า
เช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงานรวม ค่าติดตั้งและรื้อ
ถอน เช่น เครื่องเสียงเวทีและเต็นท์ จ่ายจริงเป็นเงินจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนแนวทางการปฏิบัติเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ
และขอบเขตงานหรือ TOR พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ แล้วก็มีการสืบราคา มีการหาคู่เทียบ ต่อรองราคา แล้วก็ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
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รายการที่ ๒ คือเรื่องของค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โดยรอบ
บริเวณงาน ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงานท่าลอยกระทงและฉากเวที 
รายละเอียดของงานก็จะประกอบไปด้วยไฟหมุน ขนาดความสูง ๕ เมตร 
จ านวน ๑๐ ต้น มีโคมไฟ มีไฟปิงปอง มีซุ้มทางเดิน มีการจัดหาเครื่องก าเนิด
ไฟ และการประดับตกแต่งตะเกียง มีไฟโคมประดับตกแต่งบริเวณงาน
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ได้มีการปฏิบัติตามระเบียบการ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงาน ข้อ ๑๕ (๕) คือค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
และการจัดสถานที่โดยใช้จ่ายจริงเป็นจ านวนเงิน ๒๒๙,๔๐๐ บาท ตาม
แนวทางการปฏิบัติ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  จ านวนเงิน ๒๒๙,๔๐๐ บาทนี้เป็นค่าจ้างคนตกแต่งสถานที่หรือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  ค่าวัสดุ 

นายประทีป  พรมภักดี    เป็นค่าจ้างคนตกแต่งและรวมวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเพราะเราก าหนด 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ไว้ใน TOR 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  แต่ท่านให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการใช่หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายประทีป  พรมภักดี   ในวันนั้นเราไม่ได้ใช้เจ้าหน้าที่ของเทศบบาลด าเนินการ  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  แล้วไฟที่พันต้นไม้รวมด้วยหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประทีป  พรมภักดี    รายการดังกล่าวไมไ่ด้รวมเนื่องจากเป็นคนละส่วน แนวทางการ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือที่จะก าหนดคุณลักษณะแล้วก็ขอบเขต

งาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ มีการสืบราคา มีการหาคู่เทียบแล้ว
ก็มีการต่อรองราคาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเราถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

รายการที่ ๓ เกี่ยวกับค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
ส าหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๘๐๐ คน แต่ในวันนั้นจริงๆ ก็มี
ประชาชนและแขกผู้มีเกียรติมาเป็นจ านวนมากงบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ 
บาท เราได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยของการจัดงานใน
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ข้อ ๑๓ (๒) คือค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ส าหรับประธาน 
ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใช้จ่าย
จริงเราใช้จ่ายไป ๓๙,๗๒๕ บาท เราเบิกจ่ายโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายการที่ ๔ ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ รายการนี้ก็จะเป็น
ขบวนแห่น าของทางเทศบาลต าบลบ้านเป็ด จะประกอบไปด้วยกระทงที่
ประดิษฐ์จากวัสดุจากธรรมชาติ มีการประดับตกแต่งรถแห่ มีผู้เข้าร่วมขบวน
แห่ที่ถือป้าย ถือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพานพุ่มต่างๆ เป็นขบวนแห่ของ
ทางเทศบาลเรา น าขบวนของทางหมู่บ้าน งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
เราใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยของการจัดงาน ข้อ ๑๓ (๗) คือ 
ค่าใช้จ่ายเงินอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน จ่ายจริงเราจ่ายไป 
๓๕,๐๐๐ บาท ส่วนแนวทางการปฏิบัติได้มีการก าหนดคุณลักษณะ แต่งตั้ง
กรรมการก าหนดคุณลักษณะ มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการสืบราคามี
การต่อรองราคา และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐  

รายการที่ ๕ เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้น าประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านของการประกอบพิธีทางศาสนา งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท ตามระเบียบข้อกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้อ ๑๓ (๑) เป็นค่าตอบแทนผู้น าประกอบพิธีทาง
ศาสนาเราจ่ายจริงไป ๒,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายก็ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  

รายการที่ ๖ เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัด
งานเราตั้งไว้จ านวน ๑๐ คนๆ ละ ๔๐๐ บาทต่อวัน จะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ของทาง สภ.บ้านเป็ดเรา งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยข้อ ๑๕ (๓) ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย จ่ายจริงเราจ่ายไป ๔,๐๐๐ บาท การเบิกจ่ายเราถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
๒๕๖๖  
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รายการที่ ๗ ค่าตอบแทนผู้ด าเนินรายการ มี ๒ คน ทั้งหมด ๑๐ 
ชั่วโมง เป็นพิธีกรผู้ด าเนินรายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙,๖๐๐  บาท ตาม
ระเบียบข้อกฎหมายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยของการจัดงานข้อ ๑๕ (๒) 
คือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานเราจ่ายจริง ๙,๖๐๐ 
บาท แนวทางการปฏิบัติก็ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รายการที่ ๘ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งท่าน้ าส าหรับลอยกระทง
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานข้อ ๑๕ (๒) คือค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน จ่ายจริง ๓๕๐,๐๐๐ บาท แนวทางการปฏิบัติเรามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะ ก าหนดขอบเขตงานหรือ TOR 
พร้อมด้วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการสืบราคา มีการหาคู่
เทียบ มีการต่อรองราคาแล้วก็ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

รายการที่  ๙ เป็นค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมาบริการตู้สุขาตลอด
ระยะเวลาที่จัดงานจ านวนทั้งหมด ๒๐ ห้อง งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๔,๐๐๐ 
บาท ระเบียบข้อกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานข้อ ๑๕ (๗) คือค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขาตลอดระยะเวลาที่จัด
งานจ่ายจริง ๑๒๒,๔๐๐บาท แนวทางการปฏิบัติคือจะมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะขอบเขตงานหรือ TOR พร้อมด้วยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สืบราคา หาคู่เทียบ ต่อรองราคาและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายการที่ ๑๐ ค่าจ้างเหมาท ากระทงเพ่ือประกอบขบวนแห่ทั้งสิ้น 
๓๐๐  ชิ้น งบประมาณที่ตั้ ง ไว้  ๒๕,๐๐๐  บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานข้อ ๑๓ (๗) คือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน จ่ายจริง ๒๓,๑๖๐ บาท แนวทางการปฏิบัติก็จะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก าหนดคุณลักษณะแล้วก็ขอบเขตงาน มี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีการสืบราคา มีการต่อรองราคา มีการ
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ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รายการที่  ๑๑  เป็นค่า เ งินรางวั ลการประกวดนางนพมาศ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๑๖ (๓) คือ
เงินหรือของรางวัล เราจ่ายจริง ๑๑,๐๐๐ บาท แนวทางการปฏิบัติเรา
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖  

รายการสุดท้าย เป็นค่าโล่หรือถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ 
จ านวน ๔ ใบ งบประมาณที่ตั้ งไว้  ๘,๐๐๐  บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ ๑๖ (๒)  คือค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัลจ่ายจริง ๔,๕๗๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ
อนุญาตยังเหลืออีก ๒ รายการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอให้ท่านสรุปเป็นค่าใช้จ่ายเลยก็ได้เพราะท่านท าตามระเบียบทุกข้อ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่ต้องอ้างระเบียบแล้ว ขอให้สรุปเป็นตัวเลขเลย 

นายประทีป  พรมภักดี    ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ จ านวน  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ ๓ ท่านๆ ละ ๘๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒,๔๐๐ บาท จ่ายจริง ๒,๔๐๐ 

บาท และก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น กระดาษ 
แลคซีน โบว์ติดหน้าอก ปากกา ดินสอ แฟ้มเอกสาร และอ่ืนๆ ที่ต้องใช้และมี
ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจริงไป 
๑๕,๐๐๐ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในการจัดงานครั้งนี้มีรายรับหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประทีป  พรมภักดี    ในการจัดงานงานลอยกระทงเราไม่มีรายรับใดๆ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เรามกีารแบ่งพ้ืนที่ให้เช่าในการขายของ ท าไมเราจึงไม่มีรายรับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประทีป  พรมภักดี    ไม่มีรายรับใดๆ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในปีก่อนๆ ท่านให้ประชาชนจองพ้ืนที่ขายของล็อคละ ๑๐๐ บาท  
ประธานสภาเทศบาล เก็บจริง ๓๐๐ บาท ในปีนี้ไม่มีล็อคให้เขาเช่าหรือ 
นายประทีป  พรมภักดี    ในการจัดงานงานลอยกระทงไม่มีรายละเอียดของการเช่าพ้ืนที่ขายของ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  หมอล าก็ไม่มีใช่หรือไม่ ไม่มีรายได้ใดๆ เข้ามาเลยใช่หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายประทีป  พรมภักดี    ของเราถือปฏิบัติตามโครงการและงบประมาณเท่านั้น 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีการเก็บเงินค่าล็อคจริงๆ แต่ท่านไม่รับทราบใช่หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประทีป  พรมภักดี    ในเรื่องดังกล่าวนี้ตนไม่ทราบรายละเอียดจริงๆ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นายชัยรัตน์  มัสมี  ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอย 
รองประธานสภาเทศบาล กระทงแต่ยังไม่รวมยอดสรุปให้ และอีกประเด็นเรื่องพ้ืนที่ขายของเหมือนกับ

ที่เราเคยพูดในที่ประชุมว่าการจัดงานลอยกระทงเราจะให้เช่าพ้ืนที่ขนาด ๒ x 
๒ เมตร วันละ ๑๐๐ บาท ถ้ามีไฟหลอดละ ๑๐ บาท ค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ๒๐ 
บาท แล้วทางเทศบาลได้ประกาศตนจ าไม่ ได้ว่ าวันที่  ๒๒  หรือ ๒๓ 
พฤศจิกายนก่อนการจัดงานลอยกระทง เขาบอกว่าตอนนี้การจองพ้ืนที่งาน
ลอยกระทง ๒๐๐ ล็อค เต็มหมดแล้ว แต่ท่านบอกว่าไม่มีค่าล็อค ไม่ได้มี
รายรับแต่อย่างใด เพราะตนยังเห็นคนของเทศบาลเราไปเก็บเงินอยู่เลย ซึ่ง
เป็นข้อมูลจริงแต่ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเป็นรายรับเลย แล้วคนที่มาขายของ
ไม่ใช่คนต าบลบ้านเป็ดเลย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ก่อนที่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลจะชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล ทางกองการศึกษาไปรวมตัวเลขส่งให้ตนด้วยว่างบประมาณทั้งหมดที่ใช้ไปใน

การจัดงานลอยกระทงเป็นจ านวนเงินเท่าใด จากนั้นได้เชิญท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 

นายเพชร  โพสาราช ตรงนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกองศึกษาด้วย ซ่ึงกิจกรรมที่ท่าน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประธานสภาฯ เรียนถามเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่ากิจกรรมถนนคนเดิน จะ

แยกโครงการออกมาต่างหากจากงานลอยกระทงเป็นกิจกรรมถนนคนเดิน
สืบเนื่องจากท่านผู้บริหารเห็นว่าทุกปีมีคนมาค้าขายของ และมีการมาจับจ่าย
ใช้สอยจึงได้มอบภารกิจนี้ให้ส านักปลัดเทศบาลไปวิเคราะห์พิจารณาว่าจะท า
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อย่างไร ส านักปลัดเทศบาลได้รับนโยบายจากผู้บริหารก็ไปคิดว่าเราจะท า
อย่างไรให้เกิดมีรายได้เข้ามา จึงได้ไปดูข้อระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่ง
การต่างๆ ปรากฏว่ามีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยสั่งการโดยท่าน
อนุทิน ชาญวีรกุล สั่งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพราะในช่วง
กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มีงานเทศกาลต่างๆ ให้ท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมตลาดนัด
หรือถนนคนเดิน ขอใช้พ้ืนที่สาธารณะบางช่วงขออนุญาตถูกต้องตาม
กฎหมายจะท ากิจกรรม ตนได้น าหนังสือสั่งการฉบับนี้ไปหารือกับผู้บริหารว่า
เห็นชอบด้วยหรือไม่ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร 
เพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารเป็นหนังสือสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นหนังสือสั่งการจากอ าเภอมาด้วยเราก็เอาโครงการตัวนี้ เสนอท่าน
นายกเทศมนตรี และท่านก็เห็นชอบและขออนุมัติยกเว้นพ้ืนที่ถนนชายหาด
บางช่วง ท าหนังสือไปถึงผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นขอใช้พ้ืนที่
ประมาณ ๓-๔ วันขอปิดถนนช่วงนี้  เพ่ือจัดท าล็อคขายของเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการขาย เรามาเก็บค่าแผงได้นี้มีรายได้ที่กองคลังสรุปมาเป็นเงิน 
๖๓,๐๐๐ กว่าบาท ถ้าถามว่าเงินตัวนี้ไปไหนก็เข้าท่ีกองคลังเป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ 
กว่าบาท เก็บเงินล็อคละ ๑๐๐ บาท ๔ วันก็ตกคนละ ๔๐๐ บาท ตามที่ท่าน
รองประธานสภาฯ สอบถามเป็นการจัดเก็บค่าหลอดไฟหลอดละ ๑๐ บาท 
๒๐ บาท แล้วแต่หลอดไฟตัวนี้เก็บเพ่ือเราต้องน าเงินดังกล่าวนี้ไปจ่ายให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องมาคิดเงินค่าไฟฟ้า
กับเทศบาลเรา และงานโครงการเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งไม่มีในเทศ
บัญญัติของเทศบาล เราก็น าเงินรายได้ตรงนี้ไปจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ทางการ
ไฟฟ้าก็จะยื่นบิลค่าใช้จ่ายมาคิดเงินว่าเป็นเงินเท่าไหร่ ตอนนี้ทางการไฟฟ้ายัง
ไม่ส่งเรื่องมาว่าเราจะเบิกให้เขาเท่าไหร่ ส าหรับระเบียบการเบิกจ่ายเงินเขา
แจ้งว่าถ้าเรามีเงินรายได้จากการด าเนินการดังกล่าวนี้ให้น าเป็นรายได้ของ
เทศบาล ระเบียบเบิกจ่ายเงิน ข้อ ๗ ท่านไปอ่านดูได้ในวรรค ๒ กิจกรรมใดก็
แล้วแต่ที่เราท ากิจกรรมท างานโครงการขึ้นมา และมีการหารายได้ชั่วคราวให้
น าเงินเข้ามาเป็นรายได้ของเทศบาล แล้วระบุรายจ่ายว่าถ้ามีรายจ่ายก็ให้ระบุ
ไว้ว่าเงินที่เก็บมาจะน าไปใช้จ่ายอะไร ตัวนี้ก็ระบุไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ขนขยะมูลฝอย เป็นค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย แล้วก็เป็นธรรมเนียมค่า
ไฟฟ้า และอาจจะมีที่นอกเหนือจากนี้เราระบุต่อไปอีกว่าจะมีค่าธรรมเนียมที่
พนักงานออกไปท างานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบการจัดงานก็อาจจะ
จ่ายให้คนละ ๑๐๐ บาทต่อวัน และเงินที่เหลือจากนี้ก็จะเข้าเป็นเงินรายได้
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ของเทศบาล ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบฯ ฉะนั้นที่ท่านสงสัยว่าไปเก็บเงินแล้วเอา
เงินไปไหน ตนขอยืนยันว่าเข้าเทศบาล สรุปมีเงินทั้งหมด ๖๓,๔๘๐ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณส าหรับข้อมูลและตนขอสอบถามท่านหัวหน้าส านักปลัด  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเพ่ิมเติม ตามที่ท่านได้อธิบายไปว่ามีค่าใช้จ่ายจากรายได้ที่ท่านได้รับ

มาซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการที่ อปพร. ต้องออกไปช่วยปฏิบัติงาน ไม่รวมอยู่
ในส่วนของงานลอยกระทงของทางกองการศึกษาใช่หรือไม่ เป็นคนละ
รายการกันหรือไม่โดยที่คนหนึ่งดูเฉพาะส่วนของรายได้ อีกคนหนึ่งดูในส่วน
ภายในงาน อีกประเด็นหนึ่งที่ตนอยากจะบอกท่านก็คือว่าท่านจะบอกว่าแยก
เป็นคนละโครงการไม่ได้ เพราะโดยความเข้าใจของทุกท่านคืออยู่ในส่วน
เดียวกัน ถ้าท่านจะบอกว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาใหม่ท่านก็ไม่ได้ผ่านสภาฯ 
ถูกต้องหรือไม่ โดยความเข้าใจของทุกๆ คนไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภาฯ 
หรือบุคคลภายนอกเขาก็มองว่านี้คือโครงการเดียวกัน เพราะเราจัดทุกปีคือ
ลอยกระทง ซึ่งลอยกระทงเราก็แบ่งล็อคให้กับผู้ค้าได้เช่าซึ่งเขาก็มาเช่ากับ
เทศบาล การที่เทศบาลมีรายได้ไม่ใช่เรื่องผิดถือว่าเป็นการพัฒนาองค์กร เป็น
การสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพราะเขาเสียค่าเช่าที่แค่ ๑๐๐ บาท แต่เขามี
รายได้กลับบ้าน เป็นสิ่งที่ดีโครงการต่างๆ ที่เราอนุมัติเป็นโครงการที่ส่งเสริม
ให้มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมให้มีรายได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 
การที่เราสอบถามในวันนี้เพราะอะไร ข้อแรกคือตนขออนุญาตที่จะสรุปเลยก็
คือเป็นข้อที่สภาตั้งงบประมาณไว้ อยากทราบแค่เพียงว่าท่านใช้งบประมาณ
ตรงตามที่สภาอนุมัติหรือไม่ หากท่านใช้เกินกว่าที่สภาอนุมัติโดยใช้ค าว่า
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ก็เป็นข้อซักถามว่าแล้วท่านขอผ่านเทศบัญญัติไปนี้
ท่านขอท าไมถ้างบประมาณใช้จริงเกินถูกต้องหรือไม่ ตรงนี้เป็นประเด็นสิ่งที่
นายชัยรัตน์ไม่ได้พูดแต่ตนสรุปให้เลยว่าเป็นข้อซักถามว่าเราตั้งงบประมาณไว้
ให้ท่านๆ ใช้เกินหรือไม่ หากท่านใช้เกินท่านใช้ได้อย่างไร และหักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสามารถที่จะท าได้ ก็ถือว่าเป็นนโยบายเป็นวิสัยทัศน์
ของผู้บริหารที่จะพัฒนาองค์กรให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น กับอีกประเด็นหนึ่งที่
ตามข้อมูลที่นายประทีป พรมภักดี ได้ให้มาประเด็นก็คือว่ามันมีค่าใช้จ่ายบาง
รายการถามว่าเหตุใดจึงต้องเกิดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าติดตั้งท่าน้ า ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท ค่าห้องสุขาเคลื่อนที่ ๑๒๔,๐๐๐ บาทนั้นเพราะอะไร เพราะเราเปลี่ยน
สถานที่ในการจัดงานจากเดิมที่เราจัดที่ศาลาลานบึงหนองโคตร ซึ่งเรามีท่าน้ า
อยู่แล้วเรามีห้องน้ าอยู่แล้ว มีสถานที่พร้อมอยู่แล้ว แต่พอท่านเปลี่ยนสถานที่
ในการจัดงานซึ่งได้รับเสียงคัดค้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าพ้ืนที่แคบ ท าไมจึงจัด
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ตรงนี้ขบวนแห่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านชลลดามาถึงตรงนี้ยังไม่ถึง ๑๐ ก้าวเลย 
แต่งตัวมาสวยๆ อยากเดินไกลๆ อยากโชว์ศักยภาพของเทศบาลว่าเราเกณฑ์
คนออกมาได้ ส าคัญที่สุดคือเพ่ิมค่าใช้จ่ายในโครงการขึ้นมาทั้งที่จริงๆ แล้ว
ห้องน้ าเราก็มีให้ ถามว่าเพียงพอหรือไม่นั้น อาจจะไม่เพียงพอแต่ก็มี ถามว่า
การที่ท่านเพ่ิมเติมเข้ามาในส่วนนี้ดีหรือไม่ ตอบเลยดีเพราะท่านนึกถึง
สุขอนามัยของผู้ที่มาร่วมงาน เนื่องจากว่าเราได้ค าตอบจากมินิมาราธอนปีที่
แล้วเราไม่มีส้วมสาธารณะให้เขา แล้วก็เกิดเสียงท้วงติงส าหรับองค์กรของเรา 
เราก็มีการพัฒนาตัวเองว่า เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง แต่มัน
เป็นการเพ่ิมต้นทุนถูกต้องหรือไม่ ส าคัญที่สุดคือค่าติดตั้งท่าน้ า ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท ทั้งที่เรามีท่าอยู่แล้ว โดยปกติท่าน้ าตามบึงหนองโคตรแต่ละร้านที่มา
ขายของเขาก็มีท่าน้ าให้ลูกค้าลง โดยปกติทุกปีถามว่าท าแล้วมันดีหรือไม่ ดี
สวยงาม ท่านนายกเทศมนตรีออกแบบมาดี แต่ก็มีค่าออกแบบเฉพาะค่า
ออกแบบก็ใช้งบประมาณสูงกว่า รวมทั้งค่าติดตั้ง ค่าเครื่องเสียง ส าคัญที่สุด
คืออะไรรู้หรือไม่ เหตุผลของการอภิปรายในวันนี้บางคนที่ได้งานในโครงการ
ดังกล่าวเป็นคนใกล้ชิด เป็นอดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านนายกเทศมนตรี
จึงขอถามว่าสุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถามว่าเราเห็นดีด้วยหรือไม่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ดี 
เมื่อประชาชนยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น และมีเสียงชื่นชมนั้นคือชื่นชมทั้งองค์กร 
แต่ว่าบางอย่างที่เราพูดเราไม่ได้พูดเพ่ือที่จะให้เกิดความขัดแย้ง แต่เราพูด
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน  

นายเพชร  โพสาราช ตนขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจที่ท่านประธานสภาฯ ได ้
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กล่าวมาก็มีหลายส่วนที่เราพยามปรับ สืบเนื่องจากโครงการหรือกิจกรรม

ถนนคนเดินไม่มีในประมาณการค่าใช้จ่าย ไม่มีในกิจกรรมที่กองการศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้และไม่เคยเขียนไว้ในโครงการ แต่ในการจัดงานแต่
ละครั้งก็ต้องมีการมาจัดการจองล็อคขายของตรงนี้คือข้อเท็จจริงเขียนไว้
รายละเอียดต่างๆ ในโครงการจัดงานลอยกระทงไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการจัดล็อค
การขายของไว้ เมื่อไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้ไว้แต่ข้อเท็จมีการมาขายของจริง มีการ
มาเช่าพ้ืนที่จริง ในอดีตที่ผ่านมาตนไม่ถามเก็บเงินกันอย่างไร เงินไปไหน ตน
ไม่รู้ แต่ที่ผ่านมาในอดีตหลายปีที่ผ่านมาจัดเก็บแบบนี้ แต่เงินไปเข้ากระเป๋า
ใครหรือออกตรงไหนตนไม่ทราบ เพราะตรงนั้นคือเสียงเล่าอ้างกล่าวขาน
เสียงพูดมา พอมาถึงยุคตนก็เลยบอกว่าเมื่อตนได้รับมอบหมายภารกิจว่าให้
ท ากิจกรรมถนนคนเดินจึงศึกษาว่ามีระเบียบใดที่เราจะน าเงินเข้าสู่ระบบ จึง
ได้ไปดูในโครงการจัดงานลอยกระทงของเทศบาลไม่ได้เขียนกิจกรรมตัวนี้ไว้ 
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เมื่อไม่ได้เขียนกิจกรรมตัวนี้ไว้ดังนั้นเราจึงเพ่ิมกิจกรรมตัวนี้เข้ามา เราไม่ได้ใช้
เงินในโครงการเป็นกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบการจัดงาน ถ้าเป็น
โครงการจะต้องอยู่ในแผนเหมือนที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้ที่จะต้อง
เสนอแผนแล้วเข้าสู่งบประมาณ แต่ถ้าเป็นกิจกรรมอะไรที่เราจัดขึ้นแล้วเป็น
นโยบายของผู้บริหารหรือนโยบายของภาครัฐหรือกระทรวงมหาดไทยเรา
เรียกว่ากิจกรรม กิจกรรมเร่งด่วน ตนก็อ้ างแล้วว่าเป็นนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน รัฐมนตรีก็แถลง
นโยบายให้ชุมชนจัดกิจกรรม มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยมาน าหารือตรงนี้ 
ท่านนายกฯ ก็มองเห็นอยู่แล้วว่าอยากจะจับจ่ายใช้สอย แล้วก็เอาเงินเข้าสู่
ระบบ ต้องการอธิบายให้ท่านประธานสภาฯ เข้าใจที่ท่านบอกว่าตรงนี้ไม่
ชัดเจน เพราะต่อไปก็คงจะพยายามท าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัด เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเงินจะเข้า 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่เข้านั้นตนไม่ทราบ ซึ่งเมื่อก่อนนี้การจัดงานลอยกระทงของเราก็คือ 

เราไม่ได้ใช้งบประมาณสูงขนาดนี้ เราใช้งบประมาณเพียง ๕๐๐,๐๐๐-
๘๐๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น แต่ก็จัดยิ่งใหญ่อลังการเทียบเท่ากับบึงศรีฐานถือได้
ว่าใกล้เคียงกัน ซึ่งเราก็เคยอภิปรายไปแล้วว่าสมัยก่อนๆ คือเราใช้วิธีจัดหา
สปอนเซอร์ ส่วนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีท่านจัดเป็น
งานเล็กๆ เพราะท่านมองว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อย การที่เราแบ่ง
ล็อคขายของก็เพ่ิงมีเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้ ส่วนที่ท่านถามว่าเงินไปไหน ก็
ไม่ได้ไปไหนก็น ามาบริหารจัดการภายในงานถามท่านนายกเทศมนตรีได้เลย 
เพราะถ้าท่านถามค าถามนี้จะกลายเป็นว่าท่านถามท่านนายกเทศมนตรีเอง 
ท่านนายกเทศมนตรีก็เอามาบริหารจัดการตรงนี้ ส่วนที่ท่านบอกว่าเป็น
กิจกรรมไม่ได้เป็นโครงการนั้นกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดงาน
ลอยกระทงบ้านเป็ดเช่นกัน จากนั้นไดแ้จ้งให้เจ้าหน้าที่อธิบายชี้แจงต่อไป 

นายประทีป  พรมภักดี    โครงการลอยกระทงเราตั้งงบประมาณไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราใช้ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ งบประมาณไปทั้งสิ้น ๙๐๗,๐๕๕ บาท ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม

เนื่องจากตนข้ามรายการที่ ๑๕ และรายการที่ ๑๖ ไป ส าหรับรายการที่ ๑๕ 
ค่ามหรสพการแสดง จ านวน ๓ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วยวง
โปงลางโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดของเราที่ข้ึนไปแสดงความสามารถ วงดนตรี
โรงเรียนผู้สูงอายุ และนางร าจิตอาสาของต าบลบ้านเป็ดของเรา จ านวน ๓ 
กิจกรรม เรามีค่าตอบแทนให้ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท จ่ายจริง 
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๙,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๑๖ ค่าจ่างเหมาท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการ งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๒,๘๐๐ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอให้ทางคณะผู้บริหารและกองการศึกษาได้อธิบายชี้แจงโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล บ้านเป็ดมินิมาราธอนต่อที่ประชุม 

นายอาทิตย์  เจริญสุข    ขอชี้แจงโครงการบ้านเป็ดมินิมาราธอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นักสันทนาการปฏิบัติการ ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๓ รายการในการ

เบิกจ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี้ 
๑. เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งานและรายละเอียด

งานจะประกอบไปด้วย ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (โลโก้) การจัดงานและ
จัดรับสมัครออนไลน์ และการจัดการป้ายประชาสัมพันธ์ งบประมาณตั้งไว้
๑๙๕,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๓๗,๖๘๕ บาท 

๒. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา งบประมาณตั้งไว้ 
๓๘๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน งบประมาณตั้งไว้ ๕,๖๐๐ 
บาท จ่ายจริง ๕,๖๐๐ บาท 

๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย งบประมาณตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๘,๖๐๐ บาท 

๕. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน งบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท จ่าย
จริง ๘,๐๐๐ บาท 

๖. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล งบประมาณตั้งไว้ ๘๕,๕๐๐ บาท จ่ายจริง 
๖๘,๔๐๐ บาท 

๗. เงินหรือเหรียญรางวัลนอกเหนือจากระเบียบฯ ข้อที่ ๒๐ (๒ข) 
งบประมาณตั้งไว้ ๓๗,๖๒๐ บาท จ่ายจริง ๓๖,๐๒๒ บาท 

๘. ค่าอุปกรณ์การแข่งขันหรือค่าเช่าอุปกรณ์การแข่งขัน งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๐๘,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๓๐๕,๐๐๐ บาท 

๙.  ค่ าอาหารและเครื่ องดื่ ม ไม่มี แอลกอฮอล์พร้ อมภาชนะ 
งบประมาณตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื้อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ 
อปท. งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๓,๑๖๐ บาท 

๑๑. ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒,๓๐๐ 
บาท จ่ายจริง ๑๑,๒๖๕ บาท 
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๑๒. ค่าเช่าบริการรถสุขา งบประมาณตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท จ่ายจริง 
๗๕,๐๐๐ บาท 

๑๓. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ งบประมาณตั้ง
ไว้ ๓๒,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๒๕,๖๕๒ บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๑,๒๒๗,๕๐๔ 
บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๔๒,๑๙๖ บาท ในส่วนขั้นตอนการรับสมัครจะ
เป็นช่องทางออนไลน์นี้เรารับสมัครผ่านเว็บไซต์ไทยรัน โดยค่าสมัครทั้งหมด
ทางไทยรันก็จะโอนเงินเข้าบัญชีตรงของเทศบาล เพ่ือเป็นเงินรับฝากอุทิศค่า
เสื้อและเหรียญ รายรับจะมีทั้งหมด ๓ รอบคือ รอบแรกจ านวน ๑๗๔,๔๕๐ 
บาท รอบที่ ๒ จ านวน ๔๗,๔๕๐ บาท และรอบที่ ๓ จ านวน ๔๙,๗๕๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๖๘,๐๕๐ บาท และมีรายได้จากมีค่าสมัครจากการอุทิศค่าเสื้อ
และเหรียญคงเหลือเป็นเงินรายได้ของเทศบาล ๙๗,๖๐๐ บาท 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ขอสอบถามว่างบประมาณจาก ๒๖๘,๐๕๐ บาท คงเหลือ ๙๗,๖๐๐ 
ประธานสภาเทศบาล บาท อยากทราบว่าเงินหายไปไหน 

นายอาทิตย์  เจริญสุข    ยอดเงินดังกล่าวเป็นเงินทีเ่หลือจากการอุทิศค่าเสื้อและเหรียญ 
นักสันทนาการปฏิบัติการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในเรื่องนี้เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง    ตนขออนุญาตสอบถามในเรื่องแรกคือโครงการลอยกระทง ตนมีข้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนนางร าเป็นเงินจากส่วนไหน ส่วนหน้าเวทีหรือส่วนที่

ชาวบ้านออกไปร ากันในขบวนแต่ละหมู่บ้านตนขอถามในส่วนนี้เพ่ิมเติม 

นายประทีป  พรมภักดี    ส าหรับค่าตอบแทนกิจกรรมที่ระบุไว้ในประมาณการค่าใช้จ่ายจะมี 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ เฉพาะมโหรสพและกิจกรรมการแสดงจ านวน ๓ ชุด ในโครงการงานลอย

กระทง ก็จะประกอบด้วย วงโปงลางโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด การแสดงจาก
โรงเรียนผู้สูงอายุ และนางร าจิตอาสาต าบลบ้านเป็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
ค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ค่าตอบแทนนางร าอยู่ในเงินอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้านไปแล้ว ในการที่ 
ประธานสภาเทศบาล เขาแต่งตัวแล้วออกมาถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในระเบียบวาระนี้ก็คงจะต้องบอกว่า

ปัญหาที่ตามคือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ลงมาตรวจสอบเพราะ
ท่านอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้าน ท าโครงการมาไม่ตรงตามเป้าหมาย ในส่วนของ
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ท่านว่าให้ส่งกี่โครงการหรือส่งกี่ประเภท แต่ละหมู่บ้านส่งมาครบหรือไม่ เบิก
เงินอย่างไร จึงเป็นค าถามว่าปัญหานี้กองการศึกษาก็คงต้องชี้แจงแก่ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) ต่อไป เนื่องจากตนได้ยินมาว่าลงตรวจสอบแต่ละ
หมู่บ้านเป็นจริงหรือไม่ เบิกเงินอย่างไร ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเราอนุมัติ
งบประมาณไปแล้ว ส่วนการบริหารจัดการก็เป็นส่วนที่ท่านบริหารจัดการซึ่ง
ความรับผิดชอบก็จะอยู่ท่านผู้บริหารและข้าราชการในการที่จะต้องตอบ
ค าถามของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ตง.) ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแปลกใจว่า
ท าไมไปลงตรวจสอบที่หมู่บ้าน จากนั้นถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่าน
ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา    เรื่องงานลอยกระทงท่ีตนทราบมา บางหมู่บ้านก็ส่งบางหมู่บ้านก็ไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ส่ง แตจ่ านวนประชาชนที่เดินขบวนในสมัยที่ตนเป็นผู้น าหมู่บ้านนั้นก าหนดให้

หมู่บ้านละไม่ต่ ากว่า ๕๐ คน แต่ทุกวันนี้บางหมู่บ้านก็มีแค่เพียง ๑๐ กว่าคน
เท่านั้น แต่ตามโครงการก าหนดให้หมู่บ้านละ ๓๐ คน แล้วกต็้องมนีางนพมาศ
ที่ประกวดบางหมู่บ้านก็ส่งบางหมู่บ้านก็ไม่ส่ง เป็นในลักษณะนี้ที่เขาร้องเรียน
มา ปีหน้าทางสภาฯ จะอนุมัติแบบไหน ตนขอฝากไปทางผู้บริหารว่าปีหน้าถ้า
จะท าต่อก็ให้ระบุไปเลยว่าให้แต่ละหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมเดินขบวนแห่ 
โดยมีนางนพมาศกี่คน ป้ายสัญลักษณ์หมู่บ้าน และเครื่องเสียงที่เห็นมาบาง
หมู่บ้านเครื่องเสียงขนาดใหญ่มาก บางหมู่ก็เล็ก ขบวนแห่ก็ไม่ติดต่อกัน หาง
แถวอยู่บ้านกอกส่วนขบวนข้างหน้าอยู่ที่สนามไม่ติดต่อกันดูไม่สวยงาม ตนจึง
ขอฝากผู้บริหารปรับปรุงในส่วนนี้ด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยรัตน์  มัสมี    ที่ตนน าเสนอญัตตินี้ส่วนหนึ่งก็คือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟที่มาประดับ 
รองประธานสภาเทศบาล ตามต้นคูณปีที่แล้วเราก็ชื้อไฟมา ซึ่งในปีนี้ตนคิดว่าคงจะเป็นไฟของเทศบาลที่

ไปติดตามต้นคูณ อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อไฟในงานประเพณีลอย
กระทงเป็นจ านวนเงินเท่าใด เพราะว่าอยู่ในโครงการเดียวกันแต่คนละ
ประเภทกัน เพราะว่าน าไปประดับตรงถนนคนเดิน แล้วที่ตนยื่นอภิปรายใน
วันนี้คือต้องการได้ข้อมูลเป็นเอกสารค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายของประเพณี
ลอยกระทงทั้งหมด เพ่ือน ามาพิจารณาว่าขั้นตอนที่ท่านได้ใช้จ่ายเงินไปมีอะไร
ถูกต้องหรือมีอะไรไม่ถูกต้อง จึงขอฝากในเรื่องของเอกสารนี้ด้วย ไม่ทราบว่า
จะได้ประมาณกี่วัน ความจริงก็อยากจะได้ภายในวันนี้ เลย ขอให้ทาง
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ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารในการจัดงานรวมทั้งรายรับและ
รายจ่ายด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ประเด็นแรกคือเรื่องไฟประดับเพราะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ค าตอบตนไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกัน ไฟที่พันต้นไม้กับไฟที่ประดับตามที่ท่าน

ชัยรัตน์ได้อภิปรายก็คือไฟที่นอกเหนือจากที่ท่านได้ชี้แจงว่ามีค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าตกแต่งไฟ ค่าจ้างซึ่งผู้รับจ้างก็คือคุณปัทมาพร ได้ไปในราคา 
๒๒๙,๔๐๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท นอกเหนือจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากไฟตรงนี้ยังมีไฟตรงไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของงานลอยกระทงอีกหรือไม่ จากนั้นได้เชิญผู้บริหารได้อธิปรายชี้แจง 

ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช    ในส่วนที่ตนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ อย่างที่ท่านรองประธาน  
รองปลัดเทศบาล สภาฯ ได้ยื่นเสนอญัตติสอบถามมา ตนจะให้ทางกองการศึกษาสรุปข้อมูลมา

ในรายละเอียดที่ท่านต้องการจะทราบเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย รายละเอียด
ต่างๆ แจ้งให้ท่านเป็นรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนของการที่จะ
ตอบส านักงานตรวจเงินแผนดินเราก็ท าหน้าที่ในส่วนของข้าราชการอย่าง
ระมัดระวังและเพียงพอที่จะท างาน เพราะว่าเราได้มีการปรึกษาหารือกัน
ตลอด ในการที่เราจะเสนอนโยบายต่างๆ ในส่วนนี้ก็จะน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น 
แต่เราเชื่อว่าเราท าโดยสุจริต เราท าตามแนวนโยบาย แล้วก็ท าตามกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ทางคณะผู้บริหารจะส่งเอกสารให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไดเ้มื่อไร 
ประธานสภาเทศบาล 

ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช    ทางเราจะส่งเอกสารให้กับท่านสมาชิสภาฯ ไม่เกิน ๗ วัน ตนจะท า 
รองปลัดเทศบาล การรวบรวมและจัดท าหนังสือแจ้งท่านรองประธานสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ขอให้ท่านแจ้งเป็นหนังสือผ่านมาทางงานการประชุมและกิจการสภา 
ประธานสภาเทศบาล ภายใน ๗ วัน เพราะว่าทางสภาฯ เคยขอเอกสารไม่ว่าจะเรื่องใดๆ ได้รับปาก

ไว้ไม่เคยได้รับเอกสารเลย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายชัยรัตน์  มัสมี    โครงการแข่งขันมินิมาราธอนเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้จัดไปตาม 
รองประธานสภาเทศบาล ความเหมาะสมคุมค่าและประหยัด แต่เมื่อดูรายละเอียดในการจัดงานแล้วตน

รู้สึกว่าหลายๆ สิ่งในการอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานวิ่งมาราธอน
ในครั้งนี้ มีเสียงสะท้อนหลายๆ เรื่องว่าเราท าได้เท่านี้ อยากให้น ามาพิจารณา
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ว่าเราควรหาเส้นทางวิ่งหาถนนที่ดีกว่านี้ได้หรือไม่โดยที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย ไม่
เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องหาอุปกรณ์หลายๆ อย่างมาเสริมในส่วนนี้
คุ้มค่าหรือไม่ ในการที่เราจัดงานครั้งหนึ่งแล้วสิ่งที่เอามาเราจะเอาไปไว้ที่ไหน 
เอาไปใช้งานตรงไหนได้อีก และสะท้อนถึงการจัดงานครั้งนี้ ได้ผลตอบรับ
อย่างไร ตรงนี้ตนอยากจะสอบถามผ่านไปถึงผู้ที่รับผิดชอบและอยากได้
เอกสารข้อมูลในการจัดงานและค่าใช้จ่าย แล้วคนบ้านเป็ดวิ่งฟรีกี่คน เมื่อวิ่ง
ฟรีมีเสื้อให้หรือไม่ ก็ต้องลงลึกถึงขนาดนั้น จึงอยากให้ท่านได้ชี้แจง เข้าใจว่า
ท่านชี้แจงเป็นภาพรวมแต่อยากให้ละเอียดกว่านี้บ้าง ตนอยากจะทราบว่า
เอกสารท่านจะน าส่งไดป้ระมาณก่ีวัน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับถนนบริเวณชายหาดในช่วงหลังการจัดงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ลอยกระทงและงานมินิมาราธอน เพราะมีการเปิดไฟตลอดแล้ววัยรุ่นก็ไป

ชุมนุมมั่วสุมกันแทบทุกวัน ปิดไฟแค่ช่วงเช้าเพราะตนไปวิ่งออกก าลังกายทุก
วัน ตนสงสารผู้สูงอายุที่รักสุขภาพที่ไปออกก าลังกายจะเกิดอันตราย จะหา
วิธีการอย่างไรในการแก้ไขเพ่ือให้เป็นหน้าเป็นตาของชาวต าบลบ้านเป็ดเรา 
ตนก็อยากขอปรึกษาทางสภาฯ และทางคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องว่าทางเทศบาลเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    เป็นความห่วงใยจากท่านสมาชิกสภาฯ เนื่องจากว่าในสื่อโซเชียลได้มี 
ประธานสภาเทศบาล การโพสต์ถึงเรื่องที่ท่านบัวฮองได้อภิปรายไปว่ามีการมั่วสุมรอบบึงหนองโคตร

ในส่วนที่เราประดับไฟ ซึ่งหลายๆ เสียงที่พูดมาเริ่มมีทิศทางที่ไม่ค่อยจะดี 
จากนัน้ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ถ้าไม่มีตนขอให้ท่านรองประธานสภาฯ ขึ้นมาท าหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว 
เพ่ือทีต่นจะได้ลงไปอภิปราย 

นายชัยรัตน์  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย    ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีท่านชัยรัตน์ได้ยื่นเสนอญัตติเข้ามา ตน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไม่ได้เป็นผู้ เสนอญัตติ ตนไม่ได้เป็นผู้รับรอง แต่ตนขออนุญาตใช้พ้ืนที่นี้

อภิปราย ข้อที่ตนตั้งข้อสังเกตก็คือ ประเด็นแรกโครงการนี้ใช้งบประมาณ
ค่อนข้างที่จะสูง ถามว่าสูงขึ้นมีรายละเอียดของโครงการเยอะขึ้น  สาเหตุ
เพราะท่านมีประเภทของกีฬาเพ่ิมขึ้นจึงท าให้ต้นทุนสูงขึ้นตนเข้าใจได้ แต่ท่าน
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ยังไม่ได้ตอบค าถามอีกข้อหนึ่งที่ตนสงสัยคือจ านวนคนที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
ปีนี้มีจ านวนเท่าใดในแต่ละประเภทกีฬา ท่านแจ้งเพียงแต่ตัวเลขรวมว่ามี
รายรับจากผู้สมัคร แต่ไม่ทราบจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประเด็นที่ ๒ ขอ
อนุญาตที่จะย้อนไปว่าด้วยข้อมูลที่ท่านให้มาว่าค่าเช่าห้องสุขาตนเข้าใจได้ว่า
งานลอยกระทงมีคนเยอะเราจึงต้องเช่า ๒๐ ห้อง พอมาถึงงานมินิมาราธอน
บ้านเป็ด จ านวนคนที่ท่านมองอาจจะไม่ได้มาเต็มหรือมาล้นแบบงานลอย
กระทงจ านวนห้องสุขาจึงลดลง ท่านเช่ามากี่ห้องจะตอบทีเดียวเลยก็ได้ ตนตั้ง
ค าถามไว้จะตอบก็ได้ ไม่ตอบก็ได้เป็นเอกสิทธิ์ของท่าน เพราะตนไม่ได้เป็นคน
เสนอญัตตินี้ แต่ตนก็จะขออภิปรายเพ่ือให้อยู่ในบันทึกรายงานการประชุม 
ประเด็นที่ ๓ กรณีที่ท่านตั้งประเภทกีฬาที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นข้อที่ตนสงสัยว่าเรา
ประสบความส าเร็จหรือไม่ ประเภทกีฬาที่เรามีอยู่เราประสบความส าเร็จ
หรือไม่ จ านวนคนที่มาวิ่งเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่ากิจกรรมที่
ท่านท าหรือโครงการที่ท่านด าเนินการนี้มีประสิทธิภาพสิทธิผลขนาดไหน เงิน
ที่ใช้มากขึ้น หากจ านวนคนวิ่งที่ลดลง นั้นสะท้อนว่าไม่ประสบความส าเร็จใน
โครงการดังกล่าว ท่านท าให้มีมาตรฐานสูงขึ้นแต่เหตุใดคนวิ่งจึงลดลง ตนไม่มี
ค าตอบให้ ตนไม่สามารถอธิบายได้เพราะท่านไม่มีค าตอบให้ตน คนมาวิ่ง
เท่าไหร่เป็นแค่ค าถามสาระส าคัญคือความคุ้มค่าของโครงการของการใช้เงินนี้
คือสาระส าคัญ ประโยชน์ที่คนบ้านเป็ดได้คืออะไร เนื่องจากว่ามีคนวิ่งฟรีกี่คน 
ทุกวันนี้คนบ้านเป็ดต้องจ่ายค่าสมัคร ๒๕๐ บาทถูกลดลงเพียง ๑๐๐ บาทใน
การเสียเงินมาวิ่ง เมื่อก่อนนี้มีเงินรางวัล แต่วันนี้มีโล่มีของที่ระลึกแต่ไม่มีเงิน
รางวัล นี้คือเสียงสะท้อนจากผู้ที่ลงวิ่งได้สะท้อนมาว่าเงินรางวัลหายไปไหน 
นั่นคือประเด็นที่ ๒ และประเด็นที่ ๓ การเพ่ิมประเภทการวิ่งคือ ฮาล์ฟ
มาราธอนขึ้นมา ท าให้เราต้องติดตั้งไฟสาธารณะเพ่ิมขึ้นเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้วิ่ง ถามว่าเรื่องของไฟเราได้อภิปรายกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งผู้บริหารก็ตอบ
มาแล้วว่าเราติดตั้งไฟเพ่ือฮาล์ฟมาราธอน ถามว่าการติดตั้งไฟของท่านใน
วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท แต่ท่านใช้จริงๆ เกิน ๔๙๐,๐๐๐ บาทหรือไม่ ท่าน
ก าลังเข้าสู่การซอยชื้อแต่ไม่ได้เป็นการซอยใช้ในประเด็นแรก ประเด็นที่ ๒ ไฟ
สาธารณะที่ติดต้ังท่านบอกว่าอยู่ในหมวดวัสดุไฟฟ้า แต่แท้จริงแล้วคือครุภัณฑ์
ใช่หรือไม่ และหากอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่านต้องขออนุมัติผ่านสภาฯ 
หรือไม่ การที่ท่านไม่ได้ขออนุมัติผ่านสภาฯ ผิดหรือไม่ ประกอบกับเราก าลัง
จะขยายเขตไฟฟ้าพอท่านไปติดตั้งไฟที่สูงเลยศีรษะไปไม่มากนักถามว่ามี
ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ ชาวบ้านดีใจหรือไม่ดีใจ หากเป็นไฟสปอตไลต์ที่
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ท่านเอาไปติดถามว่าดีหรือไม ่ดีเพราะสว่างมาก เหมือนมีเสียงบอกว่าติดถาวร
เลยได้หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างไฟสปอตไลต์เป็นวัสดุไฟฟ้าไม่ได้เป็น
ครุภัณฑ์ สิ่งที่ผิดคือครุภัณฑ์ที่ท่านติดตั้งเป็นเสา เสาไฟฟ้ามีประโยชน์หรือไม่ 
ตนบอกเลยว่ามีประโยชน์แต่การที่ไฟที่ท่านเอาไปติดแล้วเป็นไฟกระพริบซึ่ง
ค าศัพท์ทั่วไปที่เขาใช้คือไฟผีหลอก เนื่องจากว่าไม่ได้สว่างเต็มที่ จะสว่างก็
ต่อเมื่อมีสิ่งไปกระทบจึงจะสว่างแล้วสักพักก็จะดับลง เราสามารถที่จะท าให้
ติดสว่างตลอดเลยได้หรือไม่ เหตุใดวันนี้โคมไฟ ๑ ดวงราคา ๔,๐๐๐ บาท รวม
เสาแล้วต้น ๑ ต้น รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ ท าไมไม่เป็น ๓ 
ช่อง เหตุใดยังคงเป็นแค่ ๒ ช่อง และไม่ค่อยสว่าง ถ้าเป็น ๓ ช่องจะสว่างกว่า
นี้แล้วการเก็บไฟก็จะใช้ได้ทั้งคืน แต่พอท่านใช้ไฟที่มแีค่ ๒ ช่องท่านบอกว่าถ้า
เราเปิดสว่างทั้งคืนแต่จะท าให้ใช้ไฟได้ไม่ถึงตอนเช้า ถามว่าเงินที่ท่านซ้ือ 
๔,๐๐๐ บาทต่อดวง เพ่ิมช่องให้เก็บไฟทั้งวันเพ่ือใช้ทั้งคืนได้หรือไม่ ตนขอ
ตอบเองเลยว่าได้ เพราะตนซ้ือและติดที่บ้านสว่างตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมง
เช้าก็ท าได้ แต่ท าไมไฟบ้านเป็ดติดใช้ได้ไม่ทั้งคืน ท าไมเราต้องเอาคนไปยืน
ตามเสาให้นักวิ่งมาแล้วสว่างอยู่ไปยืนหลอกไฟไว้มีประโยชน์อะไร เรื่องไฟฟ้า
นี้เราอภิปรายกันตั้งแต่สมัยไหน ที่ไม่เอาเพราะอะไร เพราะว่าใช้แล้วไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส าคัญที่สุดคือไฟจะกระพริบเวลาที่รถขับผ่านไปแล้ว บอกเลย
ว่าสร้างความตกใจมากกว่าปลอดภัย รถอาจจะตกบึงกีได้เลย จะบอกว่า
คนขับขวัญอ่อนก็คงไม่ใช่ เพราะขับออกไปแล้วไฟถึงจะสว่างตามหลังเรามา 
ถามว่าเป็นความปลอดภัยหรืออย่างไร อาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตราย
มากกว่าค าว่าปลอดภัย ท าแล้วท าให้ดีถ้าคิดจะพัฒนาก็พัฒนาให้ถึงที่สุด อย่า
ให้ได้มีเสียงตามมาว่าท าเพ่ือประโยชน์ของใคร เพ่ืออะไรจะได้ตอบได้เต็มปาก
ว่าท าเพ่ือชาวบ้าน ชาวบ้านรอว่าท่านจะถอนเสาไฟออกเพ่ือให้ท าการขยาย
เขตไฟฟ้า ไม่ได้คัดค้านในสิ่งที่ท่านท าขอเพียงให้ท่านท าให้ถูกระเบียบฯ หาก
จะต้องผ่านสภาฯ ท่านก็ควรที่จะผ่านสภาฯ ไม่ใช่ข้ามหน้าข้ามตาข้ามอ านาจ
หน้าที่กันและกัน โดยการที่ไม่ต้องผ่านสภาฯ สิ่งใดที่เป็นอ านาจของใครเราไม่
ก้าวล่วง แต่ก็ควรที่จะให้อยู่ในขอบเขตของคนผู้นั้น หากเกิดความผิดพลาด
ความรับผิดนั้น เสียเวลาชีวิตที่เราจะต้องไปตอบค าถามใครที่มาตรวจสอบเรา 
เหมือนที่ท่านเสียเวลาที่ต้องมานั่งฟังตนอภิปรายในวันนี้  ทั้งหมดที่ตน
อภิปรายมาเชื่อว่าคงจะไม่ได้รับค าตอบ แต่อยากให้อยู่ในรายงานการประชุม
เท่านั้น 
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นายชัยรัตน์  มัสมี    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เกี่ยว 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว กับญัตติที่ตนได้ยื่นเสนอไปในการแข่งขันมินิมาราธอน ตนขอเอกสารเกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคงจะไม่เกิน ๗ วันใช่หรือไม่ ตนขอฝากไปทางงานการ
ประชุมและกิจการสภาให้บันทึกไว้ด้วยว่าให้ส่งเอกสารงานลอยกระทงและ
งานมินิมาราธอนทุกๆ ข้อที่ทางสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัย ส่วนที่ท่านปิยวรรณ
ได้อภิปรายไปว่าแต่ละประเภทให้แยกประเภทให้ด้วยว่าประเภทนี้ค่าสมัคร
เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ การแข่งขันนี้รายรับเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ให้แยก
ประเภทให้ด้วย ถ้าตีภาพรวมมาแบบนี้อาจจะท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ ตน
จะได้ไปอธิบายชี้แจงให้กับชาวบ้าน เขาได้ทราบว่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
และประหยัดเงินให้ได้ประโยชน์กับประชาชนทุกๆ โครงการที่เราท าขึ้นมา  
โครงการแต่ละโครงการได้ประโยชน์ทั้งหมดและมีความสนุกสนาน ตนขอย้อน
ไปพูดเรื่องโครงการจัดงานลอยกระทงเขาก็จะหาว่าเราจัดให้เฉพาะคนใน
ต าบลบ้านเป็ดและให้คนต าบลบ้านเป็ดมาเที่ยว ส่วนมากเขาจะไปลอยกระทง
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท าอย่างไรเราจะสามารถดึงคนส่วนนั้นมาได้ ที่เขามา
ลอยกระทงมาท ากิจกรรมเพราะเขาไม่มีที่จอดรถ เนื่องจากในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นเขาไม่มีที่จอดรถเราเลยได้ประโยชน์บางส่วนเกิดขึ้น ตนอยากจะฝาก
ไปทางท่านที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ อยากให้ในปีหน้าเรามีอะไรอยากให้
น าเสนอด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางสภาฯ ทางคณะผู้บริหาร ทางข้าราชการ อยาก
ให้ฟังเสียงกันบ้างว่าเราเคยอยู่กันอย่างไร จัดงานแบบไหน ได้ประโยชน์
อย่างไร ตนขอฝากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องนีด้้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

นายชัยรัตน์  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่อง 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว อ่ืนๆ หรือไม ่

นายสมพงษ์  พรหมแสง    ตนจะพูดในเรื่องของฝาท่อที่แตกและมีการช ารุดอยู่หลายจุด เส้นหน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ หมู่บ้านบุศรินทร์ที่เป็นฟุตบาททางเดิน หน้าร้านขายยาด้านหน้าทางด้าน

ซ้ายมือจะเป็นหมู่บ้านบุศรินทร์ แต่ทางด้านขวามือฝาท่อช ารุดทั้งแตกทั้งผุ
เป็นช่องโหว่ ตนเห็นว่ามันอันตรายและไม่มีป้ายเตือนด้วย ช่วงกลางคืนอาจ
เกิดอุบัติเหตุได้ในส่วนนี้ และอีกที่อยู่ที่หมู่บ้านสิวลีแถวโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง
สองฝั่งฝาท่อมีการช ารุดซึ่งครั้งก่อนตนได้อภิปรายไปแล้วนั้น ตนต้องขอความ
อนุเคราะห์ผ่านไปทางท่านนายกเทศมนตรีช่วยออกไปดูให้ด้วย และอีกจุด
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หนึ่งตรงบ้านค าไฮ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งถนนเส้นนี้ก่อนที่จะถึงเส้นที่โยธาธิการจังหวัด
ก าลังด าเนินงานอยู่ติดกับร้านคาราโอเกะซ้ายมือก่อนถึงสามแยกที่เขาลงท่อ 
ตรงนี้ตนไม่ทราบว่าท่อตันหรือไม่และฝาท่อมีการเปิดอยู่ตลอด เส้นทางผ่าน
บ้านคุณแม่ยุภาซึ่งจะมีน้ าท่วมขังตลอด ฝนไม่ตกน้ าก็ท่วมฝาท่อก็เปิด ตนเห็น
ทางคณะผู้บริหารเสนอโครงการมาถึง ๗๘ โครงการ สมาชิกสภาฯ เราได้
พิจารณาให้แล้ว ส่วนโครงการที่ท าไปแล้วถ้าเกิดการช ารุดเสียหายอยากให้
ทางเทศบาลท าให้ดี ถ้าเกิดการช ารุดตนขอเน้นย้ าว่าถ้าเกิดการช ารุดขอให้ไป
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ไม่ใช่ว่าจะท าไปเรื่อย ๆ  

นายชัยรัตน์  มัสมี    ท่านสมพงษ์ได้อภิปรายเรื่องฝาท่อระบายน ้าที่มีการช้ารุด ไมไ่ด้รับการ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ซ่อมแซม จากนั นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขอให้ทางกองช่างได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นายกเทศมนตรี  

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง    เรื่องฝาท่อมีปัญหาเยอะจริงๆ ในส่วนนี  ตนอยากท้าให้เป็นมาตรฐาน 
ผู้อ านวยการกองช่าง อยากท าให้ได้ฝาท่อเหมือนของเทศบาลนครขอนแก่น ท่านสมพงษ์อยากได้

แบบนั้นหรือไม่ ซึ่งส่วนตัวแล้วตนอยากได้แบบนั้นแต่เนื่องจากงบประมาณ
ค่อนข้างสูง ส่วนส าคัญอยู่ตรงเรื่องของงบประมาณ อีกแบบหนึ่งปัจจุบันนี้ถ้า
เป็นฝาท่อเหล็กซึ่งเราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าหายไปหลายจุด ซึ่งฝาท่อได้ถูก
ขโมยหายไปอาจจะมีการน าไปขายซึ่งได้ไปแจ้งความกับทางต ารวจไว้แล้ว
ประมาณ ๖-๗ จุดที่มีบันทึกไว้ในแฟ้ม ปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายๆ ที่ซึ่งตนไม่ขอ
แก้ตัวขอรับไว้และจะด าเนินการให้ต่อไป 

นายชัยรัตน์  มัสมี    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว  

นายสุพล  โต๊ะปั้ง    ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ตนขออนุญาตน าเสนอเรื่องเดิมที่เคย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ปรึกษาหารือกันเรื่องโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนและวางท่อระบายน้ า 

ตนขอฝากท่านนายกเทศมนตรีซึ่งตนมีความเป็นห่วง ตนเป็นห่วงผู้ที่มีหน้าที่
ตรวจรับพัสดุและโครงการต่างๆ เวลาบริษัทห้างร้านเขาเอาของมาส่งหรือลง
งาน ถ้าตนไม่พูดก็จะดูไกลตัวเกินไป ยกตัวอย่างเช่น บ้านโคกฟันโปง หมู่ที่ ๔ 
และหมู่ที่ ๒๑ มีโครงการวางท่ออยู่ ท่อระบายน้ ากับบ่อพักไม่บรรจบกัน
ประมาณครึ่งศอกแล้วน าดินไปกลบไว้ไม่ยาท่อตัวหนึ่ง ตนไม่ทราบว่าปัจจุบัน
การออกแบบเทลีนนี้รองทรายด้วยหรือไม่ ปรับพ้ืนก่อนหรือไม่ ท าระดับ
หรือไม่ อย่างไร ขุดไปขุดมาท่อน้ าประปาแตกไหลผ่านทางอีก ช่างที่ออกไปดู
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ออกไปดูเฉยๆ ไม่เห็นพูดอะไรกับทางผู้รับเหมา ตนมีความเป็นห่วงกับทาง
ผู้ตรวจรับพัสดุและโครงการเผื่อมีการร้องเรียนกันขึ้นมา ตนขอฝากดูแล
ช่วยเหลือชุมชนหรือหมู่บ้านด้วยในการตรวจรับว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ท่อ
ระบายน้ าที่มาลงมันถูกต้องหรือไม่ มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือไม่ 
ซึ่งทางกองช่างไม่ได้ตอบค าถาม เป็นเรื่องเก่าที่น ามาเล่าใหม่เมื่อเช้า ซึ่งบ่อพัก
ไม่มีฐานรากเป็นกล่องพักไม่มีฐานด้านล่าง ตนเห็นมาหลายโครงการแล้วที่ท า
แบบนี้ ฐานด้านล่างไม่มีซึ่งตนสงสัยอยู่และขอฝากทางฝ่ายตรวจรับออกไปดู
ด้วยว่าการออกแบบและวัสดุตรงกันหรือไม่  ตนขอฝากทางฝ่ายบริหารไป
ตรวจสอบให้ด้วย และอีกเส้นคือถนนยิ่งเจริญตนเห็นรถของทางเทศบาลเอา
ท่อเก่าโดยน ารถ JCB ขนท่อเก่าไปลงให้ผู้รับเหมา ตนได้สอบถามช่างแล้ว
ได้รับค าตอบว่าประมาณการไม่ถึง ถ้าคนอ่ืนมองเขาจะหาว่าเราไปช่วย
ผู้รับเหมา มันดูไม่ดี ซึ่งการประมาณการหรือการรังวัดไม่มีอะไรกีดขวางเลย 
ขาดหายไปประมาณ ๑๐ กว่าเมตร ตนก็มองอยู่ซึ่งไม่น่าจะขาดถึงขนาดนี้ ตน
เป็นห่วงเพราะว่าจากที่ได้ไปดูหน้างานประชาชนตั้งค าถามกับทางสมาชิก 
สภาฯ ว่าหน้าบ้านเขาท าไมท าแบบนี้ ท าไมยังไม่เสร็จ บ้านของคนอ่ืนท าไมท า
เสร็จแล้ว ตนฝากถึงทางฝ่ายบริหารว่าส าคัญจริงๆ เรื่องวัสดุถ้างานยังไม่เสร็จ
ผู้รับเหมาก าลังด าเนินงานอยู่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ดของเราเอารถดับเพลิง
คันละไม่รู้กี่ล้านบาทให้คนงานดับเพลิงที่มีเงินเดือนจากเงินภาษีของพ่อแม่พ่ี
น้องเอาน้ าไปฉีดให้ผู้รับเหมา ที่ตนพูดแบบนี้เพราะผู้รับเหมาก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างอยู่ ตนขอพูดเลยว่าเทศบาลของเราขาดคนดูแลตรงนี้ ทางสมาชิกสภา
ฯ เคยอภิปรายให้ทางฝ่ายบริหารเข้าใจว่าเรื่องนี้ตนขอฝากไปทางกองคลัง 
ผู้รับเหมาถ้ามีเครื่องมือไม่ครบตนขอให้ตรวจสอบดูว่าถ้าประชาชนเดือดร้อน
อย่างน้อยต้องมีรถน้ าไปฉีดไปราดให้เขา บ้านเราเป็นชุมชนเมืองแล้วไม่ใช่บ้าน
ป่า เพราะว่าเด็กเล็กลูกหลานเรารถก็เยอะฝุ่นละอองก็ฟุ้งเลย ตนซึ่งเป็น
สมาชิกสภาฯ มีความเห็นใจตรงนี้ เอารถดั๊มหรือรถ JCB ของทางเทศบาลวิ่ง
ตามกันไปยกท่อเก่าลงให้ทางผู้รับเหมา ตนเลยเกิดความสงสัยจึงได้ถามกันดู
ในกลุ่มของสมาชิกสภาฯ มีท่านชัยรัตน์และท่านแสนศักดิ์ ค าตอบคือช่าง
ประมาณการแล้วงบประมาณขาดไป ตนจึงสงสัยว่าประมาณการไม่ถึงได้
อย่างไร เนื่องจากพ้ืนที่ไม่มีสิ่งกีดขวางในการรังวัดขาดไปตั้ง ๑๒ เมตรแล้วน า
ท่อเก่ามาลง ซึ่งทางชาวบ้านเขาไม่พอใจเนื่องจากว่าท าไมน าของเก่ามาท าให้
พวกเขา เช่น หมู่ที่ ๔ ซึ่งด าเนินการอยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้เทรางวี แต่หมู่ที่ ๒๑ 
เทรางวีแล้ว ก าลังฉาบรางวีเหมือนฉาบฝาบ้านน าปูนทรายไปกองผสมกันไว้
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เพ่ือฉาบรางวีใหม่ เรื่องการท างานของผู้รับเหมาตนขอให้ทางฝ่ายตรวจรับได้ดู
ให้ดีด้วยเผื่อมีเรื่องมีราวจะยุ่งถึงฝ่ายตรวจรับพัสดุ ตนขอฝากเรื่องนี้กับทาง
ฝ่ายบริหารด้วย 

นายชัยรัตน์  มัสมี    ขอขอบคุณท่านสุพลที่ได้น าเสนอให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปดูแลและ 
ประธานสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบการท างานของกองช่างและผู้รับเหมาก่อสร้าง อีกเรื่องที่ท่าน

สมพงษ์ได้อภิปรายไปคือเรื่องฝาท่อที่ช ารุด ถ้าเรายังไม่ได้หล่อหรือยังไม่ได้ไป
ท าอะไร ตนอยากให้หาเครื่องหมายที่แสดงว่าตรงนี้เป็นหลุมลึกไม่ใช่ว่าเอาไม้
ไปเสียบหรือถุงพลาสติกไปแขวนไว้ ขอให้เริ่มส ารวจตั้งแต่สี่แยกไฟแดงหน้า
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดของเราไปถึงบึงหนองโคตรซึ่งมีฝาท่อที่ช ารุดหลายแห่ง 
ตนอยากให้ทางฝ่ายบริหารช่วยก าชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแล
ความปลอดภัยของทางพ่ีน้องประชาชนด้วย อีกเรื่องคือการรับเหมาของทาง
ผู้รับเหมาที่วางท่อระบายน้ าและบ่อพักห่างกันก้นระหว่างท่อกับบ่อพักเวลา
น้ าไหลเข้ามาน้ าจะไหลออกข้างบ่อท าให้ดินแถวข้างบ่อทรุด และท าให้ท่อ
ระบายน้ าช ารุดตามมา รถที่มีน้ าหนักอาจจะวิ่งไปทับท าให้เกิดการพัง จะท า
ให้เราต้องเสียงบประมาณในการใช้จ่ายในสิ่งที่เราท ามาเพ่ือประชาชน ตน
อยากฝากทางผู้บริหารไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการด้วย 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่ องอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้กล่าวว่าการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ 
ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ได้ครบถ้วนทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
และขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๒๙  น.  

 

 
  

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้ท าการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายธนดล  ประเสริฐทรง) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปัศนพล  เมืองสนธิ์) 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน์  มัสมี) 

 
 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย

แรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๙  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 

(นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 


